
บทที 5

ป ัจจ ัยท ีม ีผลต ่อการค ัดเล ือกน ักแสลงในละครโทรท ัศน ์ไทย

ในการศึกษากระบวนการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย มีปัจจัยมากมาย 
ท่ีมีผลต่อการคัดเลือกนักแสดง โดยปัจจัยต่าง  ๆ ล้วนส่งผลต่อการคัดเลือกนักแสดงในละคร 
โทรทัศน์ของแต่ละบริษัทและสถานีโทรทัศน์ท่ีแตกต่างกัน จากการศึกบ'1 จึงพอส?ปปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงในละครโทรทัศน์ไทยได้ ตังต่อไปน้ี

1. กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญไนการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์
2. ตัวแทนบริษัทโฆษณา
3. ผู้ซม
4. ปัญหาและเง่ือนไขท่ีเกิดจากนักแสดง
5. ความชำนาญและความลามารถของนักแสดง
6. ระบบอุปกัมภ์กับการคัดเลือกนักแสดง
7. เวลาออกอากาศ
8. เวลาการทำงาน
9. สภาพกา?แข่งขน

1. กล ุ่มบ ุคคลท ีม ีบทบาทสำค ัญ ในการค ัด เล ือกน ักแสดงละครโทรท ัศน ์

ในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ประกอบไปด้วยบุคคลในหลายฝ่ายด้วย 
กัน แต่บุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในกา?คัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย แบ่งได้เป็น 2 
กลุ่มท่ีสำคัญ ตังน้ี

1.1 ผู้มีอำนาจตามหน้าท่ีในการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทผู้ผลิต
1.1.1 ผู้จัดหรือผู้ผลิต และบุคคลในระตับบริหาร
1.1.2 ผู้กำกับ
1.1.3 ผู้ช่วยผู้กำกับ

1.2 ผ้มีอำนาจของสถานีโทรทัศน์
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1.1 ผ ูไ ง อ ำ น า จ ต า ม ห น ้า ท ีใ น ก า ร ค ัด เสอกน ักน .สดงซ องบริษัทผ ู้ผลต

ในละครโทรท้ศน์แต่ละเร่ือง ประกอบไปด้วยตัวละครท่ีเปินนักแสดงหลัก นักแลดงสมทบ 
และตัวประกอบ โดยในการคัดเลือกนักแสดงของแต่ละทีมงานผู้ผลิตจะมีการปรึกษาหารือ 
คันในหลายฝาย เซ่น ผู้ลัดและบุคคลระคับบริหารของบริษัท ผู้กำคับ คนเขียนบท ผู้ช่วย 
ผู้กำคับและทีมงานต่าง  ๆอย่างไรก็ตาม หน้าท่ีของบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญ ในกา?ค ัด เลือก 
นักแสดงของบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศilโดยหลักแล้ว จะมีกา?แบ่งหน้าท่ีการคัดเลือกนัก
แสดงตามความสำคัญของบทบาท คังน้ี

1.1.1 ผู้ลัดหรือผู้ผลิต และบุคคลในระคับบริหารของบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 
ในกา?ดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ ผู้ลัดหรือผู้ผลิต จะเป็นผู้วางแผนเตรียม 

การผลิต และกำหนดทีมงานท่ีสำคัญ โดยเป็นผู้ท่ีติดต่อดำเนินงานคับสถานี และรบเอา 
นโยบายของสถานีมาผลิต โดยผู้ลัดหรือผู้ผลิตจะเป็นบุคคลท่ีทำหน้าท่ีในการคัดเลือกเร่ือง 
และคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ของบริษัท โดยเฉพาะข้ันตอนการคัดเลือกนักแสดงหลัก 
ซ่ึงจะต้องมีการหาข้อสรุปคันก่อน เน่ืองจากจำเป็นต้องมีการตกลง และคำนวณงบประมาณ 
คำใช้จ่ายท่ีแน่นอนในข้ันตอนการเตรียมงานผลิตละครโทรทัศน์ ฉะน้ันผู้ลัดหรือผู้ผลิตและ 
บุคคลในระคับบริหารของบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ จึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในการ 
คัดเลือกนักแสดงท่ีมีบทบาทสำคัญ ซ่ึงเป็นจุดขายของละครโทรทัศน์และเป็นตัวดำเนินเร่ือง 
ราวถ่ายทอดเน้ือหาท่ีผู้ผลิตต้องการนำเสนอให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการนำเสนอมาก 
ท่ีลุด

คุณ เรแชล วิภาดาอดีตผู้ช่วยผู้กำคับของบริษัทยูม่า กล่าวถึงผู้ทำการคัดเลือก 
นักแสดงของบริษัทยูม่าว่า “ตัวนำเลย ปัญหาคงจะทางด้านอายุ (คุณยุวดี ไทยหิรัญ ผู้ลัด 
ละครยูม่า) เขาตัดสินใจมากกว่า เพราะว่าคิวล่วนมากจะไม่น่ามีปัญหา เพราะว่าคัดเลือกตัว 
main ล่วนมากว่าตัว main ก็คือคิดไปเร่ือย ๆ จนคนไหนท่ีลงตัวบทเหมาะดูบทว่าเหมาะคับ 
เขาไหม คือส่วนมากก็คุยคันว่าคิวว่างก็โอเค แล้วช่องอนุม้ติก็โอเค ก็คือสุดท้ายน่ี คือรอให้ 
ช่องอนุม่ติอย่างเดียว คือทางยูม่า อายุวดี น่ีเขาจะดูก่อน ว่าน่ีเหมาะคนน้ืว่าง ไม่ได้ลงเร่ือง 
อะไรก็เสนอไปทางช่องช่องอนุม่ตก็ตกลง” (เรแชล วิภาดา. ลัมภาษณ์, 19ตุลาคม2541.)
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คุณสิริวีทย์ อุปการ ผู้ช่วยผู้กำกับของบริษัทเอ็กแซกท์ กล่าวถึงผู้ทำการ 
คัดเลือกนักแสดง,โทรทัศน์ขอ'งบ'ริษ้ทํเอ็กแซกท์'ว่า

“อย่างตัวหลัก เขาก็จะมีการคุยกันแล้วว่าใครเล่น ส่วน'ใหญ่ถ้าเป็นตัวหลักท่ี 
บอร์ดเขาต้องคุยกัน บอร์ดของเอ็กแซกท์ ก็จะมีประมาณพ่ีบอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) 
ผู้บริหารอีก 2-3 คน และบางทีก็ต้องมีผ่านบอร์ดข้างบนของแกรมม่ี พวกพ่ีเล็ก (บุษ'บา 
ดาวเรือง หน่ึงในผู้บริหารของบริษัทแกรมม่ี ฯ ) อีกที” (สิริวิทย์ อุปการ. ลัมภาษณ์, 25 
มิถุนายน2541.)

คุณกนกวรรณ ด่านอุดม ผู้ผลิต และผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท 
อัครมีเดีย กล่าวว่า "เวลาคัดเลือกมันต้องอยู่ท่ีว่าทีมทำเป็นใครล่ะ ถ้าทีมทำเป็นพ่ีก็จะดูเอง 
จะคัดเอง อย่างในเร่ืองประทีปอธิษฐาน พระเอกจะต้องมี character อย่างน้ี มาดขรึม ท่ีจะ 
เล่น,ได้!ก็มีแ'ซม มีกบ พระเอกท่ีมาดขรึม เก็บความรู้สึก แล้วทำไมจะต้องเลือกหาญ
(คุณหาญ หิมะทองคำ) อีกตัวหน่ึง หาญน่ึมักจะแสดงบทท่ีเก็บกด และระเบิดออกมาได้ดี 
จึงเลือกหาญ เราต้องรู้จักนักแสดง หาญน่ีเขาเคยเล่นกับเราหลายเร่ือง” (กนกวรรณ
ด่านอุดม. สัมภาษณ์,19สิงหาคม 2541.)

ในการคัดเลือกนักแสดงหลักของแต่ละบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ โดยหลักจึง 
ข้ึนอยู่กับผู้ผลิต และบุคคลระตับบริหารของบริษัทในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม อาจจะมี 
การตกลงประชุม พูดคุยกันกับผู้กำกับ และคนเขียนบทด้วย ในฐานะท่ีเป็นผู้สร้างสรรค์งาน 
โดยเป็นผู้กำหนดบทบาทและควบคุมทิศทางการทำงานของนักแสดง ท้ังน้ีเพ่ีอให้เป็นไปใน 
แนวทางความต้องการตามวัตถุประสงค์ในการนำเสนอของผู้ผลิต

1.1.2 ผู้กำกับ
ผู้กำกับ จะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญ วางแผนการทำงานในล่วนต่าง  ๆ ท้ังในขน 

ตอนการเตรึยมการ การถ่ายทำ และหลังการถ่ายทำ โดยผู้กำกับจะเป็นอีกบุคคลหน่ึง ท่ีมี 
ล่วนในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ เน่ืองจากผู้กำกับจะต้องทำความเข้าใจบทบาท 
และลักษณะตัวละคร เพ่ีอสามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงของนักแสดงให้เป็นไปใน 
แนวทางท่ีตนต้องการให้ได้ ผู้กำกับจึงลามารถนำเสนอนักแสดงท่ีเหินว่ามีความเหมาะสมกับ 
ลักษณะของตัวละคร หรือมีสํวนร่วมในการตัดสินใจกับผู้จัดหรือบุคคลในระดับบริหารของ 
บริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้กำกับของบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์น้ัน ๆ
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ซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงในระดับผู้บริหารของบริษ้ท จะมีดักยภาพในการเสนอความคิดเห็น และ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดัดเลือกนักแสดงมากย่ิงข้ึน

คุณเรแซล วิภาดา อดีตผู้ช่วยผู้กำกับของบริษัทลูม่า กล่าวถึงความสำคัญของ 
ผู้กำกับ คือ คุณรุ!'ชัย องอาจชัย หน่ึงในผู้บริหารของ บริษัท ยูม่า ว่า “ส่วนใหญ่ น้ีตัวหลักก็จะ 
เป็นทางผู้ใหญ่เขาจัดการ อย่างผู้แสดงนำอะไรอย่างน้ี ถ้าของยูม่าก็ข้ึนอยู่กับผู้กำกับ
(คุณซูชัย องอาจชัย) ด้วยหน่ึง ข้ึนอยู่กับทางช่องด้วยว่าช่องอนุม้ติหรือเปล่า’’
(เรแซลวิภาดา.สัมภาษณ์,19ตุลาคม 2541.)

คุณจิตรลดา ดิษยนันท์ ผู้บริหาร และผู้ทำการดัดเลือกนักแสดงของ บริษัท 
กันตนา กล่าวว่า “ต้องมีความเหมาะลม เราจะทำละครเร่ืองหน่ึงที เราก็ต้องอานบทประพันธ์ 
บทโทรทัศน์ คุยกับผู้กำกับ คนเขียนบท ต้องมาย้ําความคิดกัน ว่าเขาต้องกา?ประมาณไหน 
คือช่วยกันคิดคาแรคเตอร์บ่ระมาณไหน” (จิตรลดา ดิษยนันทไ สัมภาษณ์,3 มีนาคม 2541.)

คุณสิริวิทย์อุปการ ผู้ช่วยผู้กำกับของ บริษัท เอกแซกท์กล่าวว่า 
“ในการดัดเลือกนักแสดงหลัก คือ ทุกคนออกความเห็นได้หมดว่า อยากได้ใคร 

มาเล่น หรืออยากว่าบทน้ีเหมาะกับใครนะ เราก็มาคุยกันว่าน่าจะเอาคนน้ีนะ คนน้ีนะ บางที 
เร่ืองน่ึมันอาจจะเร่ิมมาจากผู้กำกับ ซ่ึงผู้กำกับก็มีภาพนักแสดงในใจ และก็พอผู้กำกับบอก 
ว่าอยากทำเร่ืองน้ี ก็ไปคุยกับคนเขียนบท ก็ร่ืม two way communication แล้ว คนเขียนบท 
ก็ เออ ถ้าเป็นอย่างน้ี เอาคนน้ีไหม ก็คุย  ๆ กัน เร่ิมมา ผู้กำกับก็เร่ิมเสนอพ่ีบอย (ถกลเกียรติ 
วีรวรรณ) บอกพ่ีบอยน่ึมีบทน้ี เน้ีอเร่ืองอย่างน้ี เอาคนน้ีไหม พ่ีบอยก็แนะนำมา ได้  ๆ หรือ 
พ่ีบอยก็มี ถ้าเป็นอย่างน้ี เอาคนน้ีไหม ก็มาคุยกัน และก็จึงมาสรุปกัน” (สิริวิทย์ อุปการ. 
สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2541.)

ในส่วนการดัดเลือก นักแสดงสมทบท่ีมีบทบาทและนักแสดงประกอบ หรือเม่ือ 
ต้องการดัดเลือกนักแสดงใหม่ท่ีไม่มีบทบาทสำคัญมาก และยังไม่มีการตกลงกันในข้ันตอน 
การเตรียมการ ก็จะดำเนินการผลิตไปก่อน และทำการติดต่อดัดเลือกนักแสดง โดยการดัด 
เลือกของผู้กำกับ และกา?ช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้กำกับ ทีมงานธุรกิจกองถ่าย ฝ่ายจัดหานัก 
แสดงในการติดต่อสรรหาบุคคล เพ่ีอนำเสนอให้กับบุคคลในระดับบริหารและผู้กำกับในการ 
ดัดเลือก
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คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้บริหาร และผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท 
เอิกแซกท์ กล่าวว่า “ในการคัดเลือกนักแสดง จะมีการตกลง ประชุมและคุยกันกับผู้กำกับ 
ในส่วนของนักแสดงสมทบ ผู้กำกับก็จะเป็นคนคัดสินใจเซ่นกัน.." (ถกลเกียรติ วีรวรรณ. 

สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2541.)

คุณวิสักษณา ทุ]ลสมปติ ผู้เขียนบท และทำการปีกฝนนักแสดงของบริษัท ยูม่า 
กล่าวว่า “ในการคัดเลือกนักแสดง มีการประชุมกันในส่วนของคุณยุวดีท่ีเป็นผู้จัด แล้วก็
ผู้กำกับการแสดงคนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพนักงาน staff ก็อาจจะมีสิทธิเสนอความคิด พ่ียุวดีอาจจะ 
เห็นว่าคนน้ัน คนน้ี ลองดูชิ คนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นในส่วนผู้ช่วยผู้กำกับก็จะช่วยกันแชร์ความคิด 
ก็จะมีการคุยกัน(วีสักษณาพูลลมปติ. สัมภาษณ์,4 สิงหาคม 2541.)

คุณสิริวีทย์อุปการ ผู้ช่วยผู้กำกับของบริษัทเอิกแซกท์กล่าวว่า 
“ในกรณีท่ีเป็นคัวประกอบไม่สำคัญนัก พ่ีก็เลือกไปเลย แต่ถ้าคัวรอง  ๆ หน่อย 

คือพ่ีก็จะหามาให้ มีคัวเลือก เอ บ ข ีด ี และให้ผู้กำกับเลือกอีกทีหน่ึง ในส่วนของนักแสดง 
หสัก คือพระเอกนางเอกน่ึ เขาจำกัดมาแล้วล่ะ ส่วนแบบคัวรอง  ๆ แฟนพระเอก แฟนเก่า 
นางเอก เพ่ีอนพระเอก ซ่ึงถ้าไม่เอาดาราน่ี น่ีแหละเราก็ต้องไปเลือกมา อย่างในเร่ืองชายไม่ 
จริงหญิงแท้ จอห์น (ขจรคักด้ิ รัตนนิสัย) น่ีเลือกมาแล้ว อ้อม (คานันทินี พันธุชูจิต) น่ี จริง  ๆ
แล้ว เราเรียกเขามาเทสต์ก่อน คือ ก่อนจะได้อ้อมน่ี เราก็เรียกมาหลายคน แล้วก็มาสรุปท่ี 
อ้อม คือมันจะระบุไม่ได้นะว่าก่ีคนท่ีเราเลือก ถึงจะได้ คือว่า ถ้าใช่เราก็หยุด ถ้าไม่ใช่ เราก็ 
เลือกต่อไป อย่างตอนอ้อมก็มีประมาณ 3 คน และอ้อมก็คือใกล้เคียงท่ีสุดกับ character 
ท่ีวางไว้ ซ่ึง character ก็คือ ผู้กำกับซ่ึงเขาคุยกับคนเขียนบทแล้ว (สิริวีทย์ อุปการ. 
สัมภาษณ์, 25 มิฤนายน 2541.)

โดยการคัดเลือกนักแสดง ถ้าเป็นนักแสดงสมทบท่ีมีความสำคัญ บุคคลใน 
ระดับผู้บริหารหรีอผู้กำกับ จะเป็นผู้ทำการคัดเลือกในกรณีท่ีต้องมีการทดสอบและการคัดสิน 
ใจ แต่ถ้าในส่วนของการทำการติดต่อนักแสดง และสรรหานักแสดงประกอบประเภท extra 
จะเป็นหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้กำกับ และเจ้าหน้าท่ีระดับล่างในการติดต่อตามแหล่งสรรหาต่าง  ๆ
เช่น โมเดลส่ิง หรือบุคคลท่ีรู้จัก
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1.1.3 ผู้ช่วยผู้ทำกับ
ผู้ช่วยผู้ทำกับ มีหน้าท่ีในการประสานงานกับฝ่ายอ่ืน  ๆ เตรียมงาน และคอย 

ช่วยเหลือผู้กำกับในการทำงาน อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับระบบการทำงานของแต่ละบริษ้ท
ซ่ึงในบางบริษัทหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้กำกับอาจรวมถึงการจัดคิวถ่ายนักแสดง และบริหารกอง 
ถ่ายด้วย ในบางบริษัท จะเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีประจำกองถ่าย ในกา?ช่วยเหลือการ 
ทำงานของผู้กำกับ พิจารณาสรรหาจัดเรียงคิวในการดำเนินงานถ่ายทำแต่ละตอน และทำ 
การติดต่อสร?หานักแสดงมาให้ผู้กำกับทำ,ไารคัดเลือกในกรณีท่ีต้องการนักแสดงใหม่ท่ีมีบท 
บาทสำคัญ คอยดูแล'ในเร่ืองคิวนักแสดง'แทบ ตัวประกอบท่ีไม่ครบ ก็ต้องทำการพิจารณา 
สรรหาให้ครบ เน่ืองจากมักจะมีป็ญหาในข้ันตอนการดำเนินงานถ่ายทำ ท่ีต้องมีการปรบ 
เปล่ียนแก้ไขลงต่าง ๆ โดยมักจะมีปัญหาในเรองของเวลาในการสรรหาติดต่อนักแสดงและ 
การได้บุคคลท่ีไม่มีความเหมาะสมกับบทบาท อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดปัญหาใด ๆ ในข้ันตอน 
กา?ดำเนินกา?ผลิต อำนาจสิทธิขาดในการตัดสินใจจะข้ึนอยู่กับผู้กำกับเป็นสำคัญ

คุณสิริวิทย์อุปการ ผู้ช่วยผู้กำกับของบริษัทเอ็กแซกท์ กล่าวว่า
“เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ แต่ก็มีทำหน้าท่ีคัดเลือกนักแสดงร่วม นักแสดงประกอบ ใน 

ข้ันตอนพอได้บทมา เราก็จะมาดู อย่างตัวหลัก เขาก็จะมีการคุยกันแล้วว่าใครเล่น ก็จะมีตัว 
รอง ๆ ลงมา ซ่ึงบางตัวอาจจะต้องมีการคัดเลือกคนใหม่ ถ้าเราไม่เอาดารา ทีน้ีเราก็มาคุยกับ 
ผู้กำกับว่าจะเอา character ประมาณไหน อย่างไร เห็นภาพตรงกันไหมว่า บทน้ีน่าจะเป็น 
ประมาณน้ี ๆ พอเราติโจทย์ผู้กำกับไปแล้วน่ี เราก็หาคนมา วิธีการหาคนก็จะมีต้ังแต่ติดต่อ 
โมเดลล่ีง ว่าอยากได้ ประมาณน้ี เล่นบทอย่างน้ีนะ ล่งคนมาให้ดูหน่อย กับอีกวิธีคือ รู้จัก 
ใคร อยากได้ประมาณน้ี รู้จักใครไหม ก็เรียก ๆ เข้ามา ซวน ๆ กันเข้ามาดู ติดต่อเขาเข้ามา 
พอเขาเข้ามา ก็จะเอาบทจริง ๆ ให้ลองเล่น โดยในส่วนผู้กำกับบางทีก็จะไม่มาดูต้ังแต่รอบ 
แรก เพราะเราต้อง screen ให้เขาดูก่อน ว่าจะให้เขาดูน่ี คือ ต้องเล่นได้ ก็คือ เป็นตัวเลือก 
ให้เขาแล้ว เอ ป ีช ีต ิ ก็เอาเทปให้รอบลอง เพราะเวลาคัดล่วนใหญ่จะถ่ายเทปไว้ พอได้มาเอ 
ป ีซ ีด ี ก็เอาเทปมาให้ผู้กำกับดู ถ้าผู้กำกับโอเค ได้ก็ได้ หรือบางทีผู้กำกับบอก สนใจคนน้ี 
นะ เรียกมาอีกที แล้วเขาจะดูด้วย ว่าเล่นได้ไหม ประมาณน้ี ต้องดูเวลาด้วยว่าเร่งมากไหม 
จริง ๆ แล้วจะได้เวลาประมาณก่อนเปิดกล้องลักไม่เกินเดือนหน่ึง แต่บางทีถ้าฉุกละหุกกว่า 
น้ัน อาจจะแค่อาทิตย์ สองอาทิตย์ แล้วแต่ (สิริวิทย์ อุปการ. ลัมภาษณ์, 25 มิถุนายน
2 5 4 1 .)
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คุณเรแซล วิภาดา อดีตผู้ช่วยผู้กำกับของบริษัทยูม่า กล่าวว่า
''หน้าท่ีของพ่ีก็เหมือนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ คือรองร้บงานท้ังหมดของเขา ท่ีเขา 

เลนอมา คือแต่ว่าอย่างท่ีแต่ละท่ีมันกํแตกต่างกันไป อย่างท่ียูมัาท่ีทำน่ีเป็นลักษณะคัดเลือก 
นักแสดงตัวรองลงมา ตัว 2 ตัว 3 ตัว 4 อะไรอย่างน้ี ประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ เตริยมงาน 
แต่ว่าข้ึนอยู่กับระบบของแต่ละบริษัทด้วย ว่าต้องลงลึกแค่ไหน ก็รวมถึงว่าการจัดคิวถ่าย 
นักแสดง จัดคิวถ่ายของท้ังเร่ือง และก็ในแต่ละวันด้วย แล้วก็บริหารกองถ่ายในวันน้ัน  ๆ
ท่ีออกกองถ่าย อย่างท่ีบอกตัว main น่ีเขาจะกำหนดมาแล้ว คือทางพ่ียุ อายุ (คุณยุวดี ผู้จัด 
ละครยูม่า) นะคะ ผู้กำกับ (คุณชูชัย องอาจชัย) พ่ีเอํ (คนเขียนบท และลอน acting) อะไร 
อย่างน้ี เขาจะปรกษาว่าจะเอาใครลงอะไร แล้วนอกน้ันของเราก็จะเป็นตัว 2 ท่ีเขายังขาดอยู่ 
บางบทน่ีจะเหมาะกับคนท่ีเขานึกอยู่ในใจอยู่แล้วบางบทน่ียังหาคนลงไม่ได้ เราก็จะเป็นคน 
ท่ีจะเสนอ แล้วเราก็จะคัดตัว 3 ตัว 4 อีกทีหน่ึง เราเป็นคนเทลต์เอง เทสต์อย่างเดียว ตัว 4 
ส่วนมากก็ไม่ได้สำคัญ เราอาจจะเป็นลักษณะว่าโทรติดต่อโมเดลล่ิง ระบุโมเดลส่ิง หรือว่าไม่ 
จำเป็นต้องเป็นโมเดลส่ิง อาจจะเป็นบุคคลภายนอกทั้วไปท่ีคิดว่าเหมาะสมไหม เรียกเขามา 
เทลต์ (เรแซลวิภาดา. สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2541.)

จากการคืกษา ภาพรวมในการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 
ไทย จะมืการคัดเลือกนักแสดงตามความสำคัญ1ของบทบาทท่ีนักแสดง'ได้รับ ซ่ึงถ้าเป็น 
นักแสดงหลักหรือนักแสดงสมทบท่ีมืบทบาทสำคัญ มักจะมืการตัดสินใจในล่วนของผู้ผลิต 
ท่ีมือำนาจในระดับสูงของบริษัท ส่วนนักแสดงท่ีมืบทบาทสำคัญรองลงมา ทีมงานผู้ผลิตหรือ 
ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงท่ีมือำนาจลดหล่ันลงมา ลามารถนำเสนอและออกความเห็นกับ 
ผู้ท่ีมือำนาจมากกว่าได้ อย่างไรก็ตาม อำนาจการตัดสินใจสูงสุดในการคัดเลือกนักแสดง 
จะข้ึนอยู่กับผู้จัด หรือผู้ผลิตในระดับบริหาร

1.2 ผู้มือำนาจของสถานึโทรทัศน์ ปัจจุบัน การดำเนินการผลิตละครให้กับ 
สถานีโทรทัศน์ของทีมงานผู้ผลิตละครโทรทัศน์ไทย มีนโยบายการในการดำเนินงานให้กับ 
สถานีโทรทัศน์อยู่ 2 ลักษณะ คือการร้บจ้างผลิตละครให้กับสถานีโทรทัศน์ โดยมืผู้มื
อำนาจของสถานีเป็นผู้กำหนดข้ันตอนและพิจารณาการดำเนินงานของทีมงานแต่ละบริษัท 
ส่วนลักษณะท่ีสอง คือการเช่าเวลาผลิตของสถานีโทรทัศน์ โดยมือีสระในการดำเนินงานข้ัน 
ตอนต่าง  ๆด้วยตนเอง
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ในการ!บจ้างผลิตละครโทรทัศน์ เป็นลักษณะการดำเนินงานของบริษัทผู้ผลิต 
ละครโทรทัศน์ท่ีผลิตละครให้แก่ สถานีโทรทัศน์ใทยทีวีลีซ่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ลีกองทัพ 
บกซ่อง7 ในช่วงเวลา primetime (18.30น .- 22.30 น.) คือ เวลาละครช่วงเย็นและ 
ละครหลังข่าว ซ่ึงเป็นช่วงเวลาออกอากาศ ท่ีมีอัตราค่าโฆษณาสูงสุดของวัน ทางสถานีโทร 
ทัศน์ จะเป็นผู้ดำเนินการในการขายเวลาโฆษณา โดยทำการว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตละครโทร 
ทัศน์ รบทุนไปเพ่ือดำเนินการผลิตให้กับสถานี โดยทางสถานีจะเป็นผู้นีอำนาจในการ
พิจารณาและอนุม้ต ท้ังในการนำเสนอเร่ือง รวมถึงการนำเสนอตัวแสดงทุกตัว

ทีมงานทีรับจ้างผลิตละครให้กับสถานีโท?ทัศน์ไทยทึวืสีซ่อง 3

ทีมงานท่ีรับจ้างผลิตละครให้กับสถานีโทรทัศน์1เทยทีวีสีช่อง 3 จะนำเสนอเร่ือง 
และตัวแสดงให้กับทางผู้บริหารท่ีมีอำนาจของสถานี ซ่ึงจะมีหัวหน้าฝ่ายรายการ คือ
คุณสม?ก่ษ์ ณรงคํวิชัย ในการพิจารณารายซ่ือนักแสดงหลักและนักแสดงสมทบท่ีสำคัญ 
โดยยึดหลักการพิจารณาความเหมาะลมทางการตลาด คือ นักแสดงจะต้องขายได้ โดย 
เฉพาะนักแสดงหลัก คือ พระเอก นางเอก

คุณปิยพร ไล้ทอง ผู้จัดการท่ัวไป และผู้ทำการคัดเสือกนักแสดงของบริษัท 
ทีวีธันเดอร์ กล่าวว่า “การตลาดจะช่วยสถานีได้อย่างไรในการวางตัวน้ี ถ้าสมมติว่า
feedback เราผลิตให้สถานีก็จริง สถานีขายโฆษณาได้เยอะ มันก็คือล่งผลดีมากับเรา สถานี 
ก็ happy ในการทำงานของเรา แต่ถ้าเกิดดูดาราแล้วรู้สึกว่าเอาตัวเขาใช่ character จริง  ๆ
เลย แต่เขาไม่ขาย เขาเก่าเกินไปแล้ว อย่างน้ีก็'ไม่เอา ก็ไม่ได้ แล้วการท่ีภาพละครของเราออก 
มาแต่ละเร่ือง ควรจะแตกต่างกัน'’(ปิยพร ไล้ทอง. ลัมภาษณ์, 7 สิงหาคม2541.)

คุณกนกวรรณ ด่านอุดม ผู้ผลิตและทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท 
อัครมีเดีย กล่าวว่า “ตอนน้ีผลิตละครให้ทางช่อง 3 ด้วย ทางช่อง 3 จะเป็นคนดูตัวแสดง 
เราก็เสนอไป หน่ึง สอง สาม หน่ึง สอง ลาม ทางช่องก็จะพิจารณาเลือก มีล่วนมากเลยทาง 
ช่อง 3 เพราะเป็นการจ้างเราผลิต เราไม่ได้เช่าเวลาผลิตเอง เราต้องเสนอช่องทุกตัวแสดง 
หลักเลยค่ะ ท้ังหมดเลย นักแสดงสมทบน่ึก็ด้วยนะ นอกจากนักแสดงประกอบซ่ึงไม่ต้อง 
เสนอ นักแสดงสมทบก็มี ตัวพ่อ ตัวแม่ ตัวน้า ตัวอา ตัวคนใช้อะไรอย่างน้ีก็ต้องเสนอไปด้วย 
แต่โดยมากทางช่องก็จะมองเฉพาะพระเอกนางเอก ผู้แสดงเอกเท่าน้ัน พระเอกนางเอกผู้ร้าย
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อะไรอย่างน้ี ตัวอ่ืนก็จะไม่เท่าไร ก็จะอนุโลม” (กนกวรรณ ด่านอุดม. สัมภาษณ์, 19 ลิงหาคม 
2541.)

คุณเรแซล วิภาดา อดีตผู้ช่วยผู้กำกับของบริษัทยูม่า กล่าวว่า “เวลาเสนอช่อง 
ส่วนใหญ่จะตัว main กับตัวสอง ท่ีมีซ่ือก็เสนอตัวลองท่ีไม่มีช่ือด้วย อย่างอาจจะเป็นเพ่ือน 
พระเอก เพ่ือนนางเอก อะไรอย่างน้ี พ่อ แม่ อะไรอย่างน้ีก็เสนอไปด้วย หรือ1ว่านักแสดงท่ีมี 
บทบาทรองลงมาจากพระนาง พระเอกนางเอก ก็เสนอทางช่องด้วย แต่ส่วนมากช่องก็จะไม่ 
มีปัญหาอะไรกับตัวสอง’, (เรแซลวิภาดา. สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม2541.)

สถานีโทรทัศน์มีอำนาจในการนำเสนอนักแสดงท่ีต้องการ หรือนำเสนอตัวเลือก 
นักแสดงท่ีทางสถานีต้องการ ให้กับบริษัทผู้ผลิต อาจจะเป็นนักแสดงในสังrาดฃองสถานีโทร 
ทัศน์หรือเป็นนักแสดงท่ีสถานีโทรทัศน์ต้องการให้ทำการแสดง

คิริลักษณ์ ลาซโรจน์ผู้กำกับเวที ของบริษัทบรอดคาส กล่าวว่า
“จำไม่ได้แล้วว่าใครเร่ืองอะไร แต่บางตัวก็จำได้ว่าช่องเขาก็ให้มาเลย ถ้าเขาให้ 

เราก็เอา เราไม่ใช่เราก็เอา เราก็ต้องเอาด้วย อย่างตัวพ่อของดวงย่ีหวา เขาให้พ่ืโด่งอรรถชัย 
มา คือเราเสนอหรือฟล่าจำไม่ได้แล้ว แต่เขาให้มาเราก็เอา แต่อันดับแรกเราต้องเสนอเร่ือง 
นะ ถ้าเร่ืองผ่านเราถึงจะได้ท่าต่อ ถ้าเร่ืองไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน เราต้องล่งทุกตัว ส่งหมด วาเรา 
ต้องการให้ใครขนาดไหน ถ้าเป็นดาราใหม่เราต้องล่งหมด อายุ บ้าน ท่ีอยู่ การคืกษา ล่วนสูง 
น้ําหนักให้หมด ดาราเด็ก  ๆ ด้วย อังมีเร่ืองสัญญาอีก ว่าเด็กบางคนเขาติดสัญญามาจากท่ี 
ไหนหรือเปล่า ต้องตามกันให้รู้ เพราะถ้าฟ้องร้องหรือเรียกค่าเลียหาย เขาก็ต้องเป็นคนท่ีวุ่น 
วาย (คิริลักษณ์ ลาซโรจน์ สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2541.)

คุณวิสักษณา พูลลมบ้ติ ผู้เขียนบท และทำการปึกฝนนักแสดงของบริษัทยูม่า 
กล่าวว่า “หลังจากท่ีสถานีอนุม่ติด้วยนะคะ คนน้ันได้ คนน้ีได้ ถ้าคนน้ีไม่ได้ ก็ต้องเสนอกลับ 
ไปอีกว่า คนน้ีทางสถานีอนุมัติไหม สถานีเขาก็คงมีในมุมมองเขาอีกอันหน่ึงว่า คนน้ัน คนน้ี 
ขายได้ไหมในตลาดตอนน้ี นำสนใจไหม เปึอไปไหม เขาจะไม่มาบอกเหตุผลเราว่าคนน้ีไม่ 
นำสนใจ เพราะอะไร เขาก็ไม่ต้องมาบอกเหตุผลเราว่าสปอนเซอร์ เอาหรือไม่เอาค่ะ ก็คือ 
ว่า คนน้ีไม่น่าสนใจนะ ตอนน้ีเขาอังไม่ต้องการล่งคนน้ี เอาคนอ่ืนลิ หรือคนน้ีไหม หรือบางที 
เขาก็จะให้ไอเดีย ตัวเลือกมา ซ่ึงถ้าเรารบได้เราก็ตกลง แต่ถ้าเกิดเราไม่ บางทีเราก็จะต้อง
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ต่อรองกลับไป หรือว่าอะไร ก็แล้วแต่สรุปจากเขานะคะ” (วิลักษณา พูลสมปติ. ลัมภาษณ์, 
4 สิงหาคม 2541.)

นอกจากน้ี ทางสถานีโทรทัศ'นไทยทีวีสีช่อง 3 มีการกำหนดนโยบายในการ 
สร้างละครของสถานี ให้สร้างนักแสดงใหม่โดยทางผู้บรืหารของสถานีเห็นว่า ทีมงานผู้ผลิต 
ควรจะมีทีมงานเป็นของตนเองรวมท้ังบุคลากรนักแสดงในลังกัดของตนเองเพ่ือความสะดวก 
ในการดำเนิน4านผลิตละครโทรทัศน์

คุณประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้ลัดการบริษท์บางกอกเอนเตอร์เทนเม้นท์ 
กล่าวว่า “ผู้ลัดละครรายใหม่ท่ีจะเข้ามาร่วมงานกับช่อง 3 น้ัน เราไม่ปิดก้ัน แต่ต้องดูถึง 
ความพร้อม ถ้าเขาไม่มีทีมของเขาแต่มาใช้บุคลากรรวมทันจะไม่ช่วยให้งานดีข้ึน แถมทำงาน 
ให้ข้าลงด้วย,ซ้ํา และจะทำให้ต้นทุนสูงข้ึน เพราะว่าการท่ีเราอนุม้ติให้เขาทำละครลักเร่ือง 
หน่ึงโดยท่ีว่าเขาไปขอคิวดาราคนน้ันคนน้ีแทนท่ีดาราพวกน้ันจะให้คิวกับคณะท่ีเรามีอยู่แล้ว 
อย่างเต็มท่ี แต่เม่ือให้คิวไปแล้วน่ึจะทำให้งานท้ังระบบข้าลง ดังน้ันผู้ลัดต้องมีความพร้อมมี 
ทีมงานของเขาเองอาจจะต้องมีดาราของเขาเอง ทันเป็นการสร้างดารา แล้วหลังจากน้ัน 
กลุ่มผู้ลัดเหล่าน้ีก็ต้องแลกเปล่ียนดารากันเอง น่ีไม่ใช่กา?สร้างดาราอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ทุก 
ตำแหน์งท่ีเข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประพันธ์ คนเขียนบท พวกน้ีต้องหาเพ่ิมข้ึนมาให้ได้ 
เพ่ือให้พอใช้'’ (ประวิทย์ มาลีนนท์. ลัมภาษณ์ในผู้ลัดการ, 29 เมษายน 2541.)

ทางสถานีโทรทัศน์ จึงมีล่วนในการกำหนดนโยบาย ให้กับทีมงานผู้ผลิตละคร 
โทรทัศน์ ในการนำเสนอและล่งเสริมนักแสดงใหม่ อย่างไรก็ตาม ในการนำเสนอนักแสดง 
ใหม่ ทางทีมงานผู้ผลิตจะต้องมีการพิจารณาอย่างพิถึพิกัน เพ่ือความเหมาะสมและกา? 
ตลาดของสถานี

คุณวิลักษณา พูลสมปติ ผู้เขียนบท และทำการปึกฝนนักแสดงของบริษ้ทยูม่า 
กล่าวถึงการเสนอนักแสดงใหม่ว่า “ในลักษณะเวลาท่ีเราอยากจะเสนอคนใหม่  ๆ เข้าไป และ 
สถานีไม่ happy ก็จะมีปอย  ๆ แรกลุดพ่ืก็ว่า ทันคงเป็นเร่ืองธรรมชาตินะคะ หน่ึง คือ เขาไม่ 
เกิดความคุ้นเคย คือ แรก  ๆทางสถานีก็จะมีนะคะ แต่เราก็จะยืนยันไปว่าเราต้องการทำคนน้ี 
พอเขาเห็นไปเร่ือย  ๆ โดยท่ีเราไม่ได้แค่ผลักดันเต็กอย่างเดียว เราต้องมีกา?เอาเขามาแก้ไข 
ท่ีคนจะให้การยอม!บเขา ก็มีบ้างนะคะ อย่างตอนจอย (คิริลักษณ์ ผ่องโชค) ตอนเล่นโลม 
ล่องแสง มา casting ก็ สถานี ไม่ชอบเลย ดูไม่สวย เอาไปดูแล้วดูอีก เอาเทป ดราฟไปอะไร
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อย่างน้ีนะคะ แต่พอหลัง  ๆ คือ พ่ีว่า ทุกอย่างมันอยู่ท่ีความลามารถ คนบางคนไม่จำเป็นต้อง 
สวย แต่ว่าเขามีความลามารถในการส่ือสาร “ (วิลักษณา พูลสมบัติ. ลัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 
2541.)

คุณกมล ภู่วาณิช ผู้บริหารระดับสูง และผู้ทำการดัดเลือกนักแสดงของบริษัท 
บรอดคาส กล่าวถึงการเสนอนัก.แสดงใหม่ว่า “นักแสดงก็เสนอเข้าซ่อง 3 ซ่ึงดาราใหม่จะ 
เป็นอะไรท่ียากท่ีสุด เพราะว่าซ่องจะแบบว่า เราคือเอาหัวไปข้ึนเขียงไว้เลย ถ้าดีก็คือรอดตัว 
อย่างหมอกน่ีก็ถึอว่ารอดตัวเพราะว่ามันเส่ียง อย่างหมอกกับอุ๋มท่ีเล่นเป็นแฟนกันในเร่ืองน่ี 
อุ๋มรุษยา เกิดฉาย เป็นเด็กท่ีมัฝืมือ เราก็ลับเซ็น เห็นว่าแววดี แล้วเราก็คิดว่าอะไรท่ีมันน่าจะ 
เหมาะกับเขา ก็คือให้เล่น ฉลุยก็เล่น แล้วก็รอวันฉันมีเธอ ซ่องตอนน้ีมีนโยบายในการท่ี 
พยายามบันเด็กใหม่  ๆ ข้ึนมาอยู่แล้ว แต่ว่าซ่องเองก็ต้องดูด้วยว่า ทิศทาง หน้าตา หรือว่าดู 
แล้วน่ีไปรอดหรือไม่รอด น่าจะได้หรือว่าบทมันได้ เป็นตัวอะไรท่ีแบบว่าไม่สลักสำคัญมาก ๆ 

เขาก็จะเห็นดี', (กมลภู่วาณิช. สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2541.)

อย่างไรก็ตาม สำหรบผู้ลัดบางท่านท่ีมีประสบการณ์ในการทำงาน และได้รับ 
ความเช่ือถือไว้วางใจจากสถานีโทรทัศน์ ว่าลามารถผลิตผลงานท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอม 
รับจากประชาชนแล้ว มักจะไม่ประสบบัญหาในกา?วางตัวแสดง หรือการนำเสนอนักแสดง 
ใหม่

คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ผู้ผลิตและทำการดัดเลือกนักแสดงของ 
บริษัทเมคเกอร์กรุ๊ปกล่าวว่า “ในการนำเสนอนักแสดงใหม่ไม่ค่อยมีบัญหา เพราะว่าถ้าเรา 
ทำงานจริง ๆ นาน ๆ ตรงน้ีแล้วน่ี เขาก็จะมีความเช่ือถือว่าตรงไหนท่ีเราทำให้เขาได้ตามท่ี 
เราพูด มันอยู่ท่ีความเช่ือถือ พ่ีถึงบอกว่า ถ้าเราทำมาถึงตรงน้ีแล้ว ความเช่ือถือท่ีเขาให้เราน่ี 
เราไม่สามารถท่ีจะทำลายได้” (มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช. สัมภาษณ์,15 ตุลาคม 2541.)

คุณวรายุทธ มิสินทจินดา ผู้ผลิตและทำการดัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ 
ของ บริษัท สู แอนด์ ถู กล่าวว่า “ถ้าเราเสนอข้ึนไปแล้วน่ี ล่งรูปสิงอะไรไปแล้วท่ีเขาเห็น ไม่ 
ค่อยมีบ ัญหา เพราะเราไม่ได้บันนักแสดงบ่อย เวลาท่ีเราจะไปเสนอตัวละครใหม่ เราม่ันใจ 
แล้วเราถึงบัน เราม่ันใจแล้วเราถึงเสนอ อย่าใช้คำว่าบนเลย เพราะเราม่ันใจแล้วเราถึงเสนอ 
ตัวละครใหม่ข้ึน,ไป “ (วรายุทธ มิลินทจินดา. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2542.)
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ท ีมงานท ีร ับจ ้างผส ึดฟ ิะครโทรท ัศน ์ไห ้ก ับสกทน ึโทรท ัศน ์ส ึกองท ัพบกซ ่อง 7

ทีมงานท่ีรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะมี 
การควบคุมกันอย่างใกลชิดกับผู้บริหารของสถานี คือ คุณสุรางค์ เปรมปริด้ิ ในฐานะ 
ผู้จัดการฝ่ายรายการ ในการกำหนดพิจารณาจัดเลือกเร่ืองและคัดเสือกนักแสดง โดยเป็น 
บุคคลท่ีมีอำนาจในการวางตัวนักแสดงหลักและนักแสดงสมทบท่ีต้องการ ซ่ึงโดยมากจะเป็น 
นักแสดงในลังกัดของสถานี ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทท่ีริบจ้างผลิตให้กับทางสถานี มีจำนวนไม่ 
มากนัก คือ บริษัท ดาราวีดีโอ และกันตนา เป็นบริษัทหลักท่ีผลิตงานละครให้กับทางสถานี 
โดยต่อมาในปี 2541 ทางสถานีได้มีการปริบกลยุทธ์โดยมีนโยบายรับผู้ผลิตงานละครใหม่  ๆ
เพ่ิมเข้ามาบ้าง จึงทำให้เห็นนักแสดงหน้าใหม่มาร่วมงานมากข้ึน จากเดิมท่ีมีแต่นักแสดง 
ในลังกัดของสถานีโทรทัศน์เพียงไม่ก่ีคน อย่างไรกํตาม ในการพิจารณา นักแสดงยังคงข้ึน 
อยู่กับผู้มีอำนาจของสถานีเป็นสำคัญ

คุณอรวรรณ ลังวริบุตร ผู้ผลิตของบริษัทดาราวีดีโอ กล่าวว่า 
“ในส่วนของผู้ว่าจ้าง คือ คุณสุรางค์ เป็นผู้จัดการฝ่ายรายการ มีส่วนมากใน 

การเลือกเร่ืองและเลือกผู้แสดง เพราะว่าเป็นนายจ้าง ลือว่าเป็นนายจ้างเรานะคะ เป็นเจ้า 
ของงาน เขาก็ต้องมีสิทธิเลือกงานถูกไหมคะสำหรับงานท่ีเราเสนอไป แต่อย่างไร ทุกอย่างก็ 
ต้องมีการสรุปกันท่ีคร้ังแรกก่อนว่าเลนอคนน้ี เลือกเร่ืองน้ี เม่ือลงมือทำแล้วก็ลือว่า เป็นหน้า 
ท่ีของผู้รับจ้างไป เราก็ลือเป็นผู้รับจ้าง“(อรวรรณ ลังว?บุตร. ลัมภาษณ์,2 กรกฎาคม 2541.)

คุณจิตรลดา ดิษยนันท์ ผู้ผลิตของบริษัทกันตนา กล่าวว่า 
“ช่องก็อีกประเด็นหน่ึง อย่างแต่ละท่ีไม่เหมือนกัน อย่างท่ีเรารับจ้างผลิตเหมือน 

ท่ีเขาทำช่อง 3 สถานีเป็นเจ้าของ สถานีก็มีลิทธิท่ีจะแคสต้ิง มีส่วนร่วมท่ีจะแคสต้ิงได้ เขา 
อาจท้ังโจทย์มาให้เราได้ว่า พระเอกนางเอกท่ีเขาอยากได้มีแบบน้ี บางทีเราก็เสนอไป เขาก็ 
จะเป็นคนพิจารณา เราแค่ทำตุ๊กตา" (จิตรลดา ดิษยนันท์. ลัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2542.)

คุณดลยา เรืองประกัสส? ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทอัครเอนเตอริ- 
เทนเม้นท์ กล่าวว่า “เราต้องวางของเราไว!นใจด้วยว่าเราจะเป็นใคร แล้วเราต้องส่งให้ทาง 
ช่องพิจารณาด้วยว่า ตัวท่ีเราวางไปน่ื โอเคไหม ใช้ได้ไหม เพราะว่าเรารับจ้างผลิตให้กับทาง 
ซ่องเขา คือ อัครเอนเตอร์เทนเม้น ผลิตงานละครท้ังหมดให้กับซ่อง 7 อย่างเดียว
เพราะฉะน้ัน ช่องก็ต้องมีส่วนท่ีจะพิจารณาด้วย ว่าโอเคไหม เพราะเราต้องส่งเร่ืองย่อ



96

ส่ง character ตัวแสดง เราก็จะแบบคนน้ี  ๆ เล่นนะ ส่งไปให้ท่ีซ่อง ซ่องก็จะโอเค ตัวน้ีผ่านไม่ 
ผ่านอะไรอย่างน้ี แต่ส่วนมากตัวสมทบจะไม่ค่อยมีปัญหา มีปัญหาเฉพาะตัว main ตัวพระ 
เอกนางเอก ซ่องจะขอดูเป็นพิเศษ เพราะฉะน้ันตัวแสดงท่ีเราจะหาโดยเฉพาะตัว main น่ี 
อย่างน้อยออกไปแล้วต้องขายได้นะ คนยอมรบนะ ก็มีนะคะอย่างท่ีเสนอไปแล้วซ่องปฏิเสธ 
อย่างถ้าเป็นตัวเอกท่ีขายได้เลย เขาก็ไม่ปฏิเสธ อย่างถ้าเป็นสิเรียHเป็นยุรนันท์ หรือแค-ทรืยา 
อะไรอย่างน้ี ท่ีเป็นตัง  ๆ ขายได้เลย ซ่องเขาก็ไม่ปฏิเสธ เราวางไปเขาก็โอเคเลย อย่างถ้า 
ตัวรอง  ๆท่ีเขาไม่แน่ใจว่าจะคนน้ีหรือเปล่า เป็นนางเอกใหม่อย่างน้ี ซ่องก็ต้องขอดู”
(ดลยา เรืองประภัสสร; สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม2541.)

ผู้มีอำนาจของสถานีโทรทศน์ จึงมีสิทธิในการกำหนดนักแสดงท่ีต้องการให้ภับ 
บริษัทท่ีทำกา?ผสิตละครโทรทัศน์ของทางสถานี โดยอาจจะเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานี 
โทรทัศน์ หรือเป็นนักแสดงท่ีสถานีโทรทัศน์ต้องการให้ทำการแสดง

คุณดลยา เรืองประภัสสร ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บริษัท อัครเอนเตอร์- 
เทนเม้นท์ กล่าวถึงการกำหนดโยกย้ายนางเอกในเร่ือง ลูกสาวกำนัน จากผู้มีอำนาจทาง 
สถานีโทรทัศน์ ว่า “

“อย่างพ่ีเอาปรายฟ้าเล่นลูกสาวกำนันอย่างน้ี พ่ีก็คือ'ให้'ซ่องเขาเป็นคนพิจารณา 
จริง  ๆ แล้วอย่างลูกลาวกำนันน่ีปรายฟ้าเขาก็มาแบบฟลุค  ๆ จริง  ๆ เพราะฉะน้ันเราก็ให้เขา 
เล่นเร่ืองน้ี ตอนแรกเผ่ือใจไว้เจ็บเป็นเร่ืองของปรายฟ้าท่ีเขาจะต้องเล่นเร่ืองน้ี แต่บังเอิญว่า 
ร่วงน้ันเราจะเปิดลูกลาวกำนันน่ี เป็นอะไรท่ีif'วมาก เราก็เสนอตัวแสดงทุกคนเข้ามาแล้ว 
ทางซ่องบอกว่าติดต่อให้ไม่ได้ คิวไม่ได้กัน เป็นปัญหามาก เราไม่สามารถตามนักแสดงท่ีจะ 
มาเล่นในช่วงน้ันได้ อย่างลูกสาวกำนันน่ี ต้องมีเวลามาซ้อมคิวบุ๊กับเรา นางเอกท่ีมาเล่น 
ต้องมีความคล่องตัว และกล้าท่ีจะเส่ียงด้วย เราจะเอาใครเข้ามา เราก็ต้องดูว่าเรามีเวลา 
เตรืยมงานเพียงแค่'ไม่ก่ีวันสำหร้บลูกสาวกำนัน ประมาณ 25 วันในการเตรียมงาน เพราะ 
ฉะน้ันนางเอกท่ีเราติดต่อขณะน้ี ไม่สามารถได้ตัวใครเลย ท่ีต้องมีคิว stand by ไว้แล้ว ถ่าย 
ให้เราได้ถึง 5 วัน ถึง 7 วัน เป็นอย่างต่ํา อย่างลูกสาวกำนันน่ี เราถ่ายไป  ๆ ถ่ายทุกวัน เพราะ 
ละคร on air ไม่ทัน ถ่าย 7 วันน่ีบางวันต้องแยกเป็น 2 กอง งานเร่งมาก เพราะฉะน้ันเราก็ 
ปรืกษาทางซ่องว่าไม่มีใครจะทำอย่างไร ทางซ่องก็บอกถ้าอย่างน้ันเอาปรายฟ้า โยกปรายฟ้า 
จากเร่ืองอ่ืนมาลงลูกสาวกำนันให้ก่อนแล้วกัน คือ คิวเขาว่าง พร้อมท่ีจะให้เวลากับงานได้ 
เต็มท่ี” (ดลยา เรืองประภัสสร. สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2541.)



97

ในทำนองเดียวกัน เน่ืองจากปัญหาฉารขาดแคลนนักแสดงท้ังจากปัญหาค่าย 
สังกัดและคิวนักแสดงหลัก โดยทางสถานีไม่สามารถผลิตบุคลากรนักแสดงเข้ามาร่วนงาน 
ได้ทันกับความต้องการ ทางผายผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ลีกองทัพบกช่อง 7 จึงมีนโยบาย 
ในการสร้างนักแสดงใหม่

คุณชลอ นาคอ่อน ผู้บริหารของสถานี ในฐานะผู้กำกับรายการชองสถานี 
โทรทัศน์ลีกองทัพบกช่อง 7 กล่าวว่า

“ในเร่ืองดารา เราก็หานักแสดงหน้าใหม่  ๆ เพ่ิมข้ึนมาเร่ือย  ๆ ยอมรับว่าตอนน้ี 
พระเอกนางเอกเรามีน้อย การจะเอาใครมาเป็นพระเอกนางเอก เราต้องดูท่ีบุคลิกและความ 
สามารถด้วย เค้าเล่นได้ดีแค่ไหน บทเหมาะกับเค้าม๊ัย นักแสดงหน้าใหม่บางคร้ังหน้าตาดี 
แต่เค้ายังไม่เก่ง เราก็ต้องให้เค้าเล่นบทรอง  ๆ ไปก่อน พอเก่งก็ค่อยเขยิบข้ึนมาเป็นพระเอก 
เบนตัวนำ” (ชลอนาคอ่อน. สันภาษณในทีวีวิซ่ัน, 16-30 เมษายน2541.)

คุณดลยา เรืองประกัสลร ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทอัครเอนเตอร์- 
เทนเม้นท์ กล่าวว่า “น่ีคือตอนน้ีเราปันหมด ท้ังพระเอกนางเอก แต่ว่ามันยังหาไม่ได้ท่ีเราถูก 
ใจจริง  ๆ เราไม่ได้ระบุว่า เราปันแต่นางเอก แต่ร้สึกผู้หญิงค่อนข้างท่ีจะปันได้ง่ายกว่าผู้ชาย 
นะคะ และจังหวะท่ีมาน่ี ไม่มีผู้ชายท่ีจะให้เราปัน ทางช่องบอกทำไมไม่หาพระเอกมาบ้าง 
เราก็หาไม่ใช่เราไม่หา ทางช่องก็หา'ให้ด้วย ทางช่องมีนโยบายให้หาปันพระเอกใหม่นางเอก 
ใหม่ อย่างตอนน้ีมีหลายคนท่ีเราคิดว่าเราจะปันให้เขาเกิดเป็นพระเอกตัวหน่ึงในกันข้างหน้า 
ได้ อย่างเป็นนางเอกของช่องมาเลยก็ดี เราไม่ต้องเหน่ือย เราไม่ต้องไปเท่ียวตามหาใครหรือ 
อะไรอย่างน้ี ก็ง่ายเพราะทางช่องเขาก็มีพระเอกนางเอกของเขาเหมือนกัน ซ่ึงเราก็ไม่ต้องไป 
เหน่ือย เราไม่ต้องไปตามพระเอกเอาคนอ่ืนเขามา ก็บอกทางช่องเขา ช่องล่งมาเลย 
ช่องอยากจะให้เอาใครลง เอาใครเล่น เพราะเราทำงานเราคือทำให้ช่อง เพราะฉะน้ัน ในเม่ือ 
ให้เด็กคุณมาก็เท่ากับเหมือนเราก็สนับลนุนเด็กของช่องไปด้วย ก็ถ้อยทีถ้อยอาคัยซ่ึงกันและ 
กัน,’ (ดลยา เรืองประกัสสร. สัมภาษณ์, 13สิงหาคม2541.)

ท ีมงานท ีเช ่าเวฟ ิาผฟ ิตละครทางสถาน ีโท?ท ัศน ์ส ิกองท ัพบกซ ่อง 5

ทีมงานท่ีทำการผลิตละครให้กับสถานีโทรทัศน์ลีกองทัพบกช่อง 5 ดำเนินการ 
ผลิตในลักษณะการเช่าเวลาผลิตให้กับสถานีโทรทัศน์ ซ่ึงทางทีมงานผู้ผลิตจะมีอิสระในการ
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ดำเนินงานตามนโยบายของตนเอง ในการคัดเลือกเร่ืองและตัวแสดง โดยมีเวลาเป็นของตัว 
เอง และขายโฆษณาด้วยตนเอง

คุณจิตรลดา ดิษยนันท์ กล่าวถึงการผลิตละครให้คับสถานีโทรทัศน์ลีกองทัพ 
บกซ่อง 5 ในลักษณะการเช่าเวลาเป็นของตัวเอง ท่ีมีอิสระในการคัดเลือกนักแสดงตามแนว 
ทางของบริษัท ว่า ‘'อีกเคลหน่ึงคือพ่ีผลิตเอง เราจะทำคันเอง นโยบายของท่ีพ่ีเร่ืมทำละคร 
เร่ืองแรกหมายถึงละครทีวี เราใช้นักแสดง นักศึกษา ไม่ได้ใช้ดารา คือร่วมคันต้ังเป็นคณะ 
ล่งเสริมศิลปิน สร้างนักแสดงใหม่  ๆ ซ่ึงนักแสดงใหม่  ๆ เราเร่ิมเร่ืองการท่องบท จำบทคัน 
พวกน้ีเขาจะมีเวลาทำการบ้านคับเรา หลังจากน้ันเป็นต้นมาเราทำละคร เราก็มักจะเน้นกลุ่ม 
นักศึกษา 38 ซอยสอง คนรุ่นใหม่ท้ังน้ันเลย บาปบริลุทธ้ิ เป็นเด็กใหม่ เป็นการสร้างเด็กใหม่ 
บาปบริลุทธิทุกตอนออกอากาศทุกอาทิตย์ แล้วก็จะมีนักแสดงใหม่ทุกอาทิตย์ คือมันจะต้อง 
เป็นนักเริยน เป็นอะไร รวมมาถึงละครตอนเยน ท่ีเป็นละครวัยรุ่น เพราะฉะน้ันมันจะเป็น 
แบบเลือกใหม่หมด มันก็เหมือนเป็นนโยบายเร่ือยมา เราเป็นคนชอบสร้างเด็กใหม่”
(จิตรลดา ดิษยนันทไ ลัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2542.)

ท ีมงานท ีเช ่าเวลาผฟ ิดละครให้ก ับ สถานีโท?ทัศน ์ไหยท ีว ึส ีช ่อง 9

ในล่วนของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีลืช่อง 9 'ไม่มีนโยบายการแข่งขันผลิตละคร 
โทรทัศน์ในช่วงเวลา primetime จึงไม่มีการผลิตละครในช่วงเวลาน้ี อย่างไรก็ตาม สถานีโทร 
ทัศน์ไทยทีวีลืช่อง 9 ยังคงมีนโยบายการผลิตละครโทรทัศน์อยู่ในช่วงวันเสาร์ -  อาทิตย์
เวลา 13.00-14.00 น. โดยทีมงานผู้ผลิตจะดำเนินการผลิตในลักษณะการเช่าเวลาท่ีมีอิสระ 
ในการดำเนินงาน ซ่ึงต้องขายเวลาโฆษณาให้คับผู้สนับสนุนรายการด้วยตนเอง

คุณกนกวรรณ ด่านอุดม ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บริษัทอัครมีเดย กล่าว 
ถึงอิสระในการคัดเลือกนักแสดง จากการดำเนินงานเช่าเวลาในการผลิตละครโทรทัศน์ว่า

“เราเช่าเวลาช่อง 9 ผลิตละคร เรามีอิสระคัดเลือกนักแสดงได้ตามใจเรา ดารา 
ต้องขายได้ ต้องเลือกดาราท่ีการตลาดยอม เอเจนซ่ึไงคะ เราเสนอไปละครเร่ืองน้ี คนน้ี  ๆ ว้า 
นางเอกคนน้ีไม่เอา พระเอกคนน้ีไม่เอา เช่าเวลาเองเราก็ขายเอง ถ้าเรารบจ้างช่องผลิต เรา 
ไม่ต้อง!บผิดชอบการขาย เพราะทางช่องเขาจะกล่ันกรองเอง ใช่ไหมคะว่า ดาราคนน้ีขายได้ 
ไหม” (กนกวรรณ ด่านอุดม. ลัมภาษณ์, 19สิงหาคม2541.)
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อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีซ่อง 9 มิไดให้ความสำคัญกับ 
นโยบายการแข่งขันในการผลิตละครโทรทัศน์ รวมถึงเวลาในการออกอากาศละครที่แตก
ต่างกัน ทำให้ความกดดันในสภาพการแข่งขันและสภาพการทำงานมีน้อยกว่า ในการ
ดำเนินงานผลิตละครโทรทัศน์ข้ันตอนต่าง ๆ จึงมีอิสระและเป็นเรองง่ายในการตัดสินใจ
รวมถึงการคัดเลือกนักแสดงเซ่นเดียวกัน

คุณกนกวรรณ ด่านอุดม ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท อัครมีเดีย กล่าว 
ถึงการเตรียมงาน และการคัดเลือกนักแสดงว่า

“เราก็จะต้องเตรียมละครไว้ทั้งปี ว่าปีหน่ึงน่ีซ่องน้ี 4 เร่ือง มีเร่ืองอะไรบ้าง 
ตัวเอกควรจะเป็นใคร ใคร ใคร แล้วเราก็ติดต่อตัวแสดง เดือนน้ีว่างไหม เดือนน้ีว่างไหม แล้ว 
เราก็จับละครให้เข้ากับตัวแสดง มันก็จะดูไม่ยาก สมมติว่าเราเลือกละคร 4 เร่ือง เร่ืองน้ี 
เหมาะกับนางเอกคนไหน พระเอกคนไหน เราก็ติดต่อว่าเขาว่างช่วงไหน เราก็หยิบเรื่องนั้น 
ข้ึนมาก่อน ใครว่างช่วงไหนก็หยิบเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนถ้าเขาว่างก็สามารถถ่ายทำได้เลย"
(กนกวรรณด่านอุดม.ล้มภาษณ์, 1 9 สิงหาคม 2541.)

ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทีมงานผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตละครให้กับสถานี 
โทรทัศน์ไทยทีวีสีซ่อง 3 และสถานีโท?ทัศน์สีกองทัพบกซ่อง 7 กับทีมงานผู้ผลิตที่เช่าเวลา 
ผลิตละครให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกซ่อง 5 และสถานีโท?ทัศน์ไทยทีวีสีซ่อง 9 พบว่า 
ผู้ที่มีอำนาจของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีซ่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกซ่อง 7 
มีบทบาทอย่างสูงในกา?กำหนดตัวแสดงในฐานะผู้ว่าจ้างผลิต ในขณะที่ทีมงานผู้ผลิตที่
เช่าเวลาผลิตละครให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกซ่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสซ่ีอง 9 
จะมีอิสระในการดำเนินงานและคัดเลือกตัวแสดงตามแนวทางของบริษัทได้มากกว่า

จากการศึกษา จึงพบว่าลักษณะการดำเนินงานของบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 
ท่ีต่างกัน มีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการ 
คัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน
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2. ต ัวแทนบริษ ัทโฆษณา

เนื่องจากไม่ว่าทีมงานบริษัทผู้ผลิตละคร จะมีลักษณะการดำเนินงานแบบ
ริบจ้างผลิตโดยสกานิโทรทัศน์ทำการขายเวลาโฆษณา หรือ การดำเนินงานแบบเช่าเวลาการ 
ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตจะต้องขายเวลาโฆษณาเองก็ตาม ล้วนต่างต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจาก 
ตัวแทนบริษัทโฆษณาในกา?ขายโฆษณา เพื่อผลทางการตลาดและธุรกิจ

ท ักษณ ะการพ ิจารณ าซ ื้อสปอตโฆษณ าละครโทรท ัศน ์

ลักษณะการชื้อสปอตโฆษณาละครโทรทัศน์ของตัวแทใiบริษัทโฆษณา จะมี 
การพิจารณาเป็น 2 แนวทาง คือ การพิจารณาในเซ็งปริมาณและคุณภาพ

(1) การพิจารณาในเซ็งปริมาณ
(2) การพิจารณาในเซ็งคุณภาพ

(1) การพ ิจารณาในเซ ็งปริมาณ การพิจารณช้ือสปอตของตัวแทนบริษัท 
โฆษณา จะลนใจเรตติ้ง (rating) โดยพิจารณาดูยอดผู้ซมละครโทรทัศน์โดยรวมท้ังหมด การ 
เข้าถึง ความถ่ี และความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่เลียไปเทียบกับเ?ตติ้ง โดยอิงสถิติตัวเลขที่มีกา? 
วิเคราะห์มาแล้วจากบริษัทดีมาร์ในการสำรวจเรตติ้งละครทั่วประเทศของสกานิโทรทัศน์ต่าง 
ๆ ว่ามีผู้ริบซมเป็นสถิติจำนวนเท่าใด ซึ่งถ้ามีตัวเลขสูงเท่ากับว่าละครโทรทัศน์เรื่องน้ันได้ริบ 
ความนิยม และมีปริมาณผู้ชมสูง

คุณป๋จมานุช มะโนทัย ตัวแทนบริษัทโฆษณาเดนลี กล่าวว่า 
“ถ้าเป็นแบบพวกเอเจนซี่อินเตอร์ หรือลูกค้าฝรั่งนื่ท่ีเขาจะดู เขาจะดูยอดโดย 

รวมท้ังหมด เขาจะดูพวกการเข้าถึง ความถี่ การคุ้มค่าของการที่เขาเลียเงิน สมมติว่าเขาจะ 
ให้เงินมาเลยก้อนหนึ่ง 5 ล้าน เขาจะต้องดูว่า rating เขาจะต้องได้เท่าไรต่อสปอตอะไรยังไง 
คือ ค่อนข้างดูพวกตัวเลขที่มีการวิเคราะห์มาแล้ว มากกว่าพวกดารา หรืออะไร แต่ทุกคร้ัง 
ตรงน้ีดารานักแสดงก็มีล่วนด้วย เพราะมันทำให้มีผลถึงพวก rating" (ปัจมานุช มะโนทัย. 
สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2542.)
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คุณเบญจวรรณ ซวนานนท์ ตัวแทนบริษัทโฆษณาสีโอเบอร์เนต กล่าวว่า
“เราก็ตามตัวเลข แต่มันก็แล้วแต่นะคะ บางคนเขาก็ไม่ทำแบบนั้น แต่ว่า 

ลักษณะงานซื้อของเรานี่อิงกับตัวเลข ว่าตัวเลขดีมาร์ออกมาเป็นยังไง ตัวเลขดีน่ี'ซ้ือเยอะ
บ่วงหงส์’'ออกมาน่ี'โอ้โห ซ้ือตริม เลยเพราะว่าดีอะไรอย่างนี้ แต่ว่าบ่วงหงลันี่ก็ทายแล้วว่าต้องดี 
ดีพอ ๆ กับสวรรค์เบ่ียง เพราะจบสวรรค์เบ่ียงเป็นบ่วงหงลัปับน่ี ตัวเลขมันต่อเนื่องกันเลย 
เพราะสุวมันท์ลงน่ีจะ M ass จะแบบทุก T a rg e t แต่ไม่ใช่ T a rg e t คนทำงานนะ ภาพรวมท่ีตัว 
เลขออกมาจะออกมาเยอะมาก ประกอบหลายอย่าง อย่างเรานึกจะซื้อรายการนี้ ตัวเลขไม่ 
ผ่านเราก็ซ้ือไม่ได้เหมือนกัน คือว่าถ้าเรทติ้งตกนี่ เดือนหน้าเราก็ไม่ซ้ือเขาก็จะต้องริบจบ ริบ 
ถอดออก หรือว่าแก้ไขอะไรอย่างน้ี แล้วแต่ บางทีก็ยืดเพราะว่าเรทต้ิงดีไงจนกระทั่งแบบว่าไม ่
ไหว คนว่าแล้วไง มันน่าจะจบตั้งนานแล้ว น้ันแหละ', (เบญจวรรณ ชวนานนท์. ลัมภาษณ์, 8 
กุมภาพันธ์ 2542.)

อย่างไรก็ตาม ในความลามารถมืการคาดการณ์ตัวเลขต่าง  ๆ ได้ถูกต้องใน 
ขณะที่ละครยังไม่ออกอากาศ ตัวแทนบริษัทโฆษณาจะต้องมืการพิจารณาประกอบด้วยการ 
พิจารณาในเชิงคุณภาพ

(2) กา?พ ิจารณาในเช ิงค ุณภาพ จะเป็นล่วนของการพิจารณาซื้อสปอต
โฆษณาละครโทรทัศน์กรณีที่ยังไม่มืการออกอากาศ โดยการพิจารณาเชิงคุณภาพจะ
พิจารณาจาก เน้ือเร่ืองของละคร ดารามักแสดง วันเวลาออกอากาศ และกลุ่มเป้าหมายของ 
ผู้ชมกับสินค้า เป็นต้น ซึ่งในการพิจารณาเชิงคุณภาพ จะสามารถคาดการณ์ได้ถึงแนว
โน้มเรตตั้งในเชิงปริมาณได้ว่าน่าจะเป็นเท่าไร โดยเฉพาะเมื่อละครโทรทัศน์มืดารามักแสดง 
หลักท่ีมืซ่ึอเสียง และขายได้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คาดเดาได้ว่า มักแสดงน่าจะสามารถดึงดูด 
ผู้ชมให้รับซมละครโทรทัศน์ในปริมาณสูงได้

คุณสรรค์รวี บุญเกตุ ตัวแทนบริษัทโฆษณา ชีนึท มืเดีย กล่าวว่า
“ส่วนในเชิงคุณภาพที่เราดูอยู่ก็คือว่า ละครน่ีเร่ืองของละครเป็นอย่างไร ใคร 

เป็นตัวพระเอก ใครเป็นตัวนางเอก มืผู้เล่นที่สามารถจะจับคนดูได้เยอะหรือน้อย เพราะว่า 
เวลาละครเร่ืมเรื่องใหม่น่ี บางทเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรจะซ้ือหรือไม่ควรจะซื้อ และถ้าหากว่า 
เราดูในแง่ของเนื้อเรื่องและตัวละครที่เล่น จะเดาได้ทันทีว่าเรตตั้งที่จะออกมาจากดึมาร์น่าจะ 
เป็นเท่าไร ทั่งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าละครเรื่องนี้ใครเป็นผู้เล่นหรือเรื่องเป็นอย่างไรมากกว่า เพราะ 
ฉะน้ัน ขณะนี้เคยคุยกับสถานี ก็บอกว่าตอนนี้ดารานี่ค่าตัวยิ่งขึ้น ขณะที่สวนทางกับสภาวะ
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เศรษฐกิจ ถ้าอยากได้เขามาลงละครเรื่องนี้เพื่อลงเรตติ้ง หรือ เพื่อให้คนดูหันมาดูมากข้ึนนี้ก็ 
จะเป็นอย่างน้ัน ดาราต้องขายได้ เรื่องก็ต้องขายได้ ไม่ใช่ดาราขายได้อย่างเดียว คือถามว่า 
ตัวละครมีส่วนไหม มีส่วน แต่ตัวละครกับเรื่องสัมพันธ์กันว่าเขาเหมาะกับเรื่องนั้นไหม โอเค 
เขาอาจจะเหมาะกับเรื่อง แต่เร่ืองดึงดูดคนไหม ส่วนใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์นาน  ๆ ทีก็1จะ 
น้ังคุยกับพวกเรา ถามว่ามีเรื่องอะไรน่าจะมาทำเป็นละครบ้าง ตัวละครคนไหนตอนน้ีได้รับ 
ความนิยมดี ” (สรรค์รวี บุญเกตุ. สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2542.)

คุณปัจมานุช มะโนทัย ตัวแทนบริษัทโฆษณ าเดนสึ กล่าวว่า
“ก็ถ้าเกิดจะชื้อสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ ป็จจัยนี่คงดูหลายอย่าง หรือซ่ือ 

เสียงของดารามันก็มีผล มีบทบาทเหมือนกัน อันนี้มันต้องดูหลายอย่างอีก คือเราจะไม่มุ่ง 
เน้นชื้อแต่ของเอกแชกท์ คือเราจะไม่มุ่งเน้นชื้อแต่ของกันตนา อะไรอย่างน้ันจะไม่ โดยทุก 
อย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างคนนี้ดาราคนนี้กำสังตัง มีเอานางแบบคนนี้มา 
เล่นด้วยนะ นางแบบคนนี้ตัง ก็โอเคช้ือตรงน้ัน เพราะส่วนใหญ่เขาจะมาเสนอเราก็หลังจาก 
ละครเขาใกล้จะออกอากาศ เพราะ'ฉะน้ันน่ีก็อยู่ท่ีเ'ขาเอามาเสนอเรา (บ้จมานุช มะโนทัย. 
สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ2์542.)

คุณเบญจวรรณ ซวนานนท์ ตัวแทนบริษัทโฆษณาสีโอเบอร์เนต กล่าวว่า 
“ถ้าดาราอย่างเช่นเรื่องพ่อปลาไหลนี่ ลงกันมากเลย แบบระตับบ๊ิก ๆ ลงหมด 

เลย ซึ่งโอเคมันเหมือนกับว่าคนดู ดูแล้วสนุกด้วย ดาราใหญ่ ๆ ทั้งน้ันเลยใช่ไหม ลงหมดเลย 
สิเรืยม วิลลี่ อนันต์ เกวลินอะไรอย่างนี้ ลงหมดก็โอเค ก็สนุกสนาน ขณะเมื่อเทียบกับช่อง 7 
น่ีลงไม่ก่ีคนเอง ดาราน้อยด้วยเขาปันไม่ทัน เมื่อก่อนเขาจะแบบตังมากไง เขาจะปันดารา 
ออกมาแบบเยอะมาก ตอนนี้ก็คือแล้วแต่ด้วยล่ะ ว่าใครจะไปอยู่ของค่ายไหนค่ายไหน”
(เบญจวรรณ ชวนานนท์. สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2542.)

นอกจากนี้ เทคนิคทางการตลาด ที่เห็นได้ชัดเจนจากการพิจารณาชื้อสปอต 
โฆษณาของละครโท?ทัศน์ คือการชื้อสปอตโฆษณาที่นักแสดงเป็นพรืเชนเตอร์ให้กับสินค้า 
ซึ่งโดยมากจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าดารานักแสดงจะแสดงละคร หรือเป็นพิธีกรรายการใดก็ตาม 
มักจะมีลปอตโฆษณาที่ดารานักแสดงคนนั้นเป็นพรืเซนเตอร์อยู่ในรายการ หรือละครโทร
ทัศน์



1 0 3

คุณมีเริย เบเนเนตตี้นักร้องนักแสดงพริเซนเตอร์โฆษณาลอรีเอะ กล่าวว่า 
“อย่างงานโฆษณาลอริเอะนี้ก็จะคิวกับทางแกรมมี่ เพื่อที่แกรมมี่ก็จะมีอัปเปอร ์

คัท ซ่ึงเป็นบริษัทเอเจนซ่ึท่ีอยู่ในแกรมม่ี เขาก็จะดูแลภาพนักร้องให้เราด้วย ก็คือเขาก็คิวกับ 
ลูกค้าให้โดยที่มันจะได้ไปในทางเดียวกัน’1(มีเรีย เบเนเนตต้ี. สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2542.)

คุณวรวรรณ เปรมสุข ตัวแทนจากบริษ้ทโฆษณา แมซบอกสักล่าวว่า 
“พื่ว่ามีล่วนนะอย่างสิเริยมมานี่ โฆษณาที่ลิเริยมโฆษณาอยู่นี่นะก็มาหมด

แน่นอน ถ้าแอนทองประสมมา โฆษณาแอนก็มาหมด อย่างที่บอก ว่าดาราคนนั้นและ 
โฆษณาที่เขาเล่นตามมาแน่นอน ชัดเจนตามไปทุกที่ เหมือนกับ RS ทำละครก็ใซ้นักร้องใน 
ค่ายมาใช่ไหมคะ น้ันคือเขาได้อยู่แล้ว คือเขาไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนไม่ดู เขารู้อยู่แล้วว่าแฟน 
เต๋า แฟนอะไรน่ี มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบาย อย่างนี้ก็ชัวร์เลย พอRS ทำอะไรมาขาย 
product ท่ีเป็นวัยรุ่นมอเตอร์ไชค์อะไรๆก็มา มีอิทธิพลสูงขนาดไหน พื่ว่ามันเป็นเรื่องของการ 
ตลาดท่ี'งสองด้าน แล้วแต่เอเจน'ซ่ีค่ะ แต่พื่บอกว่า primetime น่ีมันโซคดี ยังไงก็ต้องลง 
เพราะว่าเรทต้ิงมันก็ใกล้เคียงกัน ต่างกันไม่เท่าไรหรอก แล้วก็เป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดแล้วท่ีคนจะน้ัง 
ดูกันท่ีงครอบครัว คือคนก็ดูข่าวละคร “ (วรวรรณ เปรมสุข. สัมภาษณ์,15 กุมภาพันธ์2542.)

แนวทาง1พ ิจารณ าความเหมาะสมทางกา?ตลาดของน ักแสดง

การพิจารณาความเหมาะสมทางการตลาดของนักแสดง ในการชื้อลปอต
โฆษณา ท า ง ตัวแ ท น บริษัทโฆษณา จำเป็นต้องพิจารณานักแสดงที่ขายได้ น้ันคือ มีความ 
เหมาะสมทางการตลาด โดยตัวแทนบริษัทโฆษณาจะพิจารณานักแสดงที่มีความเหมาะลม 
ทางการตลาดจาก 2 แนวทาง คือ

(1) จากเ?ตติ้งของละครที่นักแสดงทำการแสดง
(2) จากการประชาสัมพันธ์ของส่ือมวลซนแขนงต่าง ๆ ในขณะนั้น

(1) จากเรดค ึ๋งของละครท ีน ักแสดงทำการแสดง คือ เมื่อนักแสดงทำการ 
แสดงละครเร่ืองใด แล้วละครเรื่องนั้นประสบความสำเร็จและมีเรตติ้งละครสูง น้ันหมายถึง 
ว่า ดารา นักแสดงมีแนวโน้มที่จะเป็นดารา นักแสดงที่ขายได้และมีความเหมาะลมทางการ
ตลาด
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คุณ เบญจวรรณ ชวนานนท์ตัวแทนจากบริษัทโฆษณาลีโอเบอร์เนต กล่าวว่า
“เราก็คือเขาสร้างมาแล้วนะลงวันนี้ ลงวันพุธ พฤหัสน่ีเราจะซ้ือไหม ถ้าเรองน้ี 

ตัวเลขด เราก็ซ้ือ เราจะดูจากว่าในความที่ผ่านมาแล้วนี่ ในดาราคนนี้เล่นอะไรอย่างนี้ ความ 
เป็นไปมันน่าจะอยู่ท่ีตรงไหน จะมีการวัดข้อมูลวัดอะไรจากดีมาร์มาซัพพอร์ทเรา มันก็ล่วน 
ใหญ่เรทติ้งนี่เป็นเรทต้ิงจากละครแต่ละเรื่อง อย่างตอนนี้จะลงนี่คิดว่า แนวโน้มสิเรียมลงกับ 
จอห์นน่ีเน่ีย มันน่าจะดีกว่าดาวคนละดวงซ่อง 7 นี่คือความที่ว่าเออมันน่าจะดีกว่า มันเป็น 
ไปได้ เพราะว่าดาราเขาลงหลายคนเลยนะ มีท้ังสิเรียม.าลง พงษ์พ้เฒน์ก็ลง จอห์นน่ีก็ลง ได้ 
เปรียบกว่าพีทลง ฉัตรบงคลลง ซ่ึงมันก็จะเป็นอีกอะไร คือมันล้ไม่ได้ด้วยความเป็นดารา
ใหญ่นะ ก็ดูด้วยว่าดารานี่นะ น่าจะสนุกนะ ประกอบด้วยเรื่อง เน้ือเร่ืองด้วย หลายอย่าง,, 
(เบญจวรรณ ซวนานนท์. ล้มภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2542.)

คุณสรรค์รวี ตัวแทนจากบริษัทชีนิท มีเดีย กล่าวว่า “การซ้ือสปอตข้ึนอยู่กับ 
ความนิยม พอละครช่วงไหนได้รบความนิยมก็ลงซ่องน้ัน เกี่ยวกับดารา ต้องดูจากเวลาละคร 
เร่ืองไหนได้รับความนิยม ตัวละครน้ีไปเล่นแล้วเรตต้ิงซ้ืน แสดงว่าคนเริ่มนิยมดาราคนนี้,, 
(สรรครวี บุญเกตุ. ล้มภาษณ์, 2 มีนาคม 2542.)

(2) จากกา?ป?ะซาสัมพันธ์ซอง?!อมวลซนแขนงต่าง ๆ ในขณะนั้น เม่ือ 
ดารา นักแสดงได้รับการประซาล้มพันธ์จากส่ือมวลซนในขณะน้ัน เซ่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
หรือ รายการโทรทัศน์ต่าง  ๆ ที่ทำให้ประชาขนรู้จัก และเริ่มคุ้นเคยหน้าตาทางสื่อ โดยไม่ใหม่ 
จนเกินไปอย่างที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน

คุณสิวาลัย มโนวงศ์ตัวแทนจากบริษัทโฆษณาฟาร์อีส กล่าวว่า 
“จากสื่อมากกว่า สมมติน้องคนนี้เคยเป็นพิธีกรมาก่อน เราก็เห็นแววแล้ว โอเค 

พูดจาดีนะ น่าจะเล่น ซ่ึงจริง  ๆ แล้วถึงแม้ว่าจะไม่เคยผ่านงานแสดงอะไรมาเลย แต่ถ้าส่ือ 
มวลซนแบบว่าซัพพอร์ทมาก ๆ หรือว่าไทยรัฐเขียนข่าวลง คนน้ีมาแรง หรือทีวีพูลก็เขียนลง 
อะไรอย่างน้ี มันก็เป็นตัวท่ีทำให้ขายได้นิดหน่ึง คือ มันกลายเป็นมองในลักษณะที่ว่า
อย่างน้อยก็มีคนคุ้นหน้าคุ้นตาว่า น้องคนน้ีไง เหมือนน้องที่เคยโฆษณาเนสกาแฟสืเขียวนะ 
แล้วก็มาเล่นกัลปังหา เหมือนเป็นข้อมูลแบคฉัพมากกว่า ว่าคนน้ีนะน่ารักดี น่าจะเล่นได้ดี 
เป็นลักษณะน้ัน แต่ล่วนใหญ่พี่รู้สึกว่าค่ายละครถ้าเค้าปันดาราขึ้นมาใหม่ เค้าจะต้องมีการ 
โปรโมทไม่ทางใดก็ทางหน่ึงให้คนรู้จักไว้ ว่าใครตอนนี้นะ จบจากเรื่องนี้ออกมาจะมาเล่น 
ละครเรื่องนี้ของเอ็กแชกท์อะไรอย่างน้ี” (สิวาลัย มโนวงศ์. ลัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2542.)
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คุณเบญจวรรณ ชวนานนท์ ตัวแทน'จาทบริษัทํลโอเบอร์เนต กล่าวว่า 
“ดาราไม่มีกา?ทำตัวเลข นอกจากว่าตามหนังสือที่เราจะต้องดูเอาเอง ประกอบ 

การทำงานของเราเอง ก็จะมีว่าดารา Radio Vote ตอนน้ีใครข้ึนมา ละครเร่ืองไหนแรง อะไร 
อย่างนี้ แต่Radio Vote จะ'โปรโมทค่ายเอกแซกท์เยอะมาก ของแกรมม่ีอะไรอย่างน้ีค่ะ ก็บาง 
ทีเราก็ดูว่าบางที ชายไม่จริงหญิงแท้ก็ดีนะ แต่ชายไม่จริงหญิงแท้อยู่ช่อง 3 แต่เอ็กแซกท์ก็ทำ 
อยู่ดี ตอนน้ันก็รู้สึกคนก็จะ Vote เข้าไป มันต้องดูองค์ประกอบหลาย  ๆ อย่างแล้วค่อยมาตัด
สินใจกัน” (เบญจวรรณ ซวนานนท์ สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2542.)

ตัวแทนบริษัทโฆษณากับสถานึโท?ทัศน์

ในการขายเวลาโฆษณาละครช่วงเวลา primetime ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี 
ช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทางสถานีจะทำหน้าที่ในการขายเวลาโฆษณา 
ให้กับตัวแทนบริษัทโฆษณาเอง โดยตัวแทนบริษัทโฆษณาจะทำหน้าที่ในการพิจารณา
นักแสดงหลังจากที่ได้มีการสรุปตัดเลือกจากทางสถานี ซ่ึงทางตัวแทนบริษัทโฆษณาไม่มี
อำนาจในการต่อรองพิจารณาใด  ๆ เนื่องจากทางสถานีเป็นนายทุนผู้ว่าจ้างให้กับทีมงาน
ของบริษัทผู้ผลิตในการริบจ้างผลิตละครโทรทัศน์ โดยสถานีเป็นเจ้าของรายการ

คุณเบญจวรรณ ซวนานนท์ ตัวแทนจากบริษัทโฆษณาสีโอเบอร์เนต กล่าวว่า 
“เขาอาจจะโทรมาปรึกษาว่าละครเรื่องหน้า เขาจะเอาคนนี้ลงดีไหม ทีนี้เราก็ 

บอกไม่ได้ เพราะว่าเราบอกว่าทำไมไม่เอาวิลลี่ เขาบอกไม่ได้วิลลี่คนละค่าย อยู่ช่อง 3 ช่อง 7 
เอาลงไม่ได้ ก็มีปัญหาแล้ว วิลล่ีค่าตัวสูง'ไป'ไม่'ได้ คิวไม่ว่าง อะไรอย่างน้ี เขาก็มีปัญหาเขา 
ก็คือมาถามเราแค่ว่าจะไกด์ว่าเดือนหน้าละครเรื่องนี้ลงนะ คนนี้เล่นคนน้ีเล่น สมมติตอนพุ่ม 
พวงน่ี โทรมาถามว่าเราควรจะเป็นใคร เราบอกพุ่มพวง ยุ้ยญาตเยอะสิ เพราะดีท่ีสุด แต่ผู้สัด 
เห็นว่าไม่ใช่ควรจะเป็นรัช่นีกร เขาก็เอารชนีกรเล่น ก็คือเราก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้
เพียงแต่ว่าเราก็ดูว่าคนกำกับ หรึอว่าบทบาทเป็นอะไรอย่างนี้ เราเป็นคนชื้อสปอตมากกว่า 
ไม่ใช่เป็นเจ้าของเงิน เราไม่มีสิทธิไปตัดสินใจเขาอะไรอย่างนั้น ไม่ใช่ น่ันคือสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ทางช่อง 3 ช่อง 7 แต่ละช่องอะไรอย่างนี้ของเขาเท่านั้นเอง จะเป็นคนตัดเสือก 
บทประพันธ์ หรือว่าอย่างช่อง 7 น่ี ใ ค ร ๆ  ก็รู้ว่าคุณสุรางค์ลามารถที่จะเอาบทนี้มาล่งให ้
กันตนาทำ โดยที่คุณต้องเอากบลงนะเอาศรรามลงนะอย่างนี้เขาสั่งได้เลย น่ันคือของสถานี 
เขา เราไม่ลามารถทำอย่างนั้นได้” (เบญจวรรณ ซวนานนท์. สัมภาษณ์,8 กุมภาพันธ์2542.)
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คัวแทนบ?ษัทโฆษณากับผู้จ ัด?ายย่อย

ทีมงานบริษัคที่ทำการเช่าเวลาผลิตละครให้กับทางสถานีโทรทัศน์ เซ่น บริษัท 
กันตนา เอ็กแซกท์ อัครมีเดีย หรือบริษัททีวีอันเดอรในการมีช่วงเวลาผลิตละครโทรทัศน์ของ 
ตนเองในเวลาอ่ืน จะทำหน้าที่ในการขายเวลาโฆษณาละครด้วยตนเอง โดยตัวแทนบริษัท 
โฆษณาจะมีบทบาทและอำนาจในการต่อรองพิจารณาใด  ๆ กับทางทีมงานผู้ผลิตในฐานะ 
ผู้จัดรายย่อยได้มากกว่า เนื่องจากเจ้าของสินค้าเป็นนายy]น โดยเป็นเจ้าของรายการละคร 
โทรทัศน์

คุณสิวาลัย มโนวงศ์ตัวแทนบริษัทโฆษณาของ ฟาร์อีส กล่าวว่า 
'‘ถ้าเป็นซ่อง 3 กับซ่อง 7 ไม่เท่าไร แต่ถ้าเป็นซ่องอ่ืนเซ่นซ่อง 5 หรือซ่องอ่ืน  ๆ

ที่เป็น primetime เหมือนกัน ก็จะดูตัวเนื้อหาละคร และก็ตัวแสดง ค่อนข้างจะเป็นหลักมาก 
กว่า เพราะ1ว่าพอมาดูเรตติ้งเทียบกันแล้ว ซ่อง 3 กับซ่อง 7 เขาจะกินมากกว่า สมมติว่าม ี
สินจัยมาลง หรือนพพลมาลง อาจจะเลือก มีเอิกแชกท์ก็'ขาย'ได้ เพราะมีดาราดี ผู้กำกับด ี
ละครดีก็มีลัวน แต่ถ้าเป็นซ่อง 3 ซ่อง 7 แล้วโอเค มันตกลงอยู่แล้ว แต่อย่างเซ่นตอนเสาร ์
อาทิตย์ช่วงเช้าของทีวีอันเดอร์ ตรงน้ันถ้ามีน์กแสดง มีดาราเป็นแม่เหล็กนั้น ตกลง จะช่วยให ้
ขายแบบได้ดีข้ึน'’ (ลิวาลัย มโนวงศ์. สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์2542.)

คุณเบญจวรรณ ซวนานนทั ตัวแทนบริษัทโฆษณาของลืโอเบอร์เนต กล่าวว่า 
“ถ้าเป็นเจ้าของรายการก็อย่างเซ่น ทีวีอันเดอร์น่ื พอจะทำละครหอกระตุกฝันขึ้นมาอย่างนื ้
เขามาขายเราก็บอกว่าเรื่องอย่างนี้อาจจะไม่สนุกนะ ถ้าสนุกนื่โอเคเราเทเลย เราติดว่าคุณ 
ปันเด็กได้ เด็กใหม่มาแต่ละคนก็ใช้ได้ วัยร้ายวัยรัก อะไรอย่างนี้ เราก็ขึ้อสปอตเขา แต่ถ้าเกิด 
สมมติว่าละครอาจจะอยู่แบบ 2 เดือนใช่ไหม ละครเดือนแรกออกมาตัวเลขไม่ดีแล้ว เราก็มี 
สิทธิท่ีว่าเดือนหน้าเราก็ไม่ซ้ือ เราก็ตามตัวเลข” (เบญจวรรณ ชวนานนท์. สัมภาษณ์, 8 
กุมภาพันธ์ 2542.)

จะเห็นได้ว่า ผู้จัดรายย่อย มีความจำเป็นต้องพึ่งพาผู้สนับสนุนรายการมาก
กว่าทางสถานีโทรทัศน์ ทางผู้สนับสนุนรายการจึงมีศักยภาพในการต่อรองกับตัวแทนของ 
ผู้จัดรายย่อยได้มากกว่า นั้งนี้เนื่องจากตัวแทนบริษัทโฆษณาและเจ้าของสินค้า ก็จำเป็นต้อง 
พ่ึงพาทางสถานีโทรทัศ'น์ในการช้ือสปอตโฆษณาทางรายการโทรทัศน์อ่ืน ๆ เซ่นเดียวกัน
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คุณวรวรรณ ฝรมสุข ตัวแทนบรษัทโฆษณาของ แมซบอกสั กล่าวว่า 
“เขาก็จะล่งมาให้เลย ดารา เน้ือเร่ืองย่อ ผู้กำกับ ครบหมด แต่ว่าอย่างนี้ คือ 

เอเจนจ่ีน่ี ถามว่าเอเจนซี่ต้องง้อซ่องมากกว่าผู้จัดรายย่อย พี่ตอบแบบกลาง  ๆ นะพ่ีคิดว่าเรา 
คงต้องง้อซ่องมากกว่าผู้จัดรายย่อย ผู้จัดรายย่อยถึงพยายามที่จะรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่
ที่จะมีอำนาจต่อรองไง เพราะว่าพ่ีไม่ได้ซ้ือละครจากซ่อง 3 ซ่อง 7 อย่างเดียว แต่พ่ีซ้ืออีก 
หลายร้อยรายการ ใช่ไหม ทั้งเกมล่โชว์ วาไรต้ี กีฬาอะไรต่ออะไร เพราะฉะน้ี'นเวลาเราคิว 
เนี่ยแน่นอนเราต้องคิวกับเจ้าใหญ่มากกว่ารายย่อย’, (วรวรรณ เปรมสุข. สัมภาษณ์, 15 
กุมภาพันธ์ 2542.)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพิจารณาซื้อลปอตโฆษณาละครโทรทัศน์ จะพิจารณา 
จากองค์ประกอบหลายประกา?ด้วยกัน แต่จากการศึกษาพบว่าความเหมาะสมทางการ
ตลาดของนักแสดงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการซื้อลปอตโฆษณาละครโทรทัศน์ ซ่ึง 
มีผลต่ออัตราความนิยม (rating) ของผู้ชม การคัดเลือกนักแสดงจึงต้องใช้ความเหมาะสม 
ทางการตลาด ที่อาจมีผลต่อหสักการคัดเลือกนักแสดงตามความเหมาะสมกับบทบาท

3. ผู้ชม

ผู้ซม เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกนักแสดง เนื่องจาก 
เรตติ้งของผู้ชมเป็นเป้าหมายเซิงปรมาณ ในการกำหนดความสำเร็จของละครโทรทัศน์ และ 
ความเหมาะลมทางการตลาดของนักแสดง โดยผู้ซมจะมีความคิดเห็นและความพึงพอใจที่ 
แตกต่างหลากหลายกันไปในการรับชมละครแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า 
ลักษณะการรับชมดารา นักแสดงในละครโทรทัศน์ของผู้ซม ที่มีผลต่อการคัดเลือกนักแสดง 
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

3.1 จากความชื่นชอบล่วนตัวท่ีมีต่อนักแสดง
3.2 จากความเหมาะลมกับบทบาทและความสามารถของนักแสดง
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3.1 พิจารณานักแสดงจากความซีนซ'อบส่วนตัวทีมืต่อนักแสดง ในการ
รบซมละครโทรทัศน์ ผู้ซมจะมิได้คำนึงถึงความเหมาะลมกับบทบาทและความสามารถของ 
นักแสดง หมายถึง ไม่ว่านักแสดงจะทำการแสดงละครในเรื่องใด ผู้ชมจะติดตามรับซม 
นักแสดงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจว่านักแสดงจะรับบทบาทใด เน่ืองจากซ่ืนซอบในความ 
เป็นตัวตนของนักแสดง นอกเหนือจากบทบาทการแสดงที่นักแสดงได้รับ

คุณกันเพ็ญ รามสูต แม่บ้านผู้ซม จากกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 
“ความทรงจำใหม่หัวใจเดิม พ่ีเบิร์ดใซ่ไหมคะ ดู ดูเพราะพ่ีเปิร์ดเล่น ไม่ดูเพราะ 

ใครเลย เน้ือเรื่องก็ดูไม่ได้ เพราะว่ามันช้ามาก ไม่กระชับ ภาพก็ยังใช้ไม่ได้ กำกับไม่ดี เร่ือง 
น้ีแหม่มก็เล่นไม่ดี บทก็ทำไม่ดี เล่นเพราะพี่เบิร์ดเล่นเท่านั้น และดูก็เพราะว่าพี่เบิร์ดเล่น 
ก็จะติดตามเขา อู๋ก็ซอบนะ เล่นเป็นธรรมชาติดี และชอบที่เคยเจอะเจอเขา แล้วเขาทำตัว 
เหมือนคนธรรมดา คนเดินดินอะไรอย่างน้ี ก็เลยช่ืนซม ชอบที่เขาเรียนจบแล้วด้วย ชอบตรง 
น้ี เป็นคนดี มีการศึกษาอะไรอย่างนี้ น่าสนใจ มันมีส่วน’โง โดยท่ัว ๆ ไปก็ดู'ได้ แต่ถ้าชอบ 
แล้วชอบเลย ยังไงก็จะดู เล่นกับใครก็ได้ ขอให้เป็นเธอเถอะ ก็จะดูตลอด มีแนวโน้มติดตาม 
มากกว่า อย่างถ้าเขาชอบสุวนันท์กัน ก็ไปถามได้เลยพวกแม่ค้า พวกซาวบ้าน ถ้าเขาชอบ 
เขาก็จะดู คือดูดารา เขาไม่ได้จะมาดูว่าเรื่องอะไร ใครสร้างใครทำ เขาไม่สนหรอก สำหร้บ 
คนที่เขาชอบดารานะคะ เขาจะดูดารา ดูเพราะคนนี้เล่น เฉพาะพระเอกนางเอก อย่างตอนนี้ 
ชาวบ้านร้านตลาด เขาก็ชอบบรู้คกับกบไง ถ้าออกมาก็จะขายได้ คนจะดู” (กันเพ็ญ รามสูต. 
ลัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2542.)

คุณเปรมฤดี แช่อ้ึง แม่ค้าผู้ซม จากนครปฐม กล่าวว่า 
“ลูกตาลลอยแก้วดูจบเลย ชอบท่ังลองคน คือพี่ชอบละครแบบแหย่กันไปแหย ่

กันมาแกล้งกัน พระเอกนางเอกหยอกกัน ชอบแบบแย่งชิงนางอิจฉาก็ชอบ สวรรค์เบ่ียงก็ดู 
จบเลย ชอบสุวนันท์ ดาวพระคุกร์ก็ดู ทัดดาวก็ดู ดูหมดทุกเรื่องอยู่แล้ว พระเอกก็ดูแล้วเรื่อง 
หน้าเร่ืองต่อไปก็คิดว่าดี เล่นสมกันคู่กัน บทบาทก็คงจะเช้ากันได้ ก็ดูไปเร่ือย  ๆ ถ้าเป็นแฟน 
กันก็ดีเลย ชอบเชียร์คือมันเล่นแล้วสมกันดี คือเวลาดูละครอะไรนื่ไม่ได้คุยนะ คือว่าเราคิดใน 
เน้ือเร่ืองน่ี นํ้าตาไหลออกมาเองได้ อย่างสวรรค์เบี่ยง เราสงสารคนน้ันจับใจ และนํ้าตามันก ็
ไหลออกมา ฉีกกระดาษมาเป็นม้วน ๆ คือกลัวลูกเห็น เอาขอบเสื้อมาขยี้ตา เจ็บหมดเลยนะ 
(เปรมฤดี แช่อ้ึง. ลัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์2542.)
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จากการศึกษา การรับชมละครโทรทัศน์ของผู้ชม ฌื่อมีความชื่นชอบดารา 
นักแสดงเป็นการส่วนตัว โดยส่วน'ไหญ่แล้ว ผู้ซมจะมีแนวโน้มท่ีจะรับชมนักแสดงผู้น้ันต่อไป 
โดยมิได้คำนึงถึงความเหมาะสมและบทบาทการแสดงของดารา ท่ีตนช่ืนชอบเท่าไรนัก

2.พ ิจารณาน ักแสดงจากความเหมาะสมกับบทบาทและความสามารถ  
ของนักแสดง ผู้ชมจะพิจารณารบชมนัก.แสดง จากการแสดงของนักแสดงว่า มีความ
เหมาะลมกับบทบาทมากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ผู้ซมได้เคยอ่านบทประพันธ์จากหนังสือแล้ว 
จะสามารถพิจารณาความเหมาะสมกับบทบาทของนักแสดงเทียบกับบทประพันธ์เดิมได้ แต่ 
ถ้าผู้ซมไม่เคยอ่านบทประพันธ์มาก่อน จะพิจารณาลักษณะตัวละครตามบทบาทในละคร
โทรทัศน์ ที่ถ่ายทอดออกมา และ.ความสามารถของนักแสดงในการสวมบทบาทของตัว
ละครน้ัน  ๆโดยมิได้พิจารณาถึงความชื่นชอบส่วนตัวที่มีต่อนักแสดง

คุณสมสุข โยธาการพินิจ แม่บ้านผู้ซม จาก นนทบุรี กล่าวว่า
“ดารากมีส่วนเหมือนกัน แต่ปัาก็ไม่ได้ติดดาราคนไหนนะลูก คนไหนเขาเล่นดี 

ก็ชอบ ดูเป็นเน้ือเร่ือง ชอบเน้ือเร่ือง อย่างเรื่องสี่ไม้คานอะไรอย่างนื้ ทีแรกป๋าดูตัวอย่างก็ไม่ 
ชอบมันโว้กเว้ก แต่พอดูไป มันก็ดี แล้วเขาก็เล่นดีทุกตัว ซึ่งดาราในนั้นป้าไม่ได้ชอบเขาเลย 
แต่ว่ามันก็เหมาะสมกับบทบาทของเขา คือดาราเรื่องนื้บางคนก็ไม่สวยไม่หล่อ แต่ว่าคนเรา 
ไม่ต้องสวยต้องหล่อ แต่ใน character ของเขาท่ีจะเป็นนะ เพราะมนุษย์เราแหมจะสวยไปทั้ง 
หมดก็ไม่ไดใช่ไหมคะ ก็ต้องมีบางคนก็หล่อมากหล่อน้อย สวยมากสวยน้อย แต่ว่าดูเขาเล่น 
แสดง คือป้าไม่มีว่าคนไหนเป็นพิเศษ ป้าจะดูแบบนื้ว่าเขาเล่นเหมาะสมไหม ถึงบทบาท 
ไหม” (สมสุข โยธาการพินิจ. ลัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์2542.)

คุณศรรัตน์ฟูเผ่า เลขานุการผู้ชม จากกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 
“ดูได้หมด แต่ไม่ชอบ คือไม่ชอบดูดาราหน้าซํ้า ๆ คือเดี๋ยวก็คนนื้เป็นพระเอก 

อีกแล้ว คนนื้เป็นพระเอกอีกแล้วไม่เอา คือสมมติเขาเล่นเป็นพระเอกเรื่องนื้แล้ว เขาก็น่าจะ 
เปลี่ยนคาแรคเตอร์ ไปเล่นในลักษณะอื่น  ๆ อย่างบรู๊คกับสุวนันท์ที่เล่นเรื่องอะไรนะลูกตาล 
ลอยแก้ว แล้วก็มาเล่นสวรรค์เบี่ยง ลันน้ันไม่ดูเลยสวรรค์เบี่ยง สวรรค์เบ่ียง ช้ันว่าพระเอก 
ต้องดูหน้าตาร้ายกว่านี้หน่อย ไม่ใช่แบบดูคิกชุ อาโนเนะ จริง ๆ คนท่ีเล่นเป็นพระเอกเร่ืองนื ้
มันต้องร้าย หน้าตาเขาต้องร้ายแบบมีเลศนัยที่แบบดูออกทางตาได้อะไรอย่างนี้ ไม่ใช่อย่าง 
บรู๊ค ถ้าสุวนันท์อาจไปได้ เพราะเป็นผู้หญิงที่แบบธรรมดา เรียบร้อย โอเค ลาวธรรมดา 
ไม่เป็นอะไร แต่พระเอกเรื่องนื้จะต้องเป็นคนที่ร้าย ถ้าอย่างจอห์นน่ะเล่นได้ ที่เป็นคนท่ีแบบ



110

เขาจะร้าย เหมือนท่ีเขาเล่นเรองอะไรนะ จำเลยรักน่ะ โอ้โหร้ายได้แบบสุดยอด น่ันต้องอย่าง 
น่ัน ต้องเล่นให้ถึงบท อย่างบรู๊คยังไม่เท่าไหร่” (คิริรัตน์ ฟูเผ่า. สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 
2542.)

จากการศึกษา ลักษณะการรับซมนักแสดงละครโทรทัศน์ของผู้ซม ได้สะท้อนให้ 
เห็นถึงการวางตัวแสดงของผู้ทำกา?คัดเลือกนักแสดง ว่ามืทั้งการวางตัวแสดงที่เน้นความ
เหมาะลมทางการตลาด และความเหมาะลมกับบทบาทรวมถึงความสามารถของนักแสดง 
ในละครโทรทัศน์ โดยผู้ซม และพลังทางการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญที่มื'อิทธิพลต่อการ 
คัดเลือกนักแสดงในละครโทรทัศน์

4. ป ัญหาและเงีอนไฃทีเกิดจากนักแสดง

ปัญหาและเงื่อนไขที่เกิดจากนักแสดง มืผลทำให้ผู้ผลิตไม่ลามารถคัดเลือก
นักแสดงได้ตามความเหมาะลมและความต้องการได้ โดยปัญหาและเงื่อนไขต่าง  ๆ ที่เกิด 
จากการปฏิเสธของนักแสดง ชึ่งผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงมักจะบ่ระสบอยู่เสมอ คือ

4.1 คิวนักแสดง
4.2 ค่ายลังกัดนักแสดง
4.3 เกณฑ์การพิจารณาร้บ่และปฏิเสธงานของนักแสดง
4.4 อัตราค่าแสดง

4.1 คิวนักแสดง เม่ือผู้ทำการคัดเลือกต้องการคัดเลือกนักแสดง ท่ีคิดว่าม ื
ความเหมาะสมให้กับละครโท?ทัศน์ มักจะเกิดปัญหาจากคิวนักแสดง ซ่ึงไม่มืเวลาหรือติด 
การถ่ายทำการแสดงให้กับทีมงานอื่น  ๆ แบ่งเป็น คิวนักแสดงหลัก และคิวนักแสดงสมทบ

4.1.1 คิวนักแสดงหลัก ปัญหาเรื่องคิวการแสดงมักจะเกิดจากนักแสดงหลัก 
เนื่องจากไม่มืเวลาในการทำงานที่จะสามารถ?บ่งานแสดงอื่น ๆ ได้ เพราะคิวเต็ม อกทั้งเป็น 
นักแสดงที่มืความเหมาะลมทางการตลาด และเป็นท่ีต้องการของผู้ผลิตและผู้ชมละครโทร 
ทัศน์ โดยเป็นปัญหาที่มักจะเกิดจากการปฏิเสธของนักแสดงอิสระ
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คุณปิยพร ไล้ทอง ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท ทีวีธันเดอร์ กล่าวว่า 
''พระเอก นางเอก คงจะไม่ค่อยได้ choice ให้เยอะหรอก ส่วนตัวอ่ืนๆ น่ี เราจะพยายามเอา 
choice ท่ีหน่ึงอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้จริง  ๆ ถึงคิวไม่ได้ ซ่ึงปัญหาจริง  ๆ แล้ว คือ คิว เพราะดาราคน 
หน่ึงเน่ีย เล่นเต็มท่ี 7 วัน ก็เล่นได้ 2 เรอง สำหรับตัว main  ๆ นะคะ ก็ คือ จันทร์ อังคาร พุธ 
หริอว่าพฤหัส ศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งในการทำละครส่วนใหญ่แล้วคิวจะเป็นอย่างนั้น เพราะ 
ฉะน้ัน บางที จันทร์ อังคารพุธ รับเรองหน่ึงแล้ว พฤหัส ศุกร์เสาร์ อาทิตย์ อีกเรองหน่ึง จะมี 
เร่ืองที่สามนึ่นันก็ลำบากแล้ว และถ้าเขามีถ่ายอยู่เขายังไม่ปิดกล้อง เราก็ไม่ได้คิวเขา มันก็จะ 
ต้องลง lock คิวกันพอลมควร มันก็จะเวียนกันไป แต่ละเจ้า  ๆ เพราะฉะนั้นเราดูจากความ 
เหมาะลมของ character เป็นหลัก (ปิยพร ไล้ทอง. ลัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2541.)

คุณศรัญญ วงศ์กระจ่าง ดารานักแสดงหลักอิสระ กล่าวถึงการปฏิเสธงาน 
แสดง ว่า “โดยส่วนตัวแล้วพี่เคยผ่าน คือเป็นแล้วทุกอย่าง ในความเป็นจริงมันก็คือ เราจะมี 
เหตุผลหลัก ๆ คือคิวไม่ได้ เพราะโดยท่ัว'ไปแล้วผู้สร้างละครบ้านเรา เขาก็ไม่หยิบเร่ืองท่ีมัน 
เกินเลยท่ีรับไม่ได้มาทำ ซ่ึงมักจะเป็นเรื่องท่ีตั้งอยู่บนคืลธรรมท่ีดีอยู่แล้ว อันนั้นก็คือว่าปัญหา 
ตรงน้ันไม่ค่อยมี แต่ก็จะเป็นเรื่องคิว คิวไม่ได้ติดเร่ืองโน้นต็ดเร่ืองน้ี ส่วนใหญ่ปัญหาคือคิว 
มากกว่า'’ (ศรัญ่ฒู วงศ์กระจ่าง. ลัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2542.)

คุณบุษกร พรวรรณคิริเวช ดารานักแสดงหลักอิสระ กล่าวถึงการปฏิเสธการ 
รับงานแสดง ว่า “คือไม่มีเวลาอันคับแรกเลยที่ปฏิเสธ คือคิวไม่ได้ ตอนน้ีคิวเต็ม และถ้าเผื่อ 
เขายังจะรอคิวเรา เราก็จะบอกว่า บทเรามันยังไม่ค่อยใช่นะ" (บุษกร พรว?รณคิริเวช. 
ลัมภาษณ์, 4 เมษายน 2542.)

4.1.2 คิวนักแสดงสมทบ ในส่วนของนักแสดงสมทบ มักจะไม่ค่อยมีปัญหา 
เร่ืองคิวการแสดงเท่าไร เนื่องจากนักแสดงไม่อยู่ในสถาง4ภาพที่จะเลือกรับงานแสดงได้มาก 
นัก อีกทั่งมีปริมาณนักแสดงสมทบที่ทดแทนกันได้อยู่มากมาย

คุณดลยา เรืองประภัสสร ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทอัครเอนเตอร์ 
เทนเม้นท์ กล่าวถึง เร่ืองคิวนักแสดงสมทบ ว่า "นักแสดงสมทบ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร 
เรื่องคิวเรื่องอะไร เราก็พอที่จะเคลียร์กันได้ เขาอาจจะรับเรื่องโน้นเรื่องนี้ เราก็จะโทรไป 
เคลียร์กับผู้สร้างรายอื่น ผู้จัดรายอื่นว่า เออ ท่ีเราขอได้ไหมหรืออะไรอย่างน้ี คือแบ่งปันกัน 
นักแสดงสมทบจะไม่ค่อยเท่าไ? ปัญหาหลักจะอยู่ที่นักแสดงตัว main มากกว่า พระเอกนาง
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เอกตัวรองลงมาตรงนี้จะสำคัญกว่า ตัวอื่นไม่ค่อยมีปัญหา (ดลยา เรองประภัลลร. 
ส์ม่ภาษณ์, 1 3 สิงหาคม 2541.)

คุณนฤเบศร์ จินร่นเพชร ดารานักแสดงสมทบอิสระ กล่าวถึงคิวในการแสดง 
ว่า “คิวบางครั้งยังไม่เท่าไรเพราะว่า คิวนี่เราสามารถขอเลื่อนได้ ผลัดได้ มีการตกลงคัน 
คุยคันได้ สมมติเวลาถ่ายท่าอยู่อย่างนี้ เกิดถ่ายวันจันทร์อยู่ เขาไม่เอาเรา เราก็ขอเขาว่าพี ่
จันทร์น้ีไม่เอา จัน','เร์หน้าผมขอนะ อะไรอย่างนี้ เพราะมันคงไม่ซีเรียสอะไรมากนัก เร่ืองคิว 
เท่าไร” (นกุเบคร์จินร่นเพชร. ลัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2542.)

คิวนักแสดง จึงเป็นปัญหาที่มักเกิดคับการคัดเลือกนักแสดงหลัก ซ่ึงท่าให้ผู้ท่า 
การคัดเลือกนักแสดง'!ม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมคับบทบาทตรงตามความ 
ต้องการได้

4.2. ค่ายสังกัดนักแสดง เมื่อผู้ท่าการคัดเลือกนักแสดงต้องการติดต่อนัก 
แสดงมาร่วมงานด้วย แต่นักแสดงมีการเซ็นสัญญาคับค่ายลังคัดหรือสถานีโทรทัศน์ ท่าให ้
นักแสดงมิ1ได้รับ'งานเอง ซึ่งทางบริษัทต้นสังกัดจะเป็นผู้จัดหาพิจารณาดูแลในการรับงานให ้
นักแสดงจึงจำเป็นต้องมีการปรึกษาทางผู้ใหญ่ของบริษัทในสังกัด จึงเป็นปัญหาของผู้ท่าการ 
คัดเลือกเมื่อต้องการติดต่อนักแสดงที่เซ็นสัญญา และมีสังคัดแล้วมาร่วมงาน

สมชาย เข็มกลัด ดารานักแสดง นักร้องในลังคัดบริษัทอาร์เอส ฯ กล่าวว่า
“สำหรับซ่องสำหรับงานต่าง ๆ นะครบ คือมันเหมือนคับบริษัทของเราน่ี C0 คัน 

อยู่คับซ่องน้ี เราก็จะไม่กระโดดข้ามซ่อง หรือถ้าเกิดเราเล่นอยู่ซ่องนี้ เราก็จะไม่กระโดดไป 
เล่นอีกซ่องหน่ึง เพราะว่ามันเหมือน contact คันนะ มันเป็นเรื่องของการโฆษณาด้วย คือเขา 
ขายโฆษณาคันด้วย จริงๆ บริษัทของเรา RS นี่ท่าหลายอย่างเลย ครบวงจร มีทั้งภาพยนตร์ 
ละคร เทป มีรายการเกมสํโชว์คือแบบหมดแล้ว ก็คือตอนนี้เขาก็ต้อง contact คับสินค้า 
ซ่ึงสินค้าอันน้ีจะไปลงซ่องน้ี ๆ เขา CO คับซ่องนี้อยู่เราก็ต้องไปเล่น มันเป็นการตลาดด้วยครบ 
มันเป็น business จริง ๆ ถามตัวเรา ๆ เล่นได้ทุกซ่อง เราเล่นได้ทุกค่ายนะครับ แต่มันด้วย 
ความเป็นไปได้มันน้อยมาก จริง  ๆ เราก็กระโดดไปเล่นแกรมมื่ เอ็กแชกท์อะไรอย่างนี้ ถ้าเขา 
จ้างเราไปได้อยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นเรื่องของค่าย ของ business ซ่ึงตรงน้ีมันเป็นเร่ืองซ่ึงมันยัง 
ไม่สากลพอครับ ตอนนี้เราจะขาดความเป็นสากลเพราะว่า มันเหมือนคับอิทธิพลนิด ๆ อะไร 
อย่างน้ัน เลยโดนตีกรอบ” (ลมชาย เข็มกลัด. สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์2542.)
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คุณพวงเพชร ห้าวหาญ นักแสดงนักร้องในสังกัดมืเดีย ออฟ มีเดีย กล่าวว่า 
‘‘บริษ้ทเขาจะคอยดูภาพพจน์เรา เขาค่อนข้างฟิกส์ คอยอะไรเราหลาย  ๆ อย่าง 

ซ่ึงเม่ือก่อนเราคนเดียวน่ี อิสระ ซ่ึงเมื่อก่อนถ้าพ่ียังไม่ได้เซ็นสัญญากับฝ่ายไหนหรออะไร งาน 
พี่จะมีป๋อนเข้ามาเยอะมาก พอตอนหลัง เรามาอยู่ค่ายมาอยู่สังกัด ค่ายอื่นสังกัดอื่น เขาจะ 
มาเรียกเราที เขาก็ค่อนข้างท่ีจะรู้แล้วว่า ค่ายนี้เขาค่อนข้างฟิกส์กับดารานะ ก็ทำให้ค่ายอื่น 
ไม่ค่อยกล้ามาติดต่อ แล้วเวลาที่เราจะทำอะไร ซึ่งเมื่อก่อนเราเคยตัดสินใจอะไรเอง รับงาน 
เอง คือพ่ีนี่จะใช้ความคิดพี่คนเดียวตลอด แต่พอตอนหลังน่ีมันไม่ใช่แล้วไง ซ่ึงบางทีบริษัท 
เขาดูแล้วว่าบทมันไม่ดีอะไรยังไง เขาก็ตัดสินใจแทนเราไปเลย แต่มันหลายมุมมอง สำหรับ 
เท  เราอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไร แต่ทางบริษัทเขาค่อนข้างมองการณ์ไกล คือการกลัว 
เลียภาพพจน์มากท่ีสุด เขาก็จะค่อนข้างจำกัดตรงนี้’’ (พวงเพชร ห้าวหาญ. สัมภาษณ์, 
9 กุมภาพันธ์ 2542.)

จากการศึกษา จึงเห็นว่าระบบอุปถัมภ์และการตลาด เป็นป๋จสัยสำคัญ ที่เข้ามา 
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักแสดง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาค่ายสังกัดของนักแสดง

4.3 เกณฑ์การพิจารณารบและปฏิเสธงานของนักแสดง จากการศึกษา
ดาท นักแสดงจำเป็นต้องมีการตลาด และเหตุผลล่วนตัวของตนเองในการเลือกรับและ
ปฏิเสธงาน เพี่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากการแสดงในด้านธุรกิจการทำงาน และการรักษา 
ภาพลักษณ์ของตนเอง ดังน้ันในการรับหรีอปฏิเสธงานแสดง บางครั้งจึงอาจมิได้มีเหตุผลใน 
กา?ปฏิเสธที่ขึ้นอยู่กับปัญหาคิวเวลาในการแสดง และปัญหาค่ายสังกัดของนักแสดงที่แท้
จริง ซึ่งปัจจัยในการพิจารณารับงานแสดงของนักแสดง จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาใน 2 
ประการต่อไปน้ี คือการพิจารณาผลที่มีต่อภาพลักษณะของนักแสดง และการพิจารณาผลที่ 
มีต่อธุรกิจและกา?ทำงานของนักแสดง

4.3.1 การพิจารณาผลที่มีต่อภาพลักษณ์ การพิจารณาผลที่มีต่อภาพลักษณ ์
ของนักแสดง เช่น กา?พิจารณาบทบาทที่ได้รับ ทีมงานผู้ผลิตผู้ร่วมงาน เวลาออกอากาศ 
เป็นต้น โดยเป็นสิ่งที่นักแสดงจะต้องมีการพิจารณาว่ามีความพึงพอใจ และคิดว่ามีความ 
เหมาะสม มากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้านักแสดงมีความพึงพอใจ แสะคิดว่าผลที่ตามมา จะเป็น 
ประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ และการรักษาสถานภาพในการพำงานที่ดีต่อไป นักแสดงจะตัดสิน 
ใจในกา?พิจารณารับงานแสดง
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คุณมีเรีย เบเนเนตต้ี ดารานักแสดง นักร้องในสังกัดบริษัท แกรมม่ี กล่าวถึง 
เกณฑ์การพิจารณาในการรับงานแสดง ที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์ และข้อดีของการมีสังกัด 
ในการ ปฏิเสธงานว่า

“นานแล้วละครตอนเย็นก็มีมาหลายบแล้วนะ สองสามปีแล้ว พ่ีก็'ใม่รับเอง 
เพราะว่าพ่ีไม่ชอบ แล้วมันคนละtarget กันด้วย ถามว่าซ่องน้ี พ่ีเล่นได้ไหม พี่ก็เล่นได้ ถ้ามี 
บทโอเคให้กับพ่ี องค์ประกอบนักแสดงท่ีร่วมด้วยเป็นใคร ผู้จัดใคร แล้วก็เวลาไหน วันไหน น่ี 
คือองค์ประกอบที่ทำให้เราตัดสินใจไง แต่ก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่เหมือนกัน บางเรื่องเรามีความ 
รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราไง ก็จะต้องมีการปฏิเสธ อย่างเซ่นถ้าเกิดแบบ มีเรื่องนี้ติดต่อมาให้ 
เราเล่นไปเป็นแบบ เป็นลาวต่างจังหวัด ม ีน ู๊ ซก ต่อย เหมือนสมัย'จารุณี สมัยก่อน เราก็ต้อง 
ปฏิเสธไปแต่เราอาจจะปฏิเสธโดยถ้าเรามีสังกัด เราก็จะมีสังกัดเรา คือเราก็มีคนรองรับให ้
อะไรอย่างน้ี แต่เราก็แบบบอกเขาไปตรง ๆ หรอทางอ้อมก็แล้วแต่ ซ่ึงบางทีมันไม่เหมาะกับ 
เรา บทไม่มีอะไร คือเราศึกษาบทแล้ว เรารู้ว่าเรื่องน้ีมันไม่ใช่ เขาเล่าให้เราฟัง หรือบางทีเรา 
เอาหนังสือมาอ่านอย่างนี้ ไม่ใช่แล้ว เราเล่นตัวน้ีเราไม่ได้อะไร เราเล่นอะไรก็ได้ท่ีบทมัน 
เหมาะกับเรา เรารู้ว่าเราเล่นได้แล้ว ประเด็นสำตัญคือ ดูแลตัวเองว่า เราก็ต้องไม่รองคนอ่ืน 
ถ้ามีลองตัวเราก็ไม่หลุด เราก็เป็นตัวนำ อย่างนํ้าใสใจจริง ตอนแรกก็ว่าจะเล่นไม่เล่นด ี
เพราะนางเอกมีสองคน แต่บทโอเคพอดูแล้วบท แคทเขาเป็นนางเอก แต่ของพ่ีน่ีคือสิสันของ 
เร่ืองน้ี ถ้าไม่มีอ้อมพรมีแต่ครีมก็ไม่สนุก อ้อมเป็นคนเดนเรื่องท้ังหมด เราก็ต้องฉลาดที่จะรับ 
เล่น หรือบางทีละครบางเรื่องติดต่อมา ถ้าเรื่องนี้ดีเล่นแล้วล่งเรา เราก็ต้องเล่น ว่างไม่ว่างก ็
ต้องเจียดหน่อย ก็กลายเป็นว่าอาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ก็คือเราได้ผลงานมาอะไรมา มันก็มี 
การตลาดมาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้นักแสดงบางคนว่า ถ้าเล่นเรื่องนี้แล้วฉันเล่นประกบคนนี้นะ 
ฉันตังแน่ก็เล่น นี่มันคือจุดขาย” (มีเรืย เบเนเนตต้ี. สัมภาษณ์, 1 4 มกราคม2542.)

คุณลมชาย เข็มกลัด ดารานักแสดง และนักร้องในสังกัดอาร์เอส กล่าวถึง 
เกณฑ์การพิจารณาในการรับงานแสดงที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์ และข้อดีของการมีผู้จัดการ 
หรือสังกัดในการปฏิเสธงาน ว่า

“ที่สำคัญเลยก็คือเป็นเรื่องของบทครับ บทที่ได้รับก่อนเลย และก็ character 
ของตัวแสดงท่ีเราจะได้รับนะครับ ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบไหมกับบทที่เราจะได้รับ
บางทีบทดีมากเลย ทุกอย่างดีมากแต่เราไม่ชอบ เหมือนอย่างถ้าเกิดถามตัวเต๋านะ จะไม่ 
ชอบก็คือบทท่ีเป็นนักเรียนนอกซ่ึงดูแล้วมันไม่ใช่เรา มันไม่ค่อยเหมาะ แต่ถ้าเกิดนิด ๆ หน่อย 

 ๆ โอเค หรือว่าเป็นลูกคุณหนูอะไรอย่างนี้ เราจะแบบ1ไม่ค่อยเหมาะ เป็นคุณชายอะไรอย่างนี ้
ก็จะดูตามบทด้วย แล้วก็ดูเวลาของเราด้วย คิวของเรา จริง ๆบทกับการท่ีละครเร่ืองนี้ออกไป
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น่ี เราจะได้พิดแบคกลับมายังไง ก็คือเราก็ต้องดูทั้งหลายอย่าง อย่างที่บอกก็คือเรองของ
ผู้กำกับ เร่ืองของบท เร่ืองของนักแสดงร่วม เร่ืองของทีมงาน ซึ่งนันก็ต้องศึกษาซึ่งกันและกัน 
นะครบ ของแบบน้ี ไม่ใช่แบบเขาจ้างมาเราก็เล่น เราต้องดูหลาย  ๆ อย่าง ดูบัจ'ลัยหลาย  ๆ
อย่างด้วย ผู้แสดงร่วมด้วย นางเอกด้วยว่าเป็นใครบ้าง แล้วผู้แสดงอ่ืน ๆ เป็นใครบ้าง ก็คือดู 
แทบท้ังหมด มีช่วงท่ีจะรับงานเอง แต่จริง  ๆ ผ่านผู้จัดการดีกว่า เพราะจะสะดวกกับเราไงฮะ 
ในเร่ืองของคิว ในเรื่องของอะไรมันจะสกรีนงาน ในเรื่องของกา?ปฏิเสธ ใช่ไหมครับ บางทีเรา 
จะบอกไม่เล่น ผมไม่อยากเล่น มันพูดไม่ได้ เราต้องบอกว่าทำยังไง พูดยังไงให้บัวไม่ซ้ําน้ําไม่ 
ชุ่นอะไรอย่างน้ี มันก็ต้องมีวิธีพูดแบบว่าเราติดงาน เราติดเรียน หรืออะไร จริง  ๆ คือมันไม่ใช่ 
ข้ออ้างแต่มันบางทีเรามีเหตุผลที่เราไม่รับ ไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่เป็นจริง หรือว่าเหตุผล 
ส่วนตัวหลาย  ๆ อย่าง เรามีผู้1จัดการ'จะดี เขาจะเป็นคนคอยซนให้เราอะไรอย่างนี้ ดีกว่าที่เรา 
จะรับเอง” (สมชาย เข็มกลัด. ลัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์2542.)

นอกจากนี้ ในการพิจารณารับงานของนักแสดง มีองค์ประกอบทางธุรกิจและ 
การทำงาน ที่จะมีผลตามมาจากการตัดสินใจรับ และปฏิเสธงานแสดงเช่นกัน

4.3.2 การพิจารณาผสที่มีต่อธุรกิจและกา?ทำงาน ในการพิจารณารับงาน 
แสดงของนักแสดง นักแสดงจำเป็นต้องมีหลักการตลาดของตนเอง ที่จะต้องคำนึงถึงผลที่จะ 
ได้รับจากธุรกิจและการทำงานของตน โดยการเลือกพิจารณารับงานแสดงบางครั้ง ถึงแม้ว่า 
นักแสดงอาจจะคิดว่าบทบาทที่ได้รับไม่เหมาะลมกับตนเอง แต่ถ้ามีผลดีต่อธุรกิจและการ
ทำงานของตนเองต่อไป ก็อาจจะตัดสินใจในการรับงานแสดง

คุณบุษกร พ?'วรรณคิริเวช กล่าวถึงการพิจารณารับงาน ที่มีผลต่อธุรกิจและ 
การทำงาน จากการรับงานแสดงเรื่องปวงหงลั ของบริษ้ทดาราวิดีโอ ทางสถานี'โทรทัศน์ 
ลืกองทัพบกช่อง 7 ในฐานะดาทนักแสดงที่มีตักยภาพ และมีการพัฒนาทางการแสดงจน 
กระทั้งสามารถเป็นนักแสดงอิสระว่า

“เราไม่มีลัญญานะ เราถือว่าเราเป็นนักแสดงอิสระ พอเราอ่านเรื่องทางนั้นแล้ว 
เรารู้สึกว่า เรา happy และเงื่อนไขอย่างอื่น ๆ ก็เยอะแยะไปหมด เค้าสามารถทำในสิงที่เรา 
ขอได้ ก็ตกลง ที่สำคัญชอบเรื่องด้วย อ่านเร่ืองไหนแล้วรู้สึกสนุกก็ชอบ เมื่ออ่านแล้วจะรู้เอง 
ว่าบทนี้เราอยากเล่น สนุกดี,’ (บุษกร พรวรรณคิริเวช. ลัมภาษณ์, 4 เมษายน 2542.)
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คุณมีเรีย เบเนเนตตี้ ดารานักแสดง และนักร้องในทังกัดแกรมมี่ กล่าวถึงการ 
พิจารณารับงานแสดงที่มืผลต่อธุรกิจและการทำงาน ในเร่ือง เฉพาะหัวใจให้เธอ ของบริษัท 
เอกแชกท์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกซ่อง 5

“การตลาดนี่พ่ีว่าก็เหมือนกันนะ นักแสดงก็มืการตลาดเหมือนกัน การตลาดใน 
ท่ีน้ีคือ1ว่า ถ้าเราเล่นเรื่องนี้แล้วเราจะโอเค สมมติว่าเขาติดต่อเรามา บางเรื่องเราอาจจะด้วย 
เวลาเฑอาจจะไม่ได้ แต่บางทีก็มืบางเรื่องที่ว่าต้องเล่นนะ เล่นดีกว่าเพราะถ้าเล่นแล้วมันจะ 
ชัพพอร์ท เฉพาะหัวใจให้เธอนี่ มืบางอย่างคล้ายกับชีวิตพี่ และผู้กำกับก็บอกว่าอยากร่วม 
งานกับพ่ีมาน 1นแล้วนะ แต่ถ้าให้มองในแง่ของการตลาด พ่ีเพ่ิงจบเทปไปใช่ไหมคะ
แล้วเดียวพ่ีจะออกเทปในปี 42 น่ี ช่วงอาจจะประมาณครื่งปีแรก เราก็มาเล่นละครด้วยเพี่อที ่
จะมืภาพต่อเน่ืองไปอีก ไม่ใช่ว่าเงียบหายไปแล้วก็มาออกเทป อย่างน้อยก็ยังมืผลงานออก 
มา มันก็คือการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ว่าพอจะออกเทปปีบมาต่อละคร ละครเสร็จหยุดไปทักพัก 
ก็มืเทป และอีกอย่าง คือเราเล่นตรงนี้ เราก็มืเพลงประกอบละคร เพลงเราก็มืเพลงต่อเนื่อง 
คือ ละครให้ข้ึนซาร์ทโน้น ซาร์ทน้ี คนยังไม่ลืม เพราะตอนนี้นักร้องดาราเยอะมาก เราก็ต้อง 
มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะน้ันเรามาเปีนนักร้อง เรามาเป็นตรงนี้ เราก็มาเล่นของ 
เอ็กแซกท์ มันก็เป็นเครือแกรมมี่ จังหวะมันก็ได้ ก็เล่นช่อง 5 ช่อง 7 แต่ถ้าถามว่าช่อง 3 
เขาอยากจะติดต่อมา บทโอเค เล่นได้ก็เล่น คือเราไม่ใช่เป็นคนท่ีมืทังกัดเล่นช่องนั้นไม่ได้เล่น 
ช่องน้ีไม่ได้ เพิยงแต่ว่าขอเวลาให้มันได้แล้วกัน เพราะบางทีช่อง 7 ก็ไม่ได้เล่นหลายเรื่องแล้ว 
เหมือนกันก็มี,' (ม ืเรืยเบเนเนตตี้.ท ัมภาษณ์,1 4 มกราคม 2542.)

ในทำนองเดียวกัน เมื่อนักแสดง'ไม่ได้อยุ่ในฐานะท่ีมืบทบาทหรือทักยภาพใน
การต่อรองได้แม้ว่านักแสดงจะไม่พึงพอใจกับบทบาท แต่ถ้าตัดสินใจปฏิเสธงาน แล้วอาจมี 
ผลเสียต่อธุรกิจและการทำงานต่อไป ในบางครั้งนักแสดงจึงจำเป็นที่จะต้องรับงานแสดง

คุณนฤเบศร์จินปินเพชร ดารานักแสดงสมทบกล่าวถึง การรับงานแสดงบางเรื่องที ่
คิดว่าไม่เหมาะสมกับตนเอง ว่า

“เป็นบางเรื่องนะครับท่ีคิดว่าเหมาะ แต่บางเรื่องก็คิดว่าไม่เหมาะ มันไม่ใช่นะ 
บางเรื่องคิดว่าก็โอเค แต่บางเรื่องก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเราคิดแล้ว หน่ึงเขาเรืยกว่าระบบขั้นตอน 
ระหว่างผู้ใหญ่ สองเร่ืองธุรกิจก็มืประมาณน้ีท่ีเป็น'หลัก'ใหญ่ ๆ ที่จำเป็นจะต้องเลือกถ้าไม่เลือก 
ก็อาจจะมืผลตามมาที่อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ ” (นฤเบศร์ จินปินเพชร. ทัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์
2542.)
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คุณบุษกร พรวรรณคิริเวช ดารานักแลดงหลักจากการพัฒนาความสามารถ 
และความมีซื่อเลียงจนกระท่ังเป็นนักแสดงอิสระ ที่มีตักยภาพและความสามารถในกา?ต่อ 
รองได้กล่าวถึงการปฏิเสธการรับงานแสดงในปัจจุบันว่า

"คือเราก็บอกตรง  ๆ คือวินาทีนี้ก็สามารถบอกตรง  ๆ ได้แล้วว่ายังไม่ชอบบทนะ 
เมื่อก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่า ไม่กล้าพูดหรือว่าไม่ชอบบท มันเหมือนเรายังไม่มี power ท่ีจะ 
ต่อรองอะไรได้ ยังเป็นตัวเล็ก  ๆ ผู้ใหญ่ให้ทำอะไรเราก็ทำตาม คือตอนนี้ก็บอกได้แล้วว่า 
ย้ง์ไม่ชอบบทนะโอเค ก็บอกได้แล้วว่าพ่ีไม่ชอบนะ คือมันรํ้ากับเรองนั้นเร่ืองน้ี เราก็พูดได้”
(บุษกร พรวรรณคิ?เวช. ลัมภาษณ์, 4 เมษายน 2542.)

จากการศึกษา พบว่า ในการปฏิเสธการรับงานแสดงของนักแสดง มิได้มาจาก 
ลาเหตุในเรื่องคิวการแสดงและลังกัดค่ายของนักแสดงเท่านั้น แต่เนื่องจากนักแสดงมีเกณฑ ์
กา?พิจารณาและเหตุผลในการตัดสินใจที่แตกต่างกันไป ในขณะที่มุมมองของนักแสดงใน 
ฐานะผู้รับจ้าง อาจมีแนวความคิดและมุมมองที,แตกต่างไปจากมุมมองของผู้ว่าจ้างในการ 
พิจารณาเรื่องความเหมาะสมกับบทบาท อย่างไรก็ตาม อำนาจในการต่อรองนั้นขึ้นอยู่กับ 
ตักยภาพของนักแสดงว่าอยู่ในฐานะนักแสดงที่?ปบทบาทใด มีความสามารถ มีซื่อเลียงและ 
มีความเหมาะลมทางการตลาดมากน้อยเพียงใด

4.4 อัดราศ่าแสดง เนื่องจากการดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ จำเป็นต้องให้ 
งบประมาณสูง โดยปัญหาที่เกิดจากนักแสดงอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาอัตราค่าแสดง 
ซ่ึงอัตราค่าแสดงท่ีให้กับนักแสดง จะแบ่งเป็น 2 ประ๓ ท คือ อัตราค่าแสดงนักแสดงหลัก 
และอัตราค่าแสดงนักแสดงสมทบ

4.4.1 อัตราค่าแสดงนักแสดงหลัก ในการพิจารณาอัตราค่าแสดงนักแสดงหลัก 
โดยล่วนใหญ่ผู้ทำการตัดเลือก จะยอมลงทุนในกา?จ้างนักแสดงหลัก โดยเฉพาะนักแสดงที่มี 
ความเหมาะสมทางการตลาดสูงและมีซื่อเลียงมาร่วมงาน เนื่องจากทราบว่านักแสดงจะ
ลามารถดึงดูดผู้ซม และมีผลต่อเรตต้ิงฃองละครโทรทัศน์ท่ีสูงข้ึน โดยคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ซ่ึงบางครั้งเมื่อนักแสดงเรียกอัตราค่าแสดงที่สูง ก็จำเป็นจะต้องยอมรันในห้อตกลง เนื่องจาก 
นักแสดงต่างเป็นที่ต้องการของบรีษัทผู้ผลิต และมีตักยภาพในการต่อรองสูงกว่า แต่ถ้าไม่ 
ลามารถตกลงกันได้ ก็จำเป็นต้องปฏิเสธไป จึงไม่สามารถตัดเลือกนักแสดงได้ตามต้องการ
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คุณอรวรรณ ลังวริบุตร ผู้ผลิตและผู้ท่าการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท
ดาราวีดีโอ กล่าวถึงเรื่องปัญหาค่าตัวของนักแสดงหลัก และนักแสดงสมทบว่า

“เรื่องค่าตัวบางคนขอเกินมานี่ เราก็ต้องขอไป มันจะมีราคาหลักของมันไว ้
มีบ้างเหมือนกัน อย่างตัวนำก็จะเท่านี้ เขาก็จะรู้กันนะคะ อย่างของพี่นี่ ก็เคยมีนะคะ อย่าง 
เคยมีคนหน่ึงเป็นเร่ืองคลาสสิค ก็ยังเอามาล้อกันอยู่ หลาย ๆ ปีมาแล้ว ขอแบบ'โอเ1ไอTมาก 
แล้วเป็นตัวเล่นแบบเป็นตัวพ่ี  ๆ อะไรอย่างนี้ ซึ่งเราลามารถมีตัวแทนได้ แล้วเขาก็เลยไม่ได้ 
เล่นกับเรา เขาเรียกค่าตัวแพง ถ้ามีตัวเลือกนะคะ แต่ถ้าไม่มีตัวเลือกนี่ บางทีเราก็ต้องเอา 
ก็ต้องใช้นะทะ เพราะมั่นใจในตัวเขา ใน'ฝึมีอ ในงานของเขา บางทีเราก็ต้อง งานน้ีมันเป็น 
งานซ้ือผีมีอนะคะ พี่ก็ต้องยอม แต่บางทีมาแล้วสบายใจไงคะ มาแล้วเหมือนของสำเร็จรูป 
มาแล้วเล่นได้แล้ว แล้วรับประกันว่า คนจะสนใจแน่บางทีเราก็ต้องยอมตรงนี้”
(อรวรรณ ลังว?บุตร. ลัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2542.)

คุณจิตรลดา ดิษยนันท์ ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท กันตนา กล่าวถึง 
ปัญหาอัตราค่าแสดงของนักแสดง ว่า

“ดาราสมัยนี้บางคน เจ็ดกันรบละครเจ็ดเร่ือง ค่าตัวก็แพง ทั้งดารารุ่นใหญ่ก็มี 
คุณได้ค่าตัวเยอะ ทำงาน 2 กัน ถ่ายให้ 3-4 ตอน มันต้องมาคิดดู ดาราจะมี rate เล่นช่อง 
โน้นเท่าน้ี เล่นเรื่องนี่เท่านั้น มาตรฐานเดียวกัน แต่เล่นเรื่องนี้ยาก อย่างฉกเสือดำ เร่ืองน้ียาก 
ผีพยาบาทเอฟเฟคเยอะ อันนี้เอาไปเลย แต่ถ้าเรื่องหน้าเป็นอย่างนี้นะ ถ้า'จะต่อรองนบบ'น้ีมี 
เหตุผล แต่ถ้าบอกว่าเล่นช่อง 3 เท่านี้ ช่อง 5 เท่านี้ ช่อง 7 เท่านี้ ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็น 
มาตรฐาน” (จิตรลดา ดิษยนันทไ ลัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2542.)

4.4.2 อัตราค่าแสดงนักแสดงสมทบและนักแสดงประกอบ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากปัญหาในเรื่องงบประมาณการใช้จ่ายของผู้ผลิต รวมถึงปริมาณนักแสดงสมทบ
และนักแสดงประกอบที่สามารถทดแทนกันได้ และมีเป็นจำนวนมากในตลาด การตัดทอน 
งบประมาณรายจ่ายของผู้ผลิต จึงประหยัดในเรื่องงบประมาณ ที่ให้กับนักแสดงสมทบและ 
นักแสดงประกอบ บางครั้งจึงมีปัญหาในเรื่องการให้อัตราค่าแสดง ที่ไม่สามารถคัดเลือก
นักแสดงได้ตามที่ต้องการ



คุณดลยา เรืองประภัสสร ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท อัครเอนเตอร- 
เทนเม้นท์กล่าวถึง ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณกับอัตราค่าแสดงของนักแสดงสมทบ ว่า

''ถ้าเป็นตัวหลัก  ๆ ไม่สูงเกินไปทางร่องเขาก็รู้อยู่แล้ว ค่าตัวดาราจะรู้กันอยู่แล้ว 
ว่าใครเท่าไรเป็นอย่างไร นอกจากดาราสมทบ ถ้าเกิดเราอยากได้คนนี้นี่ค่าตัวเขาสูงไป 
เยอะนะ ถ้าเป็นคนนี้มาเล่นกิได้นี่ไม่ถึงกับน่าเกลียดมาก และคนกิจะมองดูแต่ตัว main มาก 
กว่า อย่างดาราสมทบที่เป็นตัวรอง ๆ น่ี ยังมี choice ให้เลือกเยอะ เรากิจะลด budget 
ลงมา เพราะว่าคนจะดูพระนางมาก่อนไม่ได้ดูตัวอื่น ๆ “ (ดลยา เรืองประภัสสร. ลัมภาษณ์, 
13 สิงหาคม2541.)

คุณสิริๆทย์ อุปการ ผู้ช่วยผู้กำกับบริษัทเอ็กแชกท์ กล่าวถึงข้อจำกัดในเรื่องงบ 
ประมาณ กับอัตราค่าแสดงของนักแสดงสมทบ และนักแสดงประกอบว่า

“อย่างบางที เขาเรียกว่า มีตัว 1 ตัว 2 และ rate มันไม่พอดีกับงบที่มันออกมา 
กิไม่ได้ เร่ืองงบประมาณกิมีผลเหมือนกัน เพราะว่าบางที ตัวน้ีคนเล่นเก่ง แต่บทไม่เยอะมาก 
พูดแค่ 3-4 ประโยค ซึ่งต้องเล่นดีมาก เรากิไม่รู้ เอ๊ะ เราจะให้เขาได้เท่าไร บางทีเรากิไม่ได้ 
กิต้องหาคนท่ีเล่นได้น้อยกว่า พอเล่นได้ และอยู่ในงบ ส่วนใหญ่แล้วจะไปตัดในเรื่อง
ตัวประกอบมากกว่านักแสดงหลัก อย่างนักแสดงหลักบางทีเรากิ คือมันต้องดูว่าความ
มากน้อยของบทบาทท่ีจะเล่นด้วย อย่างบางทีแบบ พ่อนางเอก แม่นางเอกอย่างนี้ ถ้ามีบท 
บาทสำคัญต่อเรื่องมาก เรากิใช้ดารา'ได้ แต่ถ้าบทมีน้อย ๆ ’ไม่ค่อยเกี่ยว แซมเฉย  ๆ บางที 
เรากิใช้ extra แต่กิเป็น extra เกรดเอ กิได้ ไม่ต้องถึงกับบทดารามีซื่อเสียง ซ่ึงเงินกิจะถูกลง 
หน่อย" (สิริวิทย์ อุปการ. ลัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2541.)

จากการศึกษาพบว่า ทางทีมงานผู้ผลิต มีปัญหาในเรื่องงบประมาณจากการ 
ยอมจ่ายอัตราค่าแสดงของนักแลดงหลัก ที่มีความเหมาะสมทางการตลาด เนื่องจาก
นักแสดงสามารถดึงดูดความลนใจจากผู้ซมได้ แต่ในทางกลับกัน เนื่องจากงบประมาณที่ม ี
อยู่อย่างจำกัด ทำให้ทีมงานผู้ผลิต จำเป็นต้องลดปริมาณค่าใช้จ่าย จากอัตราค่าแสดงของ 
นักแสดงสมทบและตัวประกอบ ในบางครั้งจึงไม่ลามารถคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะ 
สมกับบทบาทตามความต้องการได้

อย่างไรกิตาม ปัญหาที่เกิดจากกา?ปฏิเสธการริบงานของนักแสดง คิวนักแสดง
ค่ายลังกัดนักแสดง อัตราค่าแสดง หรือเหตุผลในการพิจารณาริบงานแสดงกิตาม ล้วนมีผล
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ต่อการคัดเลือกนักแสดงของผู้ทำการคัดเสือกนักแสดง ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมกับบทบาทได้ตามความต้องการของผู้ทำการคัดเลือก

5. ความชำนาญและความสามารถรองนักแสดง

ความชำนาญและความสามารถของนักแสดง เป็นปัจจัยที่ผู้ทำการคัดเลือกนัก 
แสดงต้องการ เนื่องจากมีผลต่อการถ่ายทอดว่ต่ถุประสงค์ของละครโทรทัศน์ ซ่ึงถ้านักแสดง 
มีความสามารถ ในการสวมบทบาทของคัวละครได้อย่างกลมกลืน จะมีผลต่อความสำเร็จ 
ของละครโทรทัศน์ รวมถึงประหยัดต้นทุนเรองเวลาและค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำ

คุณปิยพร ไล้ทอง ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บรษัท ทีวีธันเดอร์ กล่าวถึง 
การคัดเลือก ศึริลักษณ์ ผ่องโชค ในการรับบทนางเอกจากละครเรื่องอีแตน ว่า

“เราเลือกจอย เพราะเขามีความสามารถทางกา?แสดงสูง เขาน่า1จะ'ไล่ค'วาม 
เป็นอีแตน เข้าไปในคัวเขาได้เลย มีความอินกับคัวละคร และจะสร้างความเป็นธรรมชาติสุด 
ซึ่งจอยถ้าถามว่า ในแง่ acting จอยได้หมดนะ เพราะในอีแตน มีหมด ท้ังแก่น ชีวิต สนุก 
มัน มีทุกรสครบหมด ร้องไห้ บู๊ สวยหวานเธอก็ต้องได้ ฉลาดแต่ก็ไม่ได้ดูไอโซมาก โดยด ู
ความเหมาะสมแล้ว น่าจะเหมาะ และกับจอยพอดได้ร่วมงานกันมา เร่ืองแรก คือ
นิทราสายัณ ที่เป็นละครพีเรยด ส ั้น ๆ  6 ตอนจบ ซ่ึงจอยน่ื เราเห็นความสามารถทาง 
การแสดงต้ังแต่ตรงน้ันท่ีได้ร่วมงานกัน1'(ปิยพร ไล้ทอง. สํม ่ภาษณ์,7 สิงหาคม2541.)

คุณนฤเบศร์ จินปินเพชร ดารานักแสดงสมทบ กล่าวถึง การรับบทบาท 
นักแสดงหลักจากการแสดงละครเรื่อง หนูละเบื่อเสือสวมรอย ของบริษฑกันตนา ว่า

'‘ในละครแต่ละเรื่องก็ค่อนข้างแตกต่าง บทเดียวไม่เคย จะร้ายมันก็มีร้ายทั้งร้าย 
เลย ร้ายตลก ทั้งร้ายแบบปัญญาอ่อน อย่างหนูละเบื่อเสือสวมรอย ก็ร้ายไปอีกแบบหน่ึง คือ 
เล่นมาแต่ละเร่ืองก็ฉีกคาแรคเตอร์กันไป ไม่ค่อยชํ้าเท่าไร หนูละเบื่อเสือสวมรอยทางกันตนา 
เขาโทรมาเลยครับว่า เรื่องนี้ดูแล้วว่าคัวเก่าเล่นไม่ได้ เขาก็เลยติดต่อมา เห็นเขาพูดกันว่าคน 
น้ันร้องไห้ไม่ได้ รอท้ังวันเขาก็รอไม่ไหว แต่ลังหวะพ่ี ถ่ายไปแล้วแบบว่าเหงื่อไหลออกมาพอดี 
แต่นาตา'ไม่'ไหล เหงื่อเลยกลายเป็นนํ้าตาไปแทน’' (นๆเบศร์ จินปินเพชร. ลัมภาษณ์, 9
กุมภาพันธ์ 2542.)
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คุณกมล ภู่วาณิช ผู้ทำการคัดเลือกน้กแลดง ของบริษัท บรอดคาส กล่าวถึง 
การคัดเลือกคัวแลดง ที่รับบทบาทน้องสาวนางเอกจากเรื่องฉลุย โดย รษยา เกิดฉาย ว่า

“คัวน้องหนักกว่า เพราะต้องเล่นเป็นเด็กโรคจิต อิจฉาพ่ี อุ๋ม (รุษยา เกิดฉาย) 
ไหวเลย ตอนแรก  ๆ ก็ไม่ค่อยแน่ใจ แต่พอเรียกมาเทสต์ อุ๋มเป็นเด็กเก่ง เป็นเด็กฉลาด 
มีความลามารถ เล่น drama ก็ได้ ร้องไห้สวยมาก เด็กมีพรสวรรค์นะ เพราะฉะน้ันเล่น 
comedy ออกมาแล้วน่ารักเลย และร้องเพลงได้ด้วย ในเรื่องมีเพลงประกอบ มีอะไร คือมัน 
ลงคัว ค่อนข้างลงคัว มันจะเป็น set ใหม่ ส่วนอุ๋มนี่เป็นเด็กมีความสามารถ,' (กมล ภู่วาณิช. 
สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม2541.)

คุณวิสักษณา พูลสมบ้ติ ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บริษัทยูม่า ให้เหตุผล 
ถึงการคัดเลือกนักแสดงกลุ่มหนึ่งชํ้า  ๆ กัน เนื่องจากความลามารถของนักแสดงว่า

“ลักษณะการเลือกคนของเรา คน'อาจ'จะเห็น'ว่าทำ,ไม ยูม่าชอบเลือกคนซํ้า  ๆ
ต้น (จักรกฤษณ์ อมรัตนั) ลู๋ (ธนากร โปษยานนท์) หน่อย (บุษกร พรวรรณศ?เวช) เซอร่ื 
(เข็มอัปสรสิริสุขฃะ) เป ้(รามาวด ี สิริสุขชะ) พงพัฒน์อะไร'อย่างน้ี อันคับแรกคงอยู่ใน 
เรื่องคิวการถ่ายทำด้วย ซ่ึงป็จจุบัน ต้องยอมรับว่า นักแสดงน่ีมันไม่มากพอ และลอง จริง ๆ 
แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันมีไม่พอขนาดแบบว่าต้องใช้คนซํ้า มันอยู่กับความสามารถของนักแสดงด้วย 
ซึ่งคนที่เรานำมาเล่นแต่ละคน เราจะไม่พยายามให้เขาร้บบทเดิม ๆ คือ ค่อนข้างจะมี 
character ถ้าได้ดูงานของทางบริษัทจะรู้ว่า แต่ละคนจะได้รบบทบาทที่เปลี่ยนไปเรื่อย  ๆ
อย่างหน่อยเขาเล่นโปสิศจับขโมย ก็จะเล่นเป็นเมียโจร ผู้หญิงฆ่าคนมา เป็นเมียเสือโหย เป็น 
นางร้าย อันน้ันก็เป็นบทบาทหน่ึง พอเขามาเล่นล่าปีศาจ เฃาก็มาเล่นเป็นบทบาทมือปีนที่ 
เป็นกะเทย ก็จะไปเป็นอีกบทบาทหน่ึง จะเป็นอีก look หน่ึง ไม่ใช่ตลาด ซ่ึงจริง ๆ แล้ว 
เขาก็ต้องเล่นในท่านชายกำมะลอ แต่พอดีเขาไม่สบาย ก็เลยถอนคัวไป ซึ่งในท่านชาย 
กำมะลอ เขาต้องเป็นอีกบทบาทหน่ึง เป็นหญิงไอโซ แสนดี เบ้ืองหน้าดีหมดเลย แต่เบ้ือง 
หลังจะเป็นอีกบทหน่ึง พอมาเล่นจับตาย (ละครเรื่องจับตายวายร้ายสายสมร) ก็จะเป็น 
มือปีนเหมือนกัน แต่คราวน้ี เป็นสาวใส มองโลกในแง่ดี จริงใจ คือ แต่ละคนเราพยายามที ่
จะให้เขาหมุนเวียนเปลี่ยน เพราะว่า หน่ึง เขามีความสามารถที่จะเล่น แล้วเขาก็สามารถ 
ตอบสนองงานของเราได้เต็มที่” (วิลักษณา พูลสมบัติ. สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 2541.)
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จากการศึกษา ระบบคุณธรรมกับความสามารถและความชำนาญในการแสดง 
ของนักแสดง จึงเบนปัจจัยสำคัญที่ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์จะต้องพิจารณา 
เพื่อการคัลเลือกบุคคลที่มีความเหมาะลม และมีความสามารถให้กับละครโทรทัศน์ ซ่ึงมีผล 
ต่อการได้รับความสำเร็จของละครโทรทัศน์

6. ระบบอุปถัมภ์ก ับการคัดเล ือกนักแสดง

ระบบอุปถัมภ์หรอความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเสือถนัก
แสดงละครโทรทัศน์ โดยลักษณะของระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ 
จะมีการอุปถัมภ์ถันระหว่าง ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกนักแสดง คือผู้ผลิตละครและ 
ผู้ท่ีมีอำนาจของสถานีโทรทัศน์ กับ นักแสดง โดยแบ่งลักษณะการอุปถัมภ์เป็น 2 ลักษณะ 
คือ

6.1 ระบบค่ายลังถัด
6.2 ระบบอุปถัมภ์ส่วนตัว

6.1 ระบบค ่า ย สังกัด ในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย ผู้ท่ีมีบทบาท 
สำคัญในการคัดเลือกนักแสดง คือ ผู้ผลิตละครและผู้มีอำนาจในการวางตัวแสดงของสถานี 
โทรทัศน์ ที่จะเป็นผู้เปิดโอกาสและชักนำนักแสดงให้เข้าสู่วงการละครโทรทัศน์ โดยผู้ผลิต 
เองก็มุ่งหวังท่ีจะสร้างและสนับสนุนนักแสดงไว้เพ่ือใช้งานต่อไป ขณะเดียวถันนักแสดงก็มุ่ง 
หวังที่จะมีงานแสดงอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการปึกฝนพัฒนาความลามารถ ตังน้ัน 
นักแสดงท่ีเข้าสู่วงการใหม่ ๆ จึงมักจะมีผู้ดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้นักแสดงปรับตัวและเรียนรู ้
ทำความเข้าใจในระบบการทำงานเนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ ความสัมพันธ์ของท้ัง 2 
ฝ่าย จึงมีลักษณะตอบแทนถัน โดยมีการตกลงเซ็นสัญญาการแสลงละครของผู้อุปถัมภ์ และ 
เป็นนักแสดงในลังถัดของบริษัทหรือสถานีโทรทัศน์ ซึ่งผู้อุปถัมภ์จะมีหน้าที่ในการสรรหางาน 
แสดงให้ถันนักแสดงในลังถัดของตน โดยส่วนใหญ่จะเป็นละครของผู้อุปถัมภ์เอง จุดประสงค ์
คือ เพื่อเวลาต้องการใช้งานนักแสดง ก็จะสามารถเรียกใชใด้ทันที โดยมิให้คนอ่ืนถันนักแสดง 
ไปใช้งาน
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คุณสุรางค์ เปรมปรีด้ิ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดตัวแสดงของสถานีโทร 
ทัศน์สิกองทัพบกช่อง 7 ในฐานะผู้จัดการฝ่ายรายการของสถานี ได้ชี้แจงถึงการเซ็นสัญญา 
กับนักแสดง ว่า

“ที่เราต้องมีการเซนสัญญาก็เพราะเวลาที่คุณต้องการให้เขาเล่น เขาก็ไม่ว่าง 
ติดโน่นติดน่ี เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดงานของเราได้ว่าตอนนี้เราจะทำละครเรื่องนี้ และจะ 
เอาคนนี้มาเล่น ปรากฏว่าไม่ว่างซะแล้ว มันก็มีปัญหา ดาราที่เซ็นสัญญากับช่องก็จะสะดวก 
ต่อการทำงาน ตามกติกาคนที่เขาเซ็นสัญญาจะเป็นดาราให้ช่อง 7 เขาก็ต้องเล่นให้เราก่อน 
คนที่ไม่ได้สัญญาก็แล้วแต่จะไปเล่นท่ีไหนก็ได้ เขาเป็นอิสระ “ (สุรางค์ เปรมปรีด. สัมภาษณ์ 
ในนิตยสารทีวีพูล, 2-8 ต ุลาคม2541.)

คุณถกลเกียรติ วีรว?รณ กล่าวถึงนักแสดงที่เซ็นสัญญาในสังกัดของบริษัทเอิก- 
แซกท์คือ คุณเกริกพล มัสย'วาณิช เก็จมณี พิชัยรณรงค์ลงคราม และภูธเนศ หงษ์มานพว่า

“นักแสดงที่ดูแล ตอนน้ีมี ฟลุฅ ปัน และกัปตัน มีการดูแลกันทั้งในเรื่องกา? 
ดูงาน และการร้บงาน ในการที่จะคัดเสือกคน ต้องมีการพูดคุยกัน ดูอุปนิสัยว่า เขาตั้งใจ 
จริง สนใจจริง  ๆ หรือเปล่า ไม่ใช่เข้ามาตรงนี้เพื่อกอบโกย จะเห็นว่าเขาก็ดูเป็นเด็กกัน 
แต่ถ้าพูดคุยรู้จักแล้ว จะรู้ว่ามีความคิด มีบางคนมาขอนักแสดงของเราไปเล่น บอกว่า 
นักแสดงของเอ็กแซกทํใปเล่นที่อ่ืนยากจัง เราก็คือบอกว่าไม่มีคิวให้จริง  ๆ เพราะเรามีการ 
เตรียมการวางแผนให้เขาไปเลย ว่าจบเร่ืองน้ี แล้วต่อเร่ืองน้ีนะ มีงานนี้  ๆ เราจะวางแผน 
ให้เขาเป็นบี]ว่า จบเรื่องต่อไปและจะมีงานอะไร อย่างไร” (ถกลเกียรติ วีรวรรณ. สัมภาษณ์, 
2 0 สิงหาคม 2541.)

คุณปิยพร ไล้ทอง ผู้ทำการคัดเสือกนักแสดงของ บริษัฑทีวีธันเดอร์ กล่าวถึง 
นักแสดงในสังกัดว่า

“ดาราในสังกัดตอนนี้ก็มีเคลลี่ น้องแนนปานวาด อันน้ีก็เล่นเร่ืองรักนิด ๆ คิด 
เท่าไ? คู่กับเออนันต์ ก็เป็นอีกคู่หนึ่ง เพราะว่าเคลลี่คู่กับนํ้าฝน และก็มีเด็ก ๅ ที่กำลังปึก  ๆ ข้ึน 
มา อายุ 13-14 แล้วก็มีน้องฟ้าอีกคนหน่ึง ยังต้องเรียน acting ก็ตอนนี้กำลังให้เรื่มเรียน 
ก่อน ซ่ึงจริง  ๆ ตรงน้ีก็ คือ โอกาสของเขาอย่างเดียว เพราะว่าเราไม่ได้ว่าเรียนแล้วเก็บเงิน 
ไม่ใช่ ก็ให้โอกาสเขาหมด โปรโมทอย่างไร ไปถ่ายหนังสืออะไร ก็หาให้ ก็ต้องดูแลเขา 
หมด ดูงานให้เขาด้วย ต้องมี sense ของการดูงานว่า งานข้ึนน้ี'น่า'จะ'ใ'ซ้ใด้ หาตรงน้ี หรือเพ่ิม 
สํวนน้ีเสริมเข้าไปให้มากข้ึน เหมือนกับการวางแผนให้เขาด้วย สำคัญนะสำหรับพ่ี รุ่นใหม่ท่ี 
จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ จะอยู่ได้นานไม่นาน มันอยู่ที่การดูแล เหมือนเราสร้างคนข้ึนมาหน่ึง



1 2 4

คนน่ี เราได้แค่ว่าก็ได้ดาราขึ้นมาคนหน่ึง คนที่จะมาทำงานให้เราต่อไป” (ปิยพร ไล้ทอง. 
สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2541.)

คุณวิลักษณา พูลลมปติ ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บริษัทยูม่า กล่าวถึง 
การดูแล คุณเข็มอัปสร สิริสุขขะ ดารานักแสดงในลังคัดว่า

’’นอกจากจะให้โอกาสในการทำงานแล้ว เราก็ต้องดูแลในแง่ของวินัยการ
ทำงาน การ'ฝึกซ้อมต้องให้เขาอยู่แล้ว และรับงานอะไร ดูงานให้ดี  ๆ มีงานอะไรมาปรึกษา 
คันก่อน ไม่ใช่คุณรับงานเราแล้ว ยังไปรับงานคนอื่นอีกไม่ได้ มีงานอะไรเขาต้องมาบอก แล้ว 
งานน้ันทำให้เสีย image คุณหรือเปล่า อย่างมีงานโฆษณาติดต่อมา ดูก่อนว่าโฆษณาอะไร 
ลังคมไทยเป็นเร่ือง image ไงคะ แล้วคุณได้ค่าตอบแทนพอเหมาะหรือเปล่า ซึ่งทางเราไม่เอา 
ค่าตอบแทนจากคุณ คุณต้องดูว่า คุณกำลังเป็นนางเอกระดับหนึ่ง ลอง สาม หรือว่าอย่างไ? 
คือ ถ้าคุณไม่ช่วยเรา คือคุณไม่ช่วยคัวคุณนะ ไม่มีใครช่วยได้ เราก็ช่วยได้แค่ว่า ช่วยดูงานให ้
คุณ มีงานโฆษณาอันนี้เข้ามา เดี๋ยวคุยเรื่องสตางค่ให้ โดยที่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากเขา 
ก็แค่ดูเพราะว่า หนึ่งเขาก็เหมือนลูกเหมือนหลาน มาทำงานด้วยคัน ดูงานดี  ๆ ให้มากกว่า 
ว่างานน้ีดีไหม หรือว่างานน้ีไม่ดีนะ อย่าเล่นเลยนะ มันทำให้คุณเสีย image นะ พอข่าวออก 
มานี่ คุณท่ีเสียซ่ือ และบางทีอาจจะมีผลกระทบต่องานเราส่วนหนึ่ง เพราะว่ามันมี
feedback กลับมา มันก็เป็นองค์ประกอบ ส่วนที่ดูแลก็เท่านี้ค่ะ” (วิลักษณา พูลสมปติ. 
สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 2541.)

ในขณะท่ี คุณเข็มอัปสร สิริสุขขะ ได้ให้ความเห็นในเร่ืองการเซ็นสัญญาคับ 

บริษัทยูม่าว่า “เชอรี่เซ็นสัญญาไว้คับยูม่าฯ3 ปีจริงๆเชอรี่คิดว่านักแสดงที่ได้เซ็นสัญญา 

ก็เหมือนเป็นหลักประคันว่าเราจะมีงานเร่ือย  ๆ เขาจะฟ้อนงานให้ตลอดสำหรับนักแสดงท่ีไม่ 

ได้เซ็นซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นพ่ี ๆ เขาไม่ต้องข้ึนอยู่คับใคร เพราะพี่เขามีประสบการณ์มา 

มากแล้ว มันก็มีข้อดีไปคนละแบบ แต่เชอร่ียังเด็กอยู่คิดว่าเซ็นสัญญาไว้ดีแล้วค่ะ สมมติว่า 

หมดสัญญาก็คิดว่าจะเซ็นคับยูม่าฯ ต่อไปเร่ือย ๆ เราสบายใจท่ีจะอยู่ตรงน้ี คือมีคนดูแลเรา 

2 คน ช่อง 3 คับ ยูฆ่า'ฯ เพราะทางช่องก็จะช่วยดูด้วยว่ารับเร่ืองน้ีดีไหม ดีกว่าให้เราซ่ึง 

ประสบการณ์ยังน้อยมาคัดสินใจเอง ถ้าผิดพลาดขึ้นมาจะแย่ บางช่องท่ีเขาเซ็นคันเกือบสิบปี 

ก็เยอะเหมือนคันนะคะ แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างพอใจเขาก็ตกลงคันได้" (เข็มอัปสร สิริสุขขะ. 

สัมภาษณ์ในนิตยสารทีวีพูล, 2-8 ตุลาคม 2541.)
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ในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้อุปถัมภ์ นักแสดงผู้อยู่ใน 
ความอุปถัมภ์ก็จะไม่!บแสดงละครที่ไม่ใช่ละครของผู้ผสิต หรอสถานีโทรท'ศน์ท่ีตนสังกัดอยู่

คุณคิริลักษณ์ผ่องโชค ดารานักแสดงหลักยอดนิยมในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทย 
ทีวีสีช่อง 3 กล่าวถึงการรับงานแสดง และความสัมพันธ์กับผู้ให้โอกาสทางการแสดงว่า

‘'ถ้าช่องอ่ืน จอยคงไม่ไป เพราะจอยผูกพันกับช่อง 3 มากเป็นพิเศษ เขาป้อน 
งานให้เราตลอด ดูแลเรองเล็ก ๆ น้อย  ๆ อย่างวันเทิดก็มีส่งการ์ดล่งอะไรมาทำให้เรารู้สึกมาก 
กว่าผู้จ้าง เหมือนครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างนี้ ก็เลยไม่อยากไปซ่องอื่น อย่างช่อง 7 ก็ติด 
ต่อมาให้ไปเล่นละคร แต่ว่าคิวไม,ว่างติดละครช่อง 3 พอดีด้วย" (คิริลักษณ์ ผ่องโชค. 
สัมภาษณ์ในนีตยสา?ทีวีไท,ประจำเดือนพฤษภาคม 2541.)

คุณสุวนันทัคงยิ่ง ดารานักแสดงหลักยอดนิยมในสังกัดสถานีโทรทัศน์สึกองทัพ 
บกช่อง 7 กล่าวถึงการเซ็นสัญญา และทัศนคติในเรื่องการตอบแทนการให้โอกาสทางการ 
แสดงว่า

“สัญญาที่กบทำกับช่อง 7 สีถึงหมดลงไปแล้ว แต่กบก็เซ็นต์ต่ออีกตั้งหลายปี 
กบคงอยู่ช่อง7 สีนี่ละคงไม่ไปไหนกบอยู่ช่อง7 ส ีม า 7 ปีแล้ว...กบก็รู้สึกว่ากบไม่อยากไป 
อยู่ช่องอ่ืน กบถึอว่าช่อง 7 สีเหมือนบ้านที่ลองของกบ กบว่าคนเราถ้าจะดีขึ้นมาได้ ถึงแม้จะ 
เก่งกาจแค'ไหนแต่ถ้าไม่มืคนให้โอกาส เราไม่มืวันเทิด เราไม่มืวันเจริญเติบโตขึ้นมาได้ 
กบดูว่าช่อง 7 สี เป็นช่องที่ให้โอกาสกบ เป็นช่องที่มืพระคุณของกบ” (สุวนนท์ คงย่ิง. 
สัมภาษณ์ในนิตยสารทีวีพูล,2 7 พฤศจิกายนถึง 3 ธันวาคม 2541.)

ในบางบริษ้ทนักแสดงอาจจะไม่ต้องเซ็นสัญญา เป็นในลักษณะสัญญาใจที่มื 
ต่อกัน เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าใครเป็นผู้ให้โอกาสทางการแสดงครั้งแรก ถ้านักแสดงม ื
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากที่หมดสัญญา และข้อตกลงร่วมกันแล้ว นักแสดงก็จะ 
พัฒนาความสามารถและมืซื่อเสียงเป็นที'รู้จัก โดยเป็นนักแสดงอิสระที่สามารถไปร่วมงาน 
และหาประสบการณ์กับทีมงานอื่น ๆ ได้ โดยเมื่อผู้ที่ซักนำและให้โอกาสในการทำงานครั้ง 
แรกต้องการเริยกใช้งาน ถ้าไม่ติดบ้ญหาเรื่องคิวการแสดง ก็จะ?ปงานทันทีโดยไม,มีเง่ือนไข 
เนื่องด้วยเป็นการตอบแทนบุญคุณ และเป็นสัญญาใจที่มืต่อกัน
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คุณดลยา เรองประภัสสร ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท อัครเอนเตอร์- 

เทนเม้นท์ กล่าวถึง ความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อคันในลักษณะสัญญาใจ ระหว่างคุณยุรนันท์ 

ภมรมนตริ นักแสดงอิสระท่ีมีซ่ือเสียง คับคุณกิตติ อัครเศรณี ผู้บริหารของบริษัทอัครเอน 

เตอร์เทนเม้นท์ โดยคุณยุรนันท์เป็นผู้ช่วยเหลือในการแนะนำ คุณแคทริยา อิงลิช ให้มา 

ร่วมงานคับบริษัท ในการรับบทบาทนางเอกละครเร่ือง นางบาป ว่า

“นางบาปมีแซม (ยุรนันท์ ภมรมนตริ) คับแคท (แคทริยา อิงลิช) คือจริง ๆ แล้ว 
แซมน่ี ก็เหมือนคับพระเอกของที่น่ีเหมือนเป็นเด็กในบ้านเรา เพราะคุณกิตติเป็นคนเอาแซม 
เข้า'มาสู่วงการ ฉะน้ันก็ไหมือนเขามีสัญญา'ใจ เขาก็มาเล่นให้พี่ เพราะฉะน้ันส่ิงไหนท่ีเขาจะ 
ช่วยได้หรือจะอะไร เออน่าจะเป็นนางเอกคนนี้นะ คนนี้นะก็จะมาคุยคัน แซมเขาก็มาปรึกษา 
น่ีนะอานะ แซมว่านำจะเล่นเป็นแบบน้ีได้ไหม เราก็จะมาคุยคัน ได้ไหม รื่องคิว เรองเวลา 
เพราะอย่างแคทเขาก็ยังไม่เคยมาร่วมงานที่นี่ เขาก็จะไม,รู้ว่าระบบงานของที่นี่เป็นยังไง 
แซมเขาก็โอเคจะช่วยคุยว่าที่น่ีนะ งานเป็นอย่างนี้นะ อะไรอย่างนี้ คือล่วนตัวพ่ีคับแคทก็รู้จัก 
คันอยู่แล้ว และอย่างในเรื่อง character นางบาปนี่ก็คือคับแคท โอเคได้ นางเอกก็ยังอยู่ 
ในจัยที่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่มากมาย คือพระเอกจะเป็นผู้ใหญ่ในวัยมืครอบครัวแล้ว และนางเอก 
เป็นเด็กท่ีเพ่ีงเริยนจบ มาหางานทำ,’ (ดลยา เรืองประภัสสร. สัมภาษณ์, 13 ลิงหาคม 2541.)

ใน'ขณะ'ท่ีคุณยุ?'นันท์ ภมรมนตริกล่าวถึงกา?แนะนำคุณแคทริยา อิงลิซ ในการ 

มาร่วมงานคับบริษัทอัครเอนเตอร์เทนเม้นท์ในเร่ือง นางบาปว่า

“ คับแคทน้ัน ข่าวที่ว่าดึงเขามาลงละครเรื่องนี้ จริง ๆ ก็ไม่มีอะไรมาก คือเห็น 
แคทเขาอยากจะลองเปลี่ยนบทดูบ้าง ซ่ึงพอดึคับทางอัครฯ เขากำลังหานางเอกอยู่พอดึ ก็ 
เลยลองถาม  ๆ เขาดูว่าสนใจหรือเปล่า ต่อจากนั้นก็เป็นเร่ืองของอัครฯคับแคท แต่ที่เล่นด้วย 
นี่เพราะแคทขอให้เล่นเป็นเพ่ีอน,’ (ยุรนันท์ ภมรมนตริ. สัมภาษณ์ในนิตยสารทีวีพูล, 23-29 
ตุลาคม2541.)

นอกจากนี้คุณจิตรลดา ติษยนันท์ ผู้ทำกา?คัดเลือกนักแสดงของ บริษัท
คันตนา กล่าวถึงการล่งเสริมนักแสดงใหม่ และสัญญาใจคับนักแสดงว่า

“เราต้องสร้างคนใหม่ และเราต้องการคนมีระเปียบวีนัย มีความรับผิดชอบ 
มีการทำการบ้าน เบลิคในเร่ืองแอคติ้ง ตรงต่อเวลา คนเหล่านี้ ต่อไปก็จะพัฒนางานเอง 
เติบโตเอง แล้ววันหนึ่งเราก็เริยกเขากลับมาเล่นได้ เหมือนทุกวันนี้ท่ีเราทำอยู่ ก็คือจะมี 
เหมือนเลือดของเราอยู่ท่ัวไปหมด คนเหล่านี้จะไปอยู่ทั่วทุกที่ แล้วถึงเวลาที่จะเลือกเขามา 
เล่นก็เริยก'ได้ อย่างจอห์นนี่ ถ้าเรียกจอห์นนี่มาเล่น จอห์นน่ีจะไม่ถามเลยสักคื'ไ ได้ครับพ่ี
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จะเอาเมื่อไร เขาจะลอคเวลาให้ เขาไม่ถามด้วยซํ้าว่าเรองอะไร เขารู้ว่าเราจะต้องหาสิงที่ดี  ๆ
ให้กับเขา เขาจะไม่พูดเร่ืองค่าตัว เราต้องโท?ถามตามช่องต่าง  ๆ ว่า ตอนน้ีจอห์นน่ีได้ค่าตัว 
เท่าไรเราก็ต้องให้เขาเท่ากับที่ได้จากคนอื่นไม่ใช่เล่นกับเราเอาไปน้อยกว่าคนอื่น”

(จิตรลดา ดิษยนนท์. สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2542.)

ในขณะที่คุณจอห์นนี่ แอนโฟเน่ ดารานักแสดงหลักอิสระท่ีมีซ่ึอเสียง กล่าวถึง 
การรันงานแสดงของตนเองเช่นเดียวกันว่า

“กรอบการทำงานของผมจะแคบนัดนึง คือไม่ ช่อง 3 ก็กันตนา เพราะช่อง 3 
เป็นท่ี ๆ ผมทำรายการอยู่ด้วย ผมก็ต้องใหโ้อกาสเขา เลยเลือกเขาเป็นท่ีแรก  ๆ ล่วนกันตนา 

เป็นท่ี ๆ ผมเกิด ผมทำงานท่ีน่ีต้ังแต่เรื่มเล่นละคร ยังไงก็ต้องกลับมา?บใข้แน่นอน เร่ืองท่ีจะ 

ไปเล่นกับค่ายอื่นก็หมดสิทธิเพราะไม่มีเวลาแล้ว บางทํไม่ต้องคุยเลยผมบอกไม่มีเวลาครับ 

เราจะได้ไม่ต้องมีป็ญหาเพราะมีเวลาว่างก็ไปทำงานบรษัทบ้าง ให้ครอบครัวบ้าง พักผ่อน 

บ้าง ผมเล่นอยู่ 2 ท่ีกันตนากับช่อง 3 “ (จอห์นน่ี แอนโฟเน่. สัมภาษณ์ในนัตยลา?ทีวีพูล, 

26 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม 2541.)

ระบบค่ายสังกัด จีงเป็นระบบอุปกัมกัในกา?คัดเลือกบุคคลตามหน้าที่ 
เนื่องจากมีพันธะสัญญาต่อกันในการคัดเลือกนักแสดง อย่างไรก็ตาม ในการดูแลนักแสดง 
ในสังกัดและความลนัทลนมที่มีต่อกันของผู้ที่มีอำนาจในการคัดเลือกนักแสดงและนักแสดง 
จะมีระบบอุปถัมภ์ส่วนตัวในความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกัน นอกเหนือจากหน้าที่ในการสรรหา 
งานแสดงให้กับนักแสดง

6.2 ระบบอุปถัมภ์ส ่วนตัว ระบบอุปถัมภ์ส่วนตัวในการคัดเลือกนักแสดง 
ระหว่างผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกนักแสดง กับนักแสดง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
การพิจารณาจากพื้นฐานความพึงพอใจส่วนตัว และการพิจารณาจากพื้นฐานความพึงพอใจ 
ในอุปนัสัยใจคอโดยที่'วไปในการทำงาน

6.2.1 การพิจารณาจากพื้นฐานความพึงพอใจส่วนตัว เกิดจากผู้มีอำนาจใน 
การคัดเลือกนักแสดง ที่สามารถคัดเลือกบุคคล เพ่ือเข้ามาเป็นนักแสดงในละครโทรทัศ'น์ได้ 
โดยเกิดจากความพึงพอใจส่วนตัวที่มีต่อนักแสดง และความรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกัน รวมถึง 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีดีต่อกัน
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คุณดนุพร ปุณณกันต์ นักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกซ่อง 7 
กล่าวถึงการเข้าสู่การเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ จากการซักซวนของคุณสุรางค์ เปรมปรีด้ิ 
ผู้มีอำนาจในการวางตัวแสดงของสถานีโทรทัศน่สิกองทัพบกช่อง 7 ว่า

“...เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ผมได้ขอป้าแดงไปนีกงานที่ช่อง 7 เพราะจบทาง 
ด้าน Management มา ก็อยากเข้าไปดูการบริหารงาน ก็เข้าไปลองทำดู แต่ก็ไม่ได้ทำอะไร 
จริงจัง เพราะมีเวลา'ฝึกน้อยแค่เดือนกว่า  ๆ ...คือผมกับป้าแดงนี่ เวลาเลิกงานก็จะมานั่งคุย 
กัน เพราะช่วงเช้า  ๆ นี่ป้า1จะยุ่งมาก ช่วง 6 โมงเย็นทุกวันผมก็จะไปล่ะคุยกับป้าเสียหน่อย 
แกก็หัวเราะบอกว่าไม่มีอะไรทำใซ่มั้ยลูก เสร็จแล้วป้าแดงก็เลยเริยกพี่ช่างกล้องมาถ่ายเทสต์ 
ผมไว้ เก  2-3 วันต่อมา ปัาก็เรียกทีมดาราวีดีโอเข้าไปพบ เรียกผมเข้าไปคุย ว่าเขากำสังหา 
ตัวนักแสดงเรีองเลา เป็นซายรวี อยากให้ผมลองดู ผมบอกป้าไปว่าไม่แน่ใจนะว่าผมจะทำ 
ตามใจป้าได้ ไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรีอเปล่า เพราะตอนเทสต์บทแค,หน้ากระดาษหนึ่งผมก็แค่ 
ท่อง เสร็จแล้วก็หันซ้าย หันขวาให้เขาดู เป็นอันจบ พอมาเทสต่ให้ดาราวีดีโอ เขาให้บทซาย 
รวีมาท่องเลย เพราะบทเสร็จแล้ว เสร็จแล้วทางผู้ใหญ่เขาก็ประชุมกันตกลงว่าเลือกให้ผม 
เล่น ตอนน้ันผมก็ยังงงอยู่ แต่ก็ไม่อยากซัดใจป้า....” (ดนุ'พร ปุณณกันต์. สัมภาษณ์ใน 
นิตยสารทีวีพูล, 4-10 กันยายน 2541.)

คุณวรายุทธ มิลินทจินดา ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท อู แอนด์ อู 
กล่าวถึงคุณลลิตา ปัญโญภาส นักแสดงจากการให้โอกาสทางการแสดงของตนเอง ว่า

“อย่างหมิว เห็นมาตั้งแต่เล็ก ๆ แล้วรอเขาจนเป็นสาว ขอเขาไว้ตั้งแต่เขายังเด็ก 
ๆ อยู่เลย น่ีคนน้ีนะ ขอไว้นะ แล้วพอใกล้ ๆ เริ่มสาวแล้วก็คนนี้ ปริศนา แน่นอน แล้วรอจนเขา 
เป็นสาวเต็มท่ี แล้วถึงเอาลงปริศนา” (วรายุทธ มิสิน'ท่จินดา. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2542.)

คุณมยุรอัต? เหมือนประสิทธิเวช ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท 
เมคเกอร์ กรุ๊ป กล่าวถึง การพิจารณาคุณรุจิรา ช่วยเกื้อ นักแสดงจากการล่งเสริม ว่า

“อย่างเข็มๅ■ จิราอย่างนี้ค่ะ ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปัน แต่ว่าบังเอิญทำละครที่มันมี 
บทของนางเอกลามคน พอถึงนางเอกสามคนนี่ มันก็เป็นจังหวะดีที่เราจะมีใครเสริมขึ้นมาได้ 
ในช่วงท่ีงานมันมี อย่างมีตัวเอกที่เราอยู่ตัวอยู่แล้วลองคน เราสามารถที่จะปันคนใหม่ขึ้นมา 
ได้อีกคนหน่ึง คือจะมีคนที่จะช่วยเสริมช่วยดึงกัน มันเป็นท่ีจังหวะ และมันก็เป็นที่ความถูกใจ 
ที่มองไปแล้วก็มีความรู้ลืกว่า เด็กคนนี้น่าจะดี ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่า บางทีเรายังไม่ 
แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่า แต่ว่าเราดูแล้ว เออ เด็กคนนี้มีแววน่าจะดีนะ เราก็จะเอามาดูเอามา 
ลอง” (มยุ?อัตร เหมือนประสิทธิเวช. สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2541.)
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คุณปิยพร ไล้ทอง ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัททีวีชันเดอร์ กล่าวถึงการ 
พิจารณาคุณกรรชัย กำเนิดพลอย ในการรบบทบาทการแสดงเรื่อง ไอดินกับกลิ่นไวน์ว่า

“จริง  ๆ คือ คุยกันว่า พอทำพ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง พอทำสลักจิตเสร็จ เขาก ็
ถามว่ามีเรื่องใหม่อะไรน่าสนใจหรือเปล่า พี่ก็บอกว่า อ๋อ ไม่มีหรอก บทพระเอกนางเอกก ็
หมดแล้ว วางตัวได้แล้ว มีแต่บทตัวโกง เขาก็เลยบอกว่าไหน ๆ ขอผมดูหน่อย และพออ่าน 
เร่ือง เขาก็เลยบอกว่าผมขอเล่นเป็นคนนี้ พี่ก็บอกว่า อุตส่าห์ ทำภาพพระเอกไว้ให้คุณแล้ว 
ตอนน้ีคุณก็เป็นพระเอก แต่ปรากฎเขาบอกว่า เอาผมเอาบทนี้ อย่าให้ใครเล่นนะ ถ้าให้ก ็
โกรธกันเลยนะ พี่ก็เลยบอกว่าแล้วจะยังไงล่ะ เล่นบทนี้เขาบอกว่าเขาเห็นเลยว่าเขาจะเล่นยัง 
ไงตัวน้ี เขามีของเขา พอเขามาเรารู้เลยว่า ใช่เขา” (ปิยพร ไล้ทอง. ลัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 
2541.)

อย่างไรก็ตาม นอกจากระบบอุปถัมภ์จากความพึงพอใจส่วนตัวในการคัดเลือก 
บุคคลเพื่อเข้ามาเป็นนักแสดงแล้ว การคัดเลือกบุคคลอีกลักษณะหนึ่ง คือการคัดเลือกบุคคล 
จากความพึงพอใจในพื้นฐานลักษณะอุปนิลัยใจคอทั่วไปในการทำงานของนักแสดง

6.2.2 การพิจารณาจากพื้นฐานอุม่นิลัยใจคอโดยทั่วไปในการทำงาน ความ 
ลัมพันธ์ส่วนตัวท่ีดีในลักษณะน้ีเกิดจาก พื้นฐานอุปนิลัยใจคอโดยทั่วไปในการทำงานของนัก 
แสดง เช่นความตรงต่อเวลา มีความรมผิดชอบ และมีวินัยในการทำงาน เป็นต้น โดยส่วน 
ใหญ่นักแสดงจะเคยร่วมงานกับทีมงานผู้ผสิตมาก่อน และทำให้เห็นถึงลักษณะนิลัยในการ 
ทำงานท่ีดีของนักแสดง

คุณสิริว้ทย์อุปการ ผู้ช่วยผู้กำกับ ของบริษัทเอ็กแชกท์ กล่าวถึงความพึงพอใจใน 
การทำงานท่ีดีของนักแสดง ว่า

“ตัวละครท่ีเห็นบ่อย ๅ เพราะเคยร่วมงานกันมาแล้ว ก็คือ เราไว้วางใจ และวาง 
ใจได้ไงว่า มีวินัย เล่นดีด้วย ไม่มีปัญหา ก็โอเค เพราะบางทีแบบ เล่นดี แต่ไม่มีวินัย ก็ได้ 
เล่นเร่ืองเดียว เรื่องอื่นเราก็ไม่อยากให้มาเล่น บางทีนักแสดงรบ 3 เร่ือง 4 เรื่องอะไรอย่างน้ี
คิวก็ชนกันปวน” (สิริวิทย์ อุปการ. ลัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2541.)
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คุณกมล ภู่วาณิช ผู้ทำการคัดเลือกนักแลดงของ บริษัท บรอดคาส กล่าวถึง 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีคับพ้ืนฐานอุปนิสัยใจคอท่ีดีในการทำงานของนักแลดง ว่า

“ความสัมพันธ์«(วนตัวมีส่วน มีส่วนเพราะว่าพี่เป็นคนท่ีชอบนักแสดงท่ีนัสัยด ี
มีเยอะท่ีน่ี พูดได้เลยก็มีอย่างจ๊อบ อย่างนี้ เราจะนึกถึงตลอด จ'อบ (นิธิ สมุทรโคจร) เกริกชิล 
เลอร์ เก่งชาติชาย ท่ีอ้วน หนุ่มอรรถพร ปิอกปียธิดา กิ๊กมยุริญ รุ่นใหญ่ก็จะมี พ่ีท่ีว อรสา 
พี่เป็ยกอรัญญา พ่อแอ๊ดสมบัติ จะมีอาไพโรจน์ จะมีพี่เคน คือเคยร่วมงานคันมาแล้ว แฮปปี 
แฮปปีท้ังการแสดง ทั้งการทำงาน แต่เขาก็ต้องได้คับบทด้วย” (กมล ภู่วาณิช. สัมภาษณ์, 19 
สิงหาคม 2541.)

คุณจิต?ลดา ดิษยนันท์ กล่าวถึง พื้นฐานอุปนิสัยใจคอโดยทั่วไปคับดารา 
นักแสดงว่า “ดารานักแสดง ไม่ใช่ว่าทุกคนมีปึมีอแบบเป็นดาราด้วยจิตวิญญาณมีแต่ความ 
รบผิดชอบ คือหมายถึงว่า คนเป็นดารามีหลายแบบ เป็นดาราด้วยความสนุกโก้เก๋จะไม่ค่อย 
มีความรับผิดชอบเท่าไ? แต่ว่าเผอิญดันสวยดันดัง ดวงดี อีกกลุ่มด้วย'ผิมือ ด้วยจิตวิญญาณ 
จริง  ๆ พวกน้ีจะมีความรับผิดชอบ และเราก็จะชอบร่วมงานคับเขา ก็เป็นอีกกลุ่มซ่ึงเรา 
ก็ชอบ” (จิตรลดาดิษยนันท์.สัมภาษณ์,3 มีนาคม 2541.)

ดังน้ัน พื้นฐานอุปนิสัยใจคอโดยทั่วไปของนักแสดง จึงเป็นบัจสัยหน่ึงท่ีสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดี และความรู้สืกที่ดี'ให้คับผู้ที่ทำการคัดเลือกนักแสดง โดยทำให้ผู้ทำการ 
คัดเลือกนักแสดงมีความชื่นชอบ และอยากจะร่วมงานคับนักแสดงต่อไป เน่ืองจากการร่วม 
งานไม่มีปัญหา นักแสดงมีวินัยมีความลามารถและตรงต่อเวลา จนในบางคร้ังดูเหมือนว่า 
นักแสดงกลายเป็นนักแสดงในสังกัดค่ายของบริษัท หรือลถานึโทรทัศน์ด้วยช้ําไป

จากกา?คืกษาพบว่า ระบบอุปถัมภ์ มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกนักแสดงในละคร 
โทรทัศน์ โดยถือเป็นระบบที่มีอิทธิพลสูงต่อการคัดเลือกนักแสดงในละครโทรทัศโ!ไทย

7. เวลาออกอากาศ

เวลาออกอากาศ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน ์
เนื่องจากแม้ว่าทีมงานบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ จะมีการดำเนินการผลิตละครให้คับสถานี 
โทรทัศน์เดียวคัน แต่ถ้ามีการผลิตในช่วงเวลาออกอากาศที่ต่างคัน ก็มีผลต่อลักษณะการ 
ดำเนินงานและความฟ้ถืพิคันในการคัดเลือกนักแสดงของทีมงานผู้ผลิตเช่นเดียวคัน
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คุณปิยพร ไล้ทอง ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บริษัททีวีธันเดอร์ กล่าวถึง 
การดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ให้กับสถานีโท?ทัศน์ไทยทิวีสึช่อง 3 ว่า

“เราจะทำแตกต่างจากบริษัทอ่ืนที่ทำ เรามีเวลาออกอากาศของเราเอง เสาร์- 
อาทิตย์ 10.15 - 11.00 น. ก็มีซ่'วงเวลาละครตรงน้ี ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงจะเป็นเร่ืองของ 
รบผลิตจากสถานี คือ ตอนนี้ก็ผลิตให้ช่องลามอยู่นะคะ...อย่างเรื่องรักนิด  ๆ คิดเท่าไร เคลล่ี 
คู่กับน้ัาฝน ทางช่องเขาก็พิจารณา สำหรับเคลลี่เขาก็ไม่มีปัญหา เขาก็ตกลง กับน้ําฝนวัยเขา 
ก็เหมาะกัน เพราะว่าดูจาก look ที่จะออกมาว่า ถ้าเขาคู่กันแล้วจะเป็นอย่างไร น้ําหนักท่ีจะ 
เป็นสามีภรรยากันได้หรือเปล่า ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกของคนดูละครเสาร์-อาทิตย์
ทำอย่างไรจะให้คนดูติดตามสนใจ อย่างนํ้าฝน,น้ีผ่านเอเจน'ข่ีก็1ไม่มีปัญหา และตลาดคนด ู
ตรงนั้นเราก็ต้องการตลาดล่างด้วย เพราะตลาดล่างฐานใหญ่ เราอยากได้ดาราที่เขารู้จักอยู ่
แล้ว เรามองถึงว่าล่งไปขาย แล้วเขารู้จักไหม” (ปิยพร ไล้ทอง. สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 
2541.)

คุณดลยา เรืองประภัสสร ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บริษัท อัครเอนเตอร์- 
เทนเม้นท์ ทางสถานีโทรทัศน์สึกองทัพบกช่อง 7 กล่าวถึง การเปลี่ยนนางเอก เร่ือง 
ลูกลาวกำนัน โดยการเปลี่ยนเปลงเวลาออกอากาศละครโทรทัศน์ จากคำลังของผู้มีอำนาจ 
สถานีว่า

“อย่างในตอนแรกเราจะให้สุ (สุภาภรณ์ แลงทอง) เล่นเป็นนางเอกลูกสาว 
กำนัน แต่ตอนน้ันคือ ทำละครก่อนข่าว นี้บังเอิญช่องบอกว่าเป็นละครหลังข่าว เพราะฉะน้ัน 
เป็นละคร'หลัง'ข่าวปับน่ี นักแสดงต้องเปลี่ยนไปหมด เพราะตอนนั้นคือสำคัญ ต้องสำคัญขึ้น 
ทางช่องก็บอกว่าสุยังไปตรงนั้นไม่ได้นะ ถ้าอย่างนั้นเขาขอปันเด็กใหม่เลย คือถ้ามันไม่ได้ 
อย่างน้ี คือขอปันเด็กใหม่เลยดีกว่า มันยังดูดีกว่าใช่ไหมคะนึ่ก็เลย อย่างนั้นก็เลยบอกว่าวาง 
แผนใหม่ เอาสุขึ้นมาเป็นนางเอกตัวสอง” (ดลยา เรืองประภัสสร. สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 
2541.)

ท้ังน้ี เนื่องจากช่วงเวลาออกอากาศที่ต่างกัน มีผลต่ออัตรากา?แข่งขันและอัตรา 
ค่าโฆษณาที่ต่างกัน เวลาออกอากาศ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงละคร 
โทรทัศน์ซึ่งทิมงานผู้ผลิตและสถานีโทรทัศน์ให้ความพิถีพิถันและความสำคัญที่แตกต่างกัน
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8. เวลาการทำงาน

เวลาการทำงาน โดยเฉพาะการเตรียมตัวนักแสดงสมทบและนักแสดงประกอบ 
จะมีเวลาในการเตรียมงานน้อย เมื่อถึงเวลาในการถ่ายทำ จึงมักจะมีปัญหา รวมถึงการ
เตรียมงานในด้านอื่น ๆ ท่ีต้องมีการเร่งรีบ ซ่ึงบางคร้ังบทยังไม่พร้อม จึงมีการเตรียมตัว 
ประกอบยาก โดยส่วนใหญ่ แต่ละทีมงานบริษัทจะทำการติดต่อโมเดลสิ่ง หรีอบุคคล
ท่ีรู้จัก ซึ่งในบางครั้งมีปัญหาที่ไม่ได้นักแสดง ที่มีความเหมาะสมกับบทบาทและตรงตาม 
ความต้องการท่ีวางไว้ จึงทำไห้จำเป็นต้องตัดเลือกบุคคลเท่าที่มีภายในระยะเวลาที่มีให้หรือ 
ใช้ทีมงานในกองถ่ายช่วยกันเป็นตัวประกอบ

คุณสิริวิทยั อุปการ ผู้ช่วยผู้กำกับของบริษัทเอกแชกท์ กล่าวถึงปัญหาเรอง 
เวลาในการตัดเลือกตัวประกอบว่า

“ปัญหานั้น ในเรื่องของเวลามันจะน้อยไป คือ คิวถ่ายออกมาแล้ว มันต้องถ่าย 
มันไม่ใช่แบบว่าเลื่อนได้ บางทีถ้าต้องถ่ายก็ต้องตัดสินใจว่า เอาคนนี้แหละ เขาอาจจะเล่นได้ 
แค่ 70 เปอร์เซ็นต์ เราก็ต้องไปซ้อมกันหน้ากล้องอีกที ก็มีเหมือนกันที่เราหาได้ดีที่สุดในระยะ 
เวลาท่ีมีให้แค่น้ี บางทีจะไม่ถูกใจผู้กำกับก็มี เขาก็จะว่ายังไม่ค่อยใช่นะ บางทีเล่นได้
แต่ character ยังไม่ใช่ อยากได้อีกแบบหนึ่ง อีกสไตล์หน่ึงก็มี จริง ๆ ถ้าเป็นนักแสดงตัวรอง 
 ๆ นี้จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้ามีแบบ extra ที่มีบทเยอะ เราต้องมาเลือกนี่บางที บทมัน 

ทะยอย  ๆ ออกมาใช่ไหม ไม่ได้ออกทีเดียว บางทีบทเพิ่งออกวันนี้ อาทิตย์หน้าต้องใช้ตัวนี้ 
แล้ว เราก็จะมีแค่ไม่กี่วันลำหรบเลือก คือ ทั้งหมดรอบน้ีล่งมา 10 คนน่ึ มันก็ต้องหาให้ได้ 
ภายในน้ัน คือเราต้องหาจนกว่าจะได้นะ แต่บางทีในก็ไม่ทัน ก็นะมันได้แค่เกรดบี แต่ก็ต้อง 
เอามาเล่น” (สิริ'ว้ทย์อุปการ. สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2541.)

คุณกมล ภู่วาณิช ผู้บริหาร และผู้'ทำการตัดเลือกนักแสดง'ของบริษัทบรอดคาส 
กล่าวถึงความผิดพลาดจากการติดต่อโมเดลสิ่ง ในการตัดเลือกบุคคลที่ไม่ตรงตามความ
เหมาะสมกับบทบาท และความลามารถที่วางไว้ว่า

“ตัวประกอบบางทีก็มีก็ต้องไล่กสับ ไล่กลับนะ เพราะถ้าไม่ไล่กลับ เราต้องมา 
suffer บางทีแบบว่าอยากได้เลืยอย่างนี้ โมเดลสิ่งเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้ แต่บางทีก็ต้องเอานะ 
เวลาไม่ได้แล้ว และมาเอากะทันหัน เล่นไม่ได้นะ โอ้โหแบบเจอบ่อย แต่เราก็เข้าใจ เพราะว่า 
ถ้าเขาเล่นเก่ง เขาอะไร เขาก็คงไม่มาเล่นเป็นตัวประกอบ ” (กมล ภู'วาณิช. สัมภาษณ์, 19 
สิงหาคม 2541.)
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เวลาในการทำงาน จึงเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการคัดเลือกนักแสดง
เนื่องจากระยะเวลาการทำงานที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกนักแสดงได้ตามความ
ต้องการ และตรงตามความเหมาะลมกับบทบาทของลักษณะตัวละครที่ได้วางไว้

ร - ส ภ า พ ก า ร แ ข ่ง ข ัน

จากการผลิตละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน พบว่ามีอัตราสภาพการแข่งขันทางการ 
ตลาดที่สูงมากขึ้นตามลิาตับ เนื่องจากจำนวนของผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ม ี
ผลต่อผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่ต่างพยายามหาวิถีทาง ในการสร้างจุดขาย ให้กับละครโทรทัศน ์
ของตน โดยเฉพาะการแข่งขันในการผลิตละครโทรทัศน์ ช่วงเวลา primetime ซ่ึงเป็นละคร 
หลังข่าว ท่ีแต่ละสถานีโทรทัศน์ต่างพยายามช่วงซิงเรตติ้งจากผู้ซมละครโทรทัศน์ โดยสถานี 
โทรทัศน์ท่ีมีการแข่งขันกันมาโดยตลอด คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานี 
โทรทัศน์สีกองทัพบกซ่อง 7 ซึ่งจากสภาพการแข่งขันทางการตลาด ได้มีผลให้เถีดปัญหา 
และการปรบกลยุทธ์ในการคัดเลือกนักแสดงเพื่อดึงดูดผู้ซม และผู้สนับสนุนรายการที่เป็น
เป้าหมายหลักทางการตลาดทีส่ำคัญ โดยแบ่งผลที'เกิดจากสภาพการแข่งขัน ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การคัดเลือกนักแสดง ตังน้ี คือ

8.1 ปัญหาการขาดแคลนดารา และการแย่งดารานักแสดง
8.2 ปัญหาค่ายลังกัด และการกันดารานักแสดง
8.3 กา?ประขันดารา และการนำดาราชั้นน์ามารวมกัน

8 .1  ป ัญ ห า ก า ร ซ า ด แ ค ล น ด า ร า แ ส ะ ก า ? แ ย ่ง ด า ? า น ัก แ ส ด ง  โดยเฉพาะ 
ดารา นักแสดงหลักท่ีมีซ่ือเสียง ซ่ึงลามารถดึงเรตต้ิง และคนดูให้กับละครโทรทัศน์ได้ 
มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของทีมงานผู้ผลิตที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้มีการ 
แย่งตัวกันระหว่างผู้ผลิตในแต่ละค่ายลังกัด และสถานีโทรทัศน์

คุณจิตรลดา ดิษยนันท์ ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของ บริษัท กันตนา กล่าวถึง 
ปัญหาการขาดแคลนดาราแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้ชมว่า

“ปัญหาใหญ่  ๆ ก็เรื่องเวลา เรื่องค่าย เร่ืองซ่อง เราก็ต้องสร้าง และมันเป็น 
นโยบายด้วย อย่างเรื่องเวลา อย่างพี่ได้คิวเจ มณฑล พ่ีต้องจองเขาเป็นปี พ่ีจองล่วงหน้า
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คนอ่ืนเขาก็จะไม่ได้ เราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะ แต่คนอื่นเขาก็ทำกันอย่างนี้ แต่เราก็
ต้องลอคเรองและหาอะไรที่ดีให้กับเขา,’ (จิตรลดา คิษขนันท์. สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2542.)

คุณมยุร'ฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษ้ท
เมคเกอร์กรุ๊ป กล่าวว่า “ก็มืคือจะต้องจองกันล่วงหน้านาน  ๆ แต่ว่างานละครมันเป็นงาน 
ซ่ึงบางทีมันไม่ลง lock ได้ตามที่เรากำหนด เพราะคนเขียนบทเรายังขาดอยู่มาก คนเขียนบท 
ของเราไม่พอ เพราะฉะนั้นงานที่เราวางเอาไว้ สมมติว่าเราวางไว้ว่า เดือนมกราคมน่ี
เราจะเปิดเรื่องนี้ เราก็จองตัวละคร ขอคิวเขาอะไร  ๆ ถึงเดือนมกราปรากฎบทไม่เสร็จ ถึง 
เดือนมกราผู้กำกับติด หลายอย่างมันจะมือยู่หลาย choice มากที่มันจะทำให้งานมันต้อง 
แปรรูปออกไปจากที่วาง บางครั้งมันก็ได้นะคะ บางครั้งถ้ามันลง lock กันโปิะน่ีมันก็ได้ 
แต่ว่ามันก็มืหลายครั้งซ่ึงมันไม่ลง lock แล้วมันก็ต้องเป็นแบบน้ัน"

(มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช. สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2541.)

คุณวรายุทธ มืลินทจินดา ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท ถู แอนด์ ถู 
กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนดารานักแสดงหลักที่มืชื่อเลืยงว่า

“ปัญหาบางครั้งก็มื อย่างเราเสนอตัวเมนไปแล้วและไปติดต่อเขาไม่ว่าง คิวไม่ 
มืเพราะเรายังไม่เคยจองเขาไว้ เรายังไม่รู้ว่าเราจะทำเรื่องอะไร เดี๋ยวนี้คณะอื่นเขาจองกัน 
เป็นเร่ืองหน้าเอานะ เขายังไม่รู้เขาจะทำอะไรเลย เขาเอาดาราอย่างเดียว'’
(วรายุทธ มิสินทจินดา. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2542.)

คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทเอ็กแซกท์ กล่าว 
ถึงปัญหาการขาดแคลนดารานักแสดงว่า

“ปัญหาในการคัดเลือกนักแสดง มืในเร่ืองคิวของนักแสดง บางครั้งถ้าต้องการ 
นักแสดงจริง  ๆ ก็ต้องรอกัน อย่างเช่น เร่ืองคู่ช่ืน'ชุลมุน บอกเลยว่าบทนี้ต้องเป็นของดู๋
ต้องเป็นเขา ซ่ึงตอนแรกคิวยังไม่ได้ ต้องโทรตามกันตลอดเลย ว่าถ้าดูไม่เล่นก็ยังไม่เปิด 
กล้องนะ ซึ่งเมื่อเล่นออกมาแล้ว ก็ดูเหมือนเป็นครอบคร้วกันจริง ๆ หรือบทพ่อในเร่ืองทอ 
ฝันกับมาวิน อย่างไรก็ต้องเป็นพ่ีดู่นพพล ซ่ึงตอนน้ันมืปัญหาเร่ืองเคลียร์คิวยังไม่ได้
ก็ต้องเปิดกล้องไปก่อน ถ่ายคนอื่นไป และพี่ดู่จึงตามมาถ่ายทีหลัง” (ถกลเกียรติ วีรวรรณ. 
สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2541.)
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จากปัญหาการขาดแคลนและการแย่งตวีดารา นักแสดง จึงทำให้ทีมงานผู้ผลิต 
และสถานีโทรทัศน์มีนโยบายในการสร้างนักแสดงใหม่ และเซ็นสัญญากับนักแสดง เพ่ือให้มี 
บุคลากรทางการแสดงของตนเองไว้ใช้งาน จึงทำให้มีปัญหาในเรื่องค่ายสังกัด และการกัน 
ดารา นัก.แสดงเกิดข้ึน

8 .2  ป ัญ ห า ค ่า ย ส ัง ก ัด  แ ล ะ ก า ‘รก ัน ด า y ไน ัก แ ส ด ง  ทำให้นักแสดงไม่สามารถ 
ทำการรับงานแสดงข้ามช่อง หรือข้ามค่ายได้ เนื่องจากเป็นมารยาททางกา?แสดงซึ่งเป็นที่ 
ทราบกัน โดยเฉพาะนักแสดงที่ทำกา?แสดงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีลีช่อง 3 แล..สถานี 
โทรทัศน์ลีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีผลมาจากสภาพการแข่งชันทางการตลาด

คุณจิตรลดา ดิษยIÏนท์ ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทกันตนา ได้กล่าว 
ถึงปัญหาค่ายสังกัด และการกันดารา ที่เกิดจากสภาพการแข่งชัน โดยบริษัทได้รับข้อยกเว้น 
จากปัญหาดังกล่าว ว่า

“ที่นื่จะเป็นข้อยกเว้นของหลายบริษัทอย่างเช่นของช่อง 3 เขาก็จะอนุโลม ถึง 
แม้ว่าเขาจะมีศึก ๆ ของการกันดารา แต่สำหรับพ่ีแล้ว ถ้ามาเล่น’ท่ีน่ืก็'ไม่เป็นไร เพราะอย่าง 
น้อย เด็กก็จะมาจากที่พื่เป็นล่วนใหฤj" (จิตรลดา ดิษยนันทั. สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2542.)

คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้ทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทเอ็กแชกท์ ยังได้ 
ให้ความเห็นถึงปัญหาในเรื่องสังกัดค่าย และการผลิตละครให้กับสถานีโทรทัศน์ที่ต่างกัน
ซ่ึงไม่มีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงละครของบริษัท ว่า

“ในเรื่องการทำละครให้กับสถานีโทรทัศน์ต่างกัน ไม่มีผลต่อการคัดเลือกนัก 
แสดงละครของบริษัท นอกจากว่าเสนอดาราช่อง 7 อย่างบรู้ค มาเล่นให้กับช่อง 3 แบบน้ี 
ไม่1ได้แน่ก็ คือ เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีรู้กันอยู่ เป็นปัญหาสังกัดเรื่องค่าย แต่ปัญหานักแสดง
เร่ืองค่ายสังกัดเราไม่มี เพราะเด็กในเครือของแกรมมี่เราก็เยอะ และถ้าเป็นเด็กในเครือด้วย 
แล้วเร่ืองนี้ไม่มีปัญหา1’ (ถกลเกียรติ วีรวรรณ. สัมภาษณ์, 20 ลิงหาคม 2541.)

จากสภาพการแข่งชัน และจำนวนผู้ผลิตละครโทรทัศน์ท่ีเพ่ิมขึ้น จึงทำให้ผู้ผลิต 
ต่างพยายามหากลยุทธํในการพฒนาคุณภาพของละครโทรทัศน์ โดยการพยายามสร้าง
จุดขายและสร้างความน่าสนใจให้กับละครโทรทัศน์ของตน ด้วยการยอมลงทุนในการสร้าง 
ความแตกต่าง จากการประชันดาราและกา?นำดาราชั้นนำมารวมกัน เพื่อสร้างความสนใจ 
ให้กับละครโทรทัศน์
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8 .3  ก า ร ป ร ะ ช ัน ด า ร า  แ ส ะ ก า ร น ่า ด า ร า ช ั้น น ่า ม า ? ว ม ก ัน  จากสภาพการ 
แข่งขัน ทำให้ผู้ผลิตยอมเสียค่าใช้จ่ายในการทุ่มค่าตัวให้กับดารานักแสดงยอดนิยมที่มีความ 
เหมาะสมทางการตลาด เนื่องจากเป็นการคุ้มค่ากับการสร้างซื่อเสียงให้กับละครและสถานี 
โทรทัศน์ โดยมีผลต่อการดึงดูดผู้สนับสนุนรายการ และผู้ชม ที่มีผลต่อธุรกิจและการตลาด 
ของละครโทรทัศน์

คุณกมล ภู่วาณิช ผู้ทำการตัดเสือกนักแสดงชอง บริษัท บรอดคาส ให้ความเห็น 
ถึงการนำดารามาประขันกัน ในละครเร่ืองพ่อปลาไหล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
โดยมีคุณวีลลี่ แมคอินทอช และคุณลิเรียม โอแกน เป็นนักแสดงหลักว่า

“อย่างบางเรื่องที่จะประขันดาราจริง  ๆ เท่าไหร่กิต้องเอา หมายถึงสมมติว่าช่อง 
ยอมรับด้วย พูดง่าย  ๆ อย่างพ่อปลาไหลนี้ คือ ทุกตัวเห็นหมดเลย แสดงว่าช่องต้องมั่นใจ 
แล้วล่ะ ว่าเร่ืองน้ีออกไปต้อง success และกิไปตีกับคู่ต่อล้ใด้ แล้วกิม่ันใจว่าจะทำ rating ได้ 
ดูแล้วกิในแง่ของซื่อเสียงที่จะได้มาและกิการตลาด ช่องกิจะยอม”(กมล ภู่วาณิช. ลัมภาษณ์, 
19 ลิงหาคม2541.)

ในส่วนของคุณลิเรียม โอแกน ดารานักแสดงหลักอิส?ะท่ีมีซ่ือเสียง ผู้รับบทบาท 
นางเอกในเร่ือง พ่อปลาไหล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นคร้ังแรก หลังจากที่หมด 
ลัญญากับสถานีโทรทัศน์สกองทัพบกช่อง 7 ได้กล่าวถึงอัตราค่าแสดงในการรับงานแสดง ว่า 

“แอนกิไม่ทราบ และไม่อยากรู้ว่าคนอื่นเขารับค่าตัวกันเท่าไหร่นะ สำหรับตัวเอง 
แล้ว เรียกตามความเหมาะสม เรียกตามความน่าจะเป็นไปได้ แต่ละคนกิไม่เหมีอนกัน 
แอนไม่รู้หรอกว่าเขาจะให้เราเท่าไร แต่เราพอใจที่จะเรียกเท่านี้ ชึ่งกิอาจจะถูกกว่าดาราคน 
อ่ืนกิได้นะ,’ (ลิเรียม โอแกน. ลัมภาษณ์ในนิตยสารทีวีไท, ประจำเดือน มิถุนายน 2541 .)

จากการคืกษาพบว่า สภาพการแข่งขันในตลาดธุรกิจละครโทรทัศน์บัจจุบัน
มีผลต่อการตัดเลือกนักแสดง และการปรับกลยุทธ์ของผู้ผลิตและสถานีโทรทัศน์ในการสร้าง 
จุดขายทางการตลาดและความนำสนใจให้กับละครโทรทัศน์ โดยการตัดเลือกนักแสดงถึอ 
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ และมีผลต่อความสำเร็จของละครโทรทัศน์
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกา?คัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ ตามที่กล่าว 
มาท้ังหมด พบว่ามีปัจจัยมากมายที่มีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงในละครโทรทัศน์ทั้งปัจจัย 
จากตวบุคคลและหลักการที่มีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงในละครโทรทัศน์ไทย ซ่ึงปัจจัย
ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการพิจารณาทดสอบคัดเลือก
นักแสดงละครโท?ทัศน์ โดยจะมีการสรุปผลและอภิปรายการวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้และ 
ความเข้าใจถึงกระบวนการและปัจจัยในการคัดเลือกนักแสดงละครโท?ทัศน์ไทย ในบทท่ี 6 
ต่อไป
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